

ชานาเร่งขายข้าว จุดยืนขณะนี้ท่านไม่เปลี่ยนท่านพูดอย่างนี้ นะครับ ยืนยันชานาต้องได้  
 ราคาเกวียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาทต่อเกวียน แล้วก็พูดหลายครั้งครับ บอกว่า  
 โปรดฟังอีกครึ่งหนึ่ง บอกว่าหากยังไม่ฟังหมายถึงโรงสี พ่อค้าคนกลาง รัฐบาลจะซื้อ  
 ข้าวเปลือกส่งออกเอง ทีนี้ให้ท่านรัฐมนตรีได้ดูครับว่า การส่งสัญญาของท่านรัฐมนตรี  
 ผมเรียงตรง ๆ นะครับ ท่านต้องนึกถึงชานา นึกถึงผู้ประกอบการอยู่ในชนบท เขาจะ  
 ตีความของท่านรัฐมนตรีว่าอย่างไร ท่านบอกว่าท่านคิดดูเวลานี้ตลาดเป็นของผู้ขาย  
 หลักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกขาดข้าว ผู้ผลิตข้าวแข่งกับไทยมีภัยธรรมชาติ ผู้ส่งออกข้าว  
 คู่แข่งกับไทยก็ห้ามการส่งออก มีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเสรีเพียงประเทศเดียว  
 แล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาพูดว่าอย่างไรครับ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  
 จะมีข้าวนาปรังออกสู่ตลาด ๖.๕ ล้านตัน ก็เลยทำให้คนสับสนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองว่า  
 เกิดอะไรขึ้นใหม่ครับ ลมปากท่านรัฐมนตรีทำให้ชาวนารวยได้ จนได้ ทำให้พ่อค้ารวยได้  
 จนได้อีกเช่นกัน แต่ผมก็มั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าหัวใจท่านห่วงเกษตรกรกับผู้บริโภค  
 ผมจะบอกท่านรัฐมนตรีว่า นายกสมาคมชานาไทยฝากบอกรัฐบาลว่าราคาข้าวเปลือก  
 ตกต่ำขณะนี้ เป็นผลจากความไม่ชัดเจนของคำพูดของท่านรองนายกรัฐมนตรีและ  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่มีผู้ประกอบการใดอยากซื้อข้าวแพงไปขายถูก ----

ซึ่งผลจากการประกาศทำข้าวถุงธงฟ้าราคาต่ำกว่าตลาด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ส่งออกชะลอซื้อข้าว โรงสีก็ขายข้าวไม่ได้จนกระทบชาวนา ที่นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาข้าวขึ้นเพราะท่านสามารถขายข้าวให้กับมาเลเซียได้ ท่านพูดในสภาอาทิตย์ที่แล้ว ท่านพูดเลยบอกว่ามีรัฐมนตรีฮ่องกงมาคอยเจรจาอยู่ รัฐมนตรีมาเลเซียมาคอยเจรจาอยู่ แล้วท่านก็ขายข้าวได้จริง ๆ แล้วท่านก็บอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ท่านบอกว่าอาทิตย์นี้ท่านจะเปิดเผยคำสั่งซื้อข้าวจากโลกทั้งหมด ผมฟังมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินท่านเฉลยคำตอบอันนี้ ฉะนั้นวันนี้คำถามแรกของผมก็คือว่า ที่บอกว่าคำสั่งซื้อจากต่างประเทศรออยู่ ๖ ล้าน ๗ แสนตัน อยากทราบว่าเป็นการคาดการณ์หรือของจริง เป็นข้าวป่นหรือข้าวจริง เพราะข้าวที่แพงมากก็คือ มาเลเซียข้าว ๕ เปอร์เซ็นต์ ๕ แสนตัน ฮ่องกงซื้อข้าวหอมมะลิ ๓ แสนตัน ตีมอร์ใช้ข้าว ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ข้าว ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ๔๕,๐๐๐ ตัน ศรีลังกาข้าวหนึ่ง ๕๐,๐๐๐ ตัน ไนจีเรียวันนี้ซื้อข้าวหนึ่งเพราะรวยแล้ว ๕ แสนตัน ไลบีเรียกับเบนินซื้ออีกนิดเดียว แต่ผมบอกอย่างไรมันยังไม่ถึง ๖ ล้าน ๗ แสนตัน จะขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีช่วยบอกสภาได้ไหมครับ บอกชาวนาด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าจะขายข้าว ๖ ล้าน ๗ แสนตันให้กับประเทศใด จำนวนเท่าใด ราคาใด ข้าวประเภทใด สำคัญที่สุดก็คือราคาใด กำหนดส่งมอบเมื่อใด เห็นสัญญาแล้วหรือยัง เพื่อชาวนาจะได้กักข้าวขายให้ถูกรับ นี่คือนำคำถามอันแรกในส่วนแรก

ส่วนที่สอง ท่านก็พูดอีกบอกว่าถ้าไม่มีใครรับซื้อกระทรวงพาณิชย์จะไปซื้อเอง แต่ถ้าจำเป็นมันมีข้าวออกสู่ตลาด ข้าวออกสู่ตลาดคือ ๖ ล้าน ๕ แสนตัน ถ้าท่านรับซื้อราคา ๑๔,๐๐๐ บาทอย่างที่บอกซื้อไม่อื่น ผมเอาแค่ซื้อ ๕๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ๓ ล้าน ๒ แสนตัน ท่านต้องใช้เงิน ๔๔,๘๐๐ ล้านบาท คำถามที่ ๒ ของผมในรอบแรกก็คือว่าเงิน ๔๔,๘๐๐ ล้านบาทนั้นจะมาจากไหน แล้วก็จะทำได้ภายในเมื่อใดครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายมีงษ์วิญญ์ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ ผม นายมีงษ์วิญญ์ แสงสุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องกราบเรียนท่านประธาน ปกติผมเป็นคนอารมณ์ดี ผมจะบอกว่าพิกนี้ถ้าผมเป็นดาราที่ยอดนิยมเหลือเกินครับ ทุกสัปดาห์เลย ผมก็ต้องมาเตรียมตอบคำถามเรื่องนี้ แล้วผมก็ตอบด้วยความอารมณ์ดีว่า บางทีการให้ข้าวหรือสิ่งต่าง ๆ ผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนเวลาเขาจับประเด็นไปเขาจะมีวิธีเขียน แล้วบางข้อความก็ดูตื่นเต้น แต่ว่าเนื้อหาในข่าวบางที่มันก็อาจจะไม่ใช่ตื่นเต้นแบบเท่ากับพาดหัวข่าว ผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ที่ผ่านมา ถ้าผมพูดให้เห็นเป็นประเด็นก็คือช่วงแรกผมบอกว่าราคาข้าวมันยังตกประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ๆ หมายถึงราคาส่งออกเอฟโอบี (FOB) ชาวนาอย่าเพิ่งขายข้าวเลยเก็บไว้ก่อน ก็จะมีข้าว ๒ ส่วน ข้าวนาปีกับข้าวนาปรัง ข้าวนาปีส่วนใหญ่มันหมดไปแล้ว แล้วคราวนี้ก็มาเหลือเรื่องข้าวนาปรัง ตอนนั้นมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าตกลงข้าวนาปรัง คือเวลาข้าวออกมาชาวก็น่าจะบอกว่าข้าวไม่ได้อยู่ในมือชาวนาแล้ว ข้าวไปอยู่ในมือโรงสีกับพ่อค้าคนกลางหมดแล้วถามว่าจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นข้าวนาปีก็จริง แต่ถ้าข้าวนาปรังก็คงยังไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าข้าวนาปรังยังอยู่ในมือชาวนาอยู่ คราวนี้มาเรื่องราคา ผมก็บอกว่าถ้าเกิดราคาส่งออกถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อตัน ซึ่งแน่นอนค่าที่สูงถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อตัน ก็คือราคาตัวทอป (Top) เมื่อวานขึ้นไปถึงนั้นคือข้าวหอมมะลิวันนั้น ซึ่งผมก็มาส่งสัญญาณบอกอีกว่าชาวนาตอนนี้ราคามันขึ้นมาสูงอย่างนี้แล้วก็น่าจะขายเถอะ แล้วมีคำถามต่อมาว่าควรจะขายที่เท่าไร ราคาที่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นหรือราคาไกด์ไลน์ (Guideline) ผมก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของชาวนาเอง ท่านต้องตัดสินใจเองว่าต้นทุนแต่ละเจ้าอาจจะไม่เหมือนกัน ผมจะขอพูดตัวประเด็นเดียวเลยนะครับ ข้าวที่คนบริโภคเยอะที่สุด ๗๐-๘๐ เปอร์เซนต์ก็คือ -----

ข้าวเจ้าก็แล้วแต่ ๗๐ เเปอร์เซ็นต์ ๗๕ เเปอร์เซ็นต์ ๘๐ เเปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคคนไทย ก็กินอย่างนั้น แล้วข้าวเจ้าก็เป็นข้าวที่ตลาดโลกนิยมซื้อจากประเทศไทยด้วย แล้วประเทศไทยก็ดำรงตำแหน่งเป็นหมายเลข ๑ ในการส่งออก ผมก็บอกว่า ราคาแนะนำ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่ชาวนาพอใจจะขายก็แล้วกัน เพราะบางคนเขาไปซื้อข้าว ซื้อปุ๋ย ซื้ออะไรกันก็ตกลงกันพอมาทอนหลังอีกผมก็ทำให้วงราคาขายแคบลง ผมก็บอกชาวนาไปดีกว่าราคาตลาดโลกมันดีขายเถอะราคาจะอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท วันนี้ผมขอประกาศให้ได้ยินอีกชัด ๆ นะครับ เพราะเป็นมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เราคุยกันแล้ว แล้วเมื่อสักก่อนที่ผมจะออกมาจะมีการประชุม กชช. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ราคาข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑๔,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาทนะครับ ราคาข้าวเหนียวถ้า ๑๕ เเปอร์เซ็นต์ความชื้น ๙,๐๐๐ บาท ต่อเกวียนหรือต่อตัน ถ้าเกิดความชื้นเกิน ๒๕ เเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ ๗,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ต่อตัน ผมประกาศชัดเจน อันนี้ผมย้ำนะครับนี่เป็นการรับทราบในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคาร แล้วก็เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วย คราวนี้ ผมต้องกราบขออภัย ผากเรียนผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การที่ระยะเวลาเดือนนี้มาเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องขออภัยที่ท่านอาจจะรู้สึกจะทำไมราคามันขึ้นลง ๆ อันนี้มันต้องเป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก ผมให้ข้อมูลท่านอันหนึ่งครับ นี่ราคาต่ำสุด ณ วันนี้ ราคาข้าวขาว ๕ เเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ ๑,๐๒๕ ดอลลาร์ต่อตัน พุดง่าย ๆ ก็ ๑,๐๒๕ ดอลลาร์ต่อเกวียน ถ้าคุณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้ ถ้าไม่ผิด ๓๒.๕๒๕๙ บาท วันนี้ราคาข้าวขาวในตลาดโลก ๕ เเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ ๓๓,๓๔๐ บาท เพราะฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับมาว่าราคา ๑๔,๐๐๐ บาทคืออะไร เป็นราคาข้าวเปลือก ผมพูดซ้ำ ๆ ชัด ๆ นะครับ กราบเรียนผ่านท่านประธานไปอีกครึ่งหนึ่ง เพราะผมเข้าใจว่า ชาวนาอาจจะต้องการความเข้าใจ และเดี๋ยวล้อพูดเป็นภาษาศัพท์เทคนิคก็ไม่เข้าใจ ชัดเจน ถ้าชาวนาจะขายข้าวเปลือกข้าวเจ้าเกวียนละหรือตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท แล้วถ้าเป็น ข้าวเหนียวก็ ๙,๐๐๐ บาท กับ ๗,๐๐๐ บาทตามความชื้นที่บอกไปเมื่อกี้ ส่วนราคาสุดท้ายที่ผมบอก ๑,๐๒๕ ดอลลาร์ต่อ ๑ ตันเป็นราคาต่ำสุด ถ้าจะบอกว่าชั่วโมงที่แล้ว

# ๑๐๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรมล ๔๘/๒

ของราคาตลาดโลกก็ว่าได้ คราวนี้ที่ผมบอกอย่างนี้มันมีความจำเป็นอะไรต้องเอาราคาตลาดโลกมาบอก วันที่ผมคุยตอนนั้นที่ราคาทะลุ ๓๐,๐๐๐ บาท มันเป็นราคาข้าวหอมมะลิ แต่วันนี้ผมกำลังพูดถึงราคาข้าวขาว เดียวกราบเรียนขออนุญาตท่านประธานอธิบาย ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจอีก ปกติข้าวหอมมะลิราคาจะสูงกว่า เพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิราคาจะไปอยู่ที่ประมาณแถว ๆ ที่ ๔๐,๐๐๐ บาท ผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง ราคาตลาดโลกถ้าผมพูดภาษาง่าย ๆ ผมไม่ต้องพูดให้เป็นศัพท์เทคนิค ข้าวหอมมะลิตกอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อเกวียน ข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท ถ้าราคาวันนี้ ๓๓,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ชาวนาขายได้เท่าไร ก็ ๑๔,๐๐๐ บาทต่อเกวียน อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้น นี่มาเรื่อง ออร์เดอร์ (Order) เรื่องการสั่งซื้อ ทำไมเจ้าโน้นซื้ออย่างนี้เจ้านี้ซื้ออย่างนั้น ตัวเลขคร่าว ๆ ที่ผมบอกว่าไม่ต้องกังวลใจเรื่องราคาข้าวจะตก -----

- ๔๙/๑

บางที่มันสับสน อย่างมีเรื่องชาวนาบางจังหวัดเขาพากันเกี่ยวข้าวเหนียวอยู่ เขาเกี่ยวข้าวเหนียวตอนนี้ ท่านก็ทราบพายุনারกีสเข้าที่พม่าฝนก็มาตกที่เมืองไทย ที่นี้พอฝนมาตกเมืองไทยบางภาคน้ำฝนก็ไปทำให้ข้าวชุ่มน้ำ ตอนนั้นราคาก็จะไปอยู่ ๗,๐๐๐ บาทบ้างแล้วแต่ ๘,๐๐๐ บาทบ้าง อันนี้ก็เกิดการสับสนว่าเอาราคาข้าวเปลือกข้าวเหนียวไปปนกับราคาข้าวเปลือกข้าวเจ้า ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ย้ายไปแล้ว ผมอยากให้แยกเทอม (Term) ออกมาชัด ๆ ตอนนี้ข้าวมีแค่ ๓ อย่าง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวแค่นั้นเอง ๓ อย่าง ที่นี้เรื่องปริมาณการสั่งซื้อหรือทยอยคำสั่งซื้อมาจากที่ต่าง ๆ ผมขออนุญาตจะกราบเรียนว่าอย่างนี้ ผมขออนุญาตว่าข้อมูลบางอย่างเวลาผมเปิดออกไป ผมกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในองค์การค้า แล้วเรียนเลยนะครับ เป็นผลเสียอย่างเรื่องข้าวถุงเป็นต้น พอบอกว่าไม่ทำข้าวถุงข้าวถุงก็หายไปจากท้องตลาดราคาขึ้นทุกวัน พอบอกว่าจะทำข้าวถุงข้าวถุงก็ไหลมาเต็มตลาดไปหมด ราคาตกลงทุกวัน อันนี้ก็ป็นลักษณะอย่างนี้ ผมอยากจะตอบสั้น ๆ ว่าขอให้สบายใจเรื่องนี้เราจะดูแลอย่างดี ผมขอพูดแค่นี้ครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านจตุติครับ

นายจตุติ ไกรฤกษ์ (พิชณูโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ท่านรัฐมนตรีครับ ผมต้องเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยความจริงใจว่าผมถามท่านตรงไปตรงมา และผมก็อยากให้คุณตอบผมอย่างตรงไปตรงมา คำถามที่ ๒ นี้ผมยังไม่ได้ถาม แต่ผมอยากจะทวงคำถามรอบแรกของผมครับว่า สรุปแล้ว ๖ ล้าน ๗ แสนต้นตามที่ท่านพูดมันมีคำสั่งซื้อจริงหรือเปล่า เพราะท่านเป็นคนพูดเองว่าท่านจะเปิดเผยอาทิตย์นี้ ผมก็อยากจะให้ชานามั่นใจว่าปีนี้ข้าวไม่พอขาย ขายได้แน่ ๆ เดือนนั้นเดือนนี้ข้าวชนิดนี้มา โรงสี พ่อค้าคนกลางกดราคาชาวนาไม่ได้ครับ เพราะเขารู้ว่ามีออร์เดอร์มา ฉะนั้นวันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าข้าวมีแน่ ๖ ล้าน ๗ แสนต้น ช่วยบอกเถอะครับว่าไปประเทศใดบ้าง ท่านไม่ตอบผมก็ถือว่าท่านลักไก่สภา

อันที่ ๒ ที่ผมทวงรอบแรกท่านยังไม่ได้บอกผมเลยครับว่า ชาวนาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะไปรับซื้อ ๑๔,๐๐๐ บาทต่อเกวียนซื้อไม่อื่น แล้วผมบอกว่าเอาแค่ครึ่งเดียวคือ ๓ ล้าน ๒ แสนต้น เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ ล้านบาทนี่ ถามว่าท่านจะเอาเงินมาจากไหน นี่คือน่าถามข้อแรกครับ ท่านยังไม่ตอบผม ที่นี้ในรอบที่ ๒ ผมก็ขอใช้สิทธิรอบที่ ๒ ว่านอกจาก ๒ คำถามแรกแล้วที่กรุณาตอบด้วยก็คือว่า ท่านพูดจริง ๆ แล้วผมก็ไม่ประสงค์จะไปหักหน้าหักตา แต่จะบอกท่านว่าที่ผมเอาข้อมูลท่านพูดมานี้ผมจดมาจากที่ท่านพูดในสภาครับ เป็นสัมภาษณ์ข้างนอกน้อยมากครับท่านประธาน ผมอยากให้ชาวนาขายข้าวได้จริง ๆ เหมือนกับท่านประธาน ท่านรัฐมนตรีพูดจริง ๆ บอกว่าตลาดส่งออกยังมีความต้องการข้าวสูง นาปรังและนาปีราคาข้าวจะดีขึ้นกว่าอดีต ๕ เท่าตัว นั่นก็คือถ้าเมื่อ ๖,๐๐๐ บาทปีที่แล้ว ปีนี้ก็ต้อง ๓๐,๐๐๐ บาท แต่เอาละถือว่าเข้าใจผิดกันไม่ว่ากันตรงนี้ แต่ท่านกำลังจะบอกว่าปีนี้ขายข้าวส่งออกได้ตันละ ๑,๐๐๐ เหรียญ ๑,๐๐๐ เหรียญนี้ถ้าเมื่อแปลมาเป็นกระสอบ ข้าวสารกระสอบละประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แล้วก็ผนวกกับสิ่งที่ท่านบอกว่าเวลานี้ตลาดเป็นของผู้ขาย หลักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกขาดข้าว ผู้ผลิตข้าวแข่งกับไทยมีภัยธรรมชาติ คู่แข่งส่งออกข้าวไทยห้ามส่งออก ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเสรีรายเดียวของโลกขณะนี้ จริง ๆ ราคาข้าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับ ข้าว ๕ เปอร์เซนต์ควรจะอยู่ที่ ๑๘,๐๐๐-๑๙,๐๐๐ บาทด้วยซ้ำไป แต่ถ้าเราเอาความเป็นธรรมว่าเขาขายได้ ๑,๐๐๐ เหรียญ แปลมาเป็นข้าวเปลือก น่าจะได้ประมาณ ๑๖,๐๐๐-๑๗,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ไม่ใช่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อราคาเป็นอย่างนั้นมันก็มีช่องว่างอยู่ประมาณเกวียนละ ๓,๐๐๐ บาท ผมก็ไม่ทราบว่ามีสิ่งใดค่านอนนี้ตกไปอยู่ที่ใคร แต่คำถามของผมในรอบที่ ๒ ที่ถามก็คือว่า ท่านประกาศว่ามีนโยบายขายข้าว ๒ ตลาดคือตลาดส่งออกกับตลาดข้าวสาร แล้วท่านก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวนำข้าว ๕ เปอร์เซนต์บรรจุลงขายให้ประชาชนในราคาทุน -----

แล้วท่านก็พูดเลยว่าท่านจะนำข้าวสต็อก (Stock) รัฐบาล ๒ ล้าน ๑ แสนตันมาทำข้าวถุง โดยไม่เอากำไรและขายในราคาทุน โดยคิดจากต้นทุนข้าวปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ นี่คือนี่ที่ท่านพูด แล้วทีนี้ผมไปตามดูก็ดีใจแทนคนจน คนรายได้น้อยว่าไม่ได้ปลูกข้าวไม่เป็นไร กระทรวงพาณิชย์ใจดีจะทำข้าวถุงขายถูกให้ปรากฏว่ารองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นประธานอนุกรรมการขายข้าวถุง ท่านก็เสนอจะซื้อสต็อกมาประกาศบอกว่าเคาะราคาแล้ว ราคาข้าวถุงคนจน ๕ กิโลกรัมถุงละ ๑๒๐ บาท ถูกกว่าตลาดประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตลาดขายประมาณ ๑๗๐-๑๘๐ บาท แล้วท่านก็ยังพูดมาด้วยว่าต้นทุนของข้าวอยู่ที่ ๘๔ บาท ๓๔ สตางค์ ก็เท่ากับว่ากระทรวงพาณิชย์มีกำไรถุงละ ๓๕ บาท นอกจากนั้นแล้ว ท่านก็บอกว่าท่านทำข้าวถุง ๑ แสนถุงออกมาก่อน แล้วจะมีมาอีก ๒ แสนถุง วันที่ ๒๐ กับวันที่ ๓๐ รวมเป็น ๓ แสนถุง ท่านประธานครับ เด็กประถมก็บวกลบเลขได้ เฉพาะกรุงเทพมหานครท่านจัดข้าวถุงให้คนจน ๗๓,๐๐๐ ถุงดีไหมครับ ดี แต่บอกได้เลยครับว่าไม่พอ คนกรุงเทพฯ มีอยู่ ๑ ล้าน ๙ แสนครัวเรือนครับ แต่ได้ข้าวถุงราคาถูก ๗๓,๐๐๐ ถุง แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกของผมนี้มี ๒๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน ท่านก็กรุณาส่งไปขายให้ ๓,๐๐๐ ถุงครับ คำถามผมก็คือถามว่า กระทรวงพาณิชย์ส่งข้าวไปขายน้อยขนาดนี้ทำเพื่อแสบจริง ๆ หรือเปล่า จริง ๆ แล้วคำถามผมคือว่า ส่วนต่างถุงละ ๓๕ บาท กระทรวงพาณิชย์มีส่วนเหลือม คำถามผมคือว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายหากำไรกับคนจนตั้งแต่เมื่อไร และจะดำเนินนโยบายนี้ต่อไปอีกนานเท่าใด นอกจากนั้นแล้ว ที่จะถามคือว่าข้าวถุงที่ออกมา ๓ แสนถุงจะทำต่อเนื่องไหม จะช่วยคนจนต่อเนื่องไหม หรือจะหยุดเพียงแค่นี้ และกรุณาตอบคำถามรอบแรกของผมด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายมีชัยวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ สงสัยผมจะสมองฟั่นเฟือนนิดหน่อย ท่านถามย้ำอีกทีครับ เพราะท่านพูดเยอะจนกระทั่งผมจดไม่ทันเลย ท่านถามอีกทีนี้ด้วยความเคารพจริง ๆ นะครับท่านประธาน



นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : ได้ครับ ผมถามให้เลยใหม่ครับ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : เดียวนะครับที่ผมจดได้ ผมมาจดได้ช่วงปลาย ๆ ข้อ ๑ ก็คือราคาขึ้น ๕ เท่า ตกลงจริงไม่จริงนะครับ อันที่ ๒ ต่อมา ๖ ล้าน ๗ แสนต้นมันอยู่ตรงไหน ผมขออนุญาตทวนคำถามนะครับ อันที่ ๓ ทำข้าวถุงนี้ตกลงไม่เอากำไร แล้วตกลงอย่างนี้มาเอากำไรอย่างไรนี้ตกลงว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ท่านถามประมาณอย่างนี้หรือเปล่า ผมถามผ่านท่านประธานได้ใช่ไหมครับ

นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : ขออนุญาตท่านประธานย้าคำถามครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ

นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : ที่ท่านย้ามานั้นถูกต้อง แต่ว่ารอบแรกยังไม่ได้บอกผมว่า ๔๔,๘๐๐ ล้านบาทนี้จะเอาเงินมาจากไหนนะครับ เพราะว่าผมเช็คไปที่ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. บอกมีเงินช่วยโรงสีพันล้านบาทนั้น ผมอยากจะถามว่าเงินนี้จะเอามาจากไหน แล้วก็คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ข้าวไอเอ็นเอ็น (INN) ออกมานะครับว่าให้ซื้อแต่ข้าวเปลือกข้าวเหนียวไม่ได้ซื้อข้าวเปลือกข้าวเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือออเดอร์ข้าวว่ามาจากไหน ราคาเท่าไร ส่งมอบเมื่อไร เห็นสัญญาแล้วหรือยัง เงิน ๔๔,๘๐๐ ล้านบาทมาจากไหน ส่วนคำถามรอบที่ ๒ คือที่ท่านอ่านเมื่อกี้ี้ครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับท่านรัฐมนตรี

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ เพื่อให้ถึงใจพระเดชพระคุณขอตอบเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร

อันที่ ๑ ผมย้าอีกครั้งหนึ่งเรื่องราคา ๕ เท่า ผมว่ามันเป็นวิธีการจั่วหัว เพราะตอนนั้นราคาปีที่แล้วเขาซื้อ ๖,๕๐๐ บาทใช่ไหมครับ แล้วพอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ผมก็ ๖ คูณ ๕ เท่ากับ ๓๐ ๕ เท่าเขาก็คงประมาณนี้กระมัง เขาคิดอย่างนั้น แต่ความจริง

ผมยังไม่เคยบอกเลยว่าข้าวจะขึ้น ๕ เท่า ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมพูดทุกครั้งผมจะพูดว่า ข้าวราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ข้าวไปถึงราคา ๓๐,๐๐๐ บาท นั่นคือเรื่องที่ ๑ แต่ตรงนั้น ไม่ว่ากันนะครับ เมื่อกี้ท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธผม ก็เป็นว่า ยกโทษให้ อันนี้ก็เข้าใจได้ครับ

อันที่ ๒ บอกว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาซื้อ จะซื้อกันอย่างไร จะทำอย่างไร ผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ก่อนคือมันมีการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง อันที่ ๑ คือมติ ครม. อันที่ ๒ ก็คือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ -----

นโยบายของรัฐบาลก็คือบอกว่าอนุญาตให้ลงไปซื้อข้าวได้ พุดง่าย ๆ ว่าซื้อจากชาวนามา ราคา ๑๔,๐๐๐ บาทหรือราคาที่เราจะกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่ได้แปลว่าซื้อทั้งหมด ไม่ได้แปลว่าไปแย่งทุกคนซื้อหมด ไม่อย่างนั้นอุตสาหกรรมข้าวในประเทศนี้ทุกคนจะพังทลายลงทันที อย่างนั้นก็แปลว่าโรงสีไม่ต้องทำงานแล้ว ผู้ส่งออกไม่ต้องทำงานแล้ว บริษัทส่งออกข้าวทั้งหมดก็ต้องปิดกิจการ บริษัทข้าวถุงก็ต้องปิดกิจการแล้วตัวเลข ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมก็เดาเอาว่าอาจจะหมายถึงถ้าซื้อทั้งหมดมันประมาณอย่างนั้น อันนี้ผมเรียนเล่นนะครับ ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างคน ๓ ฝ่ายคือ ชาวนาปลูกข้าว แล้วก็พ่อค้าไม่ว่าจะโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ทำข้าวถุง แล้วก็ประชาชนผู้บริโภค เราอยากให้ทุกคนแบ่งปันความทุกข์กับความสุขด้วยกัน เพราะฉะนั้นไม่มีนโยบายอะไรที่จะลงไปผูกขาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเงิน ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ผมว่าอาจจะดูเยอะไปหน่อย คราวนี้ส่วนเงินมาจากที่ไหนอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะทรวงการคลังจะหาวิธีการให้ แล้วจะเอามาจากหน่วยงานไหน แล้วมาใช้ตรงไหน อันนี้เรายังไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้น ผมอยากกราบเรียน ที่นี้มาอีกเรื่อง ๖.๗ ล้านบาท บังเอิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานอีก ความจริงก็อยากจะบอกว่าท่านอย่าด่าผมเลย ขอผมไม่บอกเถอะ มีประเทศอยู่ทั้งหมด ๑๘ ประเทศ แล้วผมขออนุญาตเรื่องนี้ผมยังจะขอกอดเอาไว้อยู่ ๑๘ ประเทศมีมาเลเซีย มีสิงคโปร์ มีฮ่องกง มาเก๊า มีสหรัฐอเมริกาซึ่งดูไม่น่าจะมีตัวเลขนี้อยู่ มีสหภาพยุโรป ซึ่งหลายประเทศมาก มีชเนกัล มีซาอุดีอาระเบีย มีกาน่า มีอิหร่าน มีอิรัก มีโมซัมบิก มีแคเมอรูน มีฟิลิปปินส์ มีไนจีเรีย มีติมูไปหมดเลยจนกระทั่งถึงมาเลเซีย ผมขออนุญาตว่าอันนี้ขอให้เป็นการลับ ซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาว่าตรงนี้ผมมา เมื่อสักครู่ผมย้ำอีกครั้งผมพูดด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์จริง ๆ ครับ ที่ท่านบอกว่าลักไก่ผมไม่มีเจตนาอย่างนั้น ผมเพียงแต่บอกว่ามันมีออร์เดอร์อยู่แล้วแล้วก็จะทยอยส่งไปว่าก็จะทำอย่างนั้นจริง ๆ ผมยกตัวอย่างให้จับต้องได้สักอันหนึ่งก็แล้วกัน อย่างมาเลเซียเซ็นสัญญาซื้อไปแล้ว ๒ แสนตัน วันนี้ก็จะมาขอซื้ออีกเราก็กำลังคุยกันอยู่เพราะเดี๋ยวก็จะเซ็นสัญญากันต่อ คราวนี้อันไหนที่เขาเซ็นแล้ว

## ๑๑๒

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริศา ๕๑/๒

แล้วผมก็ทยอยเปิดไป ทีนี้มันมีปัญหาเหมือนกันครับ ท่านประธานครับ ที่ต้องเรียนให้ทราบว่าออร์เดอร์มารออยู่เยอะขนาดนี้ปัญหาก็คือผลิตผลจะมีเท่าไร เมื่อสักครู่ตอนก่อนจะออกมาที่สภา การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นั่งอยู่ด้วย แล้วหลายหน่วยงานก็นั่งอยู่ด้วย ปัญหาก็คือข้าวตอนนี้ในปรังที่จะออกมาตอนแรกเขาจะออกมาประมาณ ๔ ล้าน ถึง ๔ ล้าน ๒ แสน เมื่อเป็นข้าวสารนะครับ แต่ปรากฏว่าตัวเลขเมื่อก็อาจจะเหลือสัก ๓ ล้านเศษ ๔ ล้าน ถึง ๔ ล้าน ๒ แสน เมื่อสีแล้วกลายเป็นข้าวสาร เมื่อสักครู่เราฟัง ๓ ล้าน ๓ ล้านเศษ ๆ คราวนี้คำถามก็คือว่า ถ้ายังข้าวน้อยแล้วมีคำสั่งซื้อเยอะก็จะมีปัญหาเหมือนกันในการที่จะซัพพลาย (Supply) หรือตอบรับไป ซึ่งตอนนี้เราก็ปวดหัว ความปวดหัวของกระผมนะครับท่านประธานมันไม่ใช่ปวดหัวเรื่องไม่มีลูกค้า มันปวดหัวเรื่องลูกค้ามากกว่าความสามารถในการปลูกข้าวจริง ๆ ก็คือเรื่องที่ต้องกราบเรียนให้ทราบนะครับ

อีกอันหนึ่งก็มาเรื่องการทำข้าวถุง อันนี้ถูกต้องครับ ที่ผมบอกว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์ไม่มีเจตนาจะทำกำไร อันนี้รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุซึ่งมาเป็นประธานในการทำข้าวถุง สิ่งที่ผมได้กราบเรียนให้คณะกรรมการทำข้าวถุงทุกคนทราบก็มี ๓ ข้อที่น่าสนใจ

ข้อที่ ๑ ที่กราบเรียนเชิญพวกท่าน ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม ก็ดี ขออภัยการสูงส่งก็ดี ไม่ว่าจะร้องปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือทุกคนมาทำก็ดี ข้อที่ ๑ เลยก็คือว่า เราไม่มีเจตนาที่จะมาสร้างผลกำไรจากข้าวที่อยู่ในสต็อก เราต้องการทำข้าวหมุนเวียนแล้วให้ประชาชนบริโภคข้าวแล้วไม่เดือดร้อน

ข้อที่ ๒ ที่สำคัญที่สุดเราบอกว่าเราขอความโปร่งใส ขอความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วผมไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอะไรที่สกปรกทั้งสิ้นครับ แล้วผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยว่าตัวผมเองไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการในส่วนนี้

ผมอยากให้ทุกคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงดี มีสถานะได้เข้ามาช่วยกันทำงาน อันนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับการไม่ทำกำไร ปราบกฏว่าราคาที่ได้รับจำนำเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ ๖,๕๐๐ บาทต่อเกวียนหรือต่อตัน เมื่อบวกดอกเบี๋ย บวกสต็อก บวกอะไรทุกอย่างทุกอย่างแล้วแล้วเมื่อทำเป็นข้าวรวมทั้งการขัดข้าวอะไรก็ไม่ว่า ผมก็คงไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียด ผมย้ำผมอยากกราบเรียนผ่านท่านประธานว่า ท่านสมาชิกอย่าถึงขนาดจับเอาว่าพูดสระอิ สระอีผิดตรงนี้ ทำไม่ตกเลข การันต์ ท่านอย่าถึงขนาดนั้นเลย เอาว่าเป็นภาพรวมในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สิ่งที่ผมได้รับดูและรับทราบก็คือว่า ที่เขาตั้งราคาอยู่ประมาณ ๑๒๐ บาท หลักการก็คือถามว่าจะให้ขาย ๗๕ บาท ๘๐ บาทอะไรอย่างนี้ขายได้ไหม ถ้าผมฟังดูก็น่าจะขายได้ แต่ที่เขาขาย ๑๒๐ บาท มันมีเหตุผลอยู่ ๒-๓ ประการสำคัญดังนี้

ข้อที่ ๑ ถ้าสมมุติเขาขาย ๘๐ บาท ราคาข้าวในตลาด ตอนนั้นผมไม่ได้ตามละเอียด ๑๙๐ บาท ๒๐๐ บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ ทันทันทีถ้าทำอย่างนั้นอุตสาหกรรมข้าวสูงในประเทศไทยทุกคนก็จะเจ๊งแล้วล้มละลายซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราเลย

ข้อที่ ๒ ที่ทำราคาอยู่ประมาณ ๑๒๐ บาท ในเมื่อมันเกิดส่วนต่างขึ้นมา คณะกรรมการชุดนี้ก็จะไม่มีวัตถุประสงค์คำกำไร เราก็ไปใช้ทฤษฎีอันหนึ่งก็คือการทยอยซื้อทยอยขาย ซึ่งนั่นแปลว่าอะไร ก็จะไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาอีก แล้วก็มาสีมาเก็บ แล้วก็ทำข้าวถุงอีก เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติราคาอยู่ประมาณนี้ ๑๒๐ บาท บวก ลบตามหลักการท่านลองดูราคาให้ดี ๆ นะครับ ถ้าย้อนกลับไป เมื่อเพิ่งเดือนสองเดือนที่แล้ว

# ๑๑๔

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๕๒/๒

ข้าวหอมมะลิเพียงแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเกวียนต่อตัน วันนี้ข้าวหอมมะลิไปแต่ ๔๐,๐๐๐ บาทแล้ว วันนี้ข้าวขาวไปแต่ ๓๓,๐๐๐ กว่าบาทแล้ว แล้วองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติออกมาบอกแล้วว่าข้าวจะทะยานขึ้นราคาแบบไม่หยุด สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการข้าวจะต้องทำก็คือเอาเงินที่ได้ทั้งหมดซื้อข้าวมา ประโยชน์นี้เป็นประโยชน์สำคัญ เขาจะมาถัวราคาจนกว่าจะถึงสิ้นปีเพื่อให้ได้ราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสม ซึ่งแน่นอนลอต (Lot) แรกจะมีกำไรแต่หลังจากนี้เขาจะขายขาดทุนเพื่อไม่ให้ราคามันแข่งกันมาก ตรงนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับ ผมคงได้ตอบประมาณนี้แล้วนะครับ ผมคิดว่าผมประมาณอย่างนี้ไม่ทราบว่าได้ตอบแล้วหรือยัง ต้องกราบขออภัยนะครับที่ใช้เวลาไปนิดหน่อยครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านจตุครับ

นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานครับ ผม จตุ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดพิษณุโลก ผมกราบเรียนประธานจริง ๆ ว่าที่ผมดูจริงจังนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นและฝืนหวนตามรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ท่านตอบกระทู้ถามเรื่องข้าว ผมก็ฝืนหวนตามที่ท่านพาผมไปครับ ผมตามฝืนจริง ๆ แล้วผมก็ฝืนว่าชาวนาจะได้ขายข้าวแพงปีนี้เสียที โละหนี้มันเสียทีหนึ่ง ลืมตาอ้าปากมันเสียทีหนึ่ง แต่ว่าวันนี้คำตอบที่ผมได้ท่านรัฐธรรมนูญครับ ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าผิดหวังที่สุด ที่ผิดหวังก็เพราะว่าวันนี้ท่านบอกว่าท่านเปิดเผยไม่ได้ -----

เปิดเผยแล้วจะเสียหาย แล้วท่านไปพูดทำไมครับอาทิตย์ที่แล้วว่าท่านจะเปิดเผยคำสั่งซื้อ อาทิตย์นี้ ผมถึงได้บอกว่าคุณมปากท่านรัฐมนตรีทำให้ชาวนาจนก็ได้ รวยก็ได้ พ่อค้ารวยก็ได้ จนก็ได้ แต่ผมยืนยันรัฐมนตรีครับว่า ผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าท่านรัฐมนตรีนี้สุจริตคือ เพราะบังศาสตร์ฟ้อง ผมเชื่อจริง ๆ แต่ผมขอไม่เชื่อเรื่องคำสั่งซื้อข้าวที่ท่านบอกว่าท่านมี เพราะท่านไม่ยอมเปิดเผย เพราะว่าจะอะไรครับ ที่ท่านเอามาฮ้องงนี่นะครับ ฮ้องงนี้ ท่านไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลัง ๒๕ ปี อยากรู้บริบทข้าวไทยไม่เกิน ๓ แสนตันต่อปี แล้ววันนี้ถ้าเผื่อฮ้องงขาย ๓ แสนตันมันออร์เดอร์เอกชนเขาไม่ใช่ จี ๗ จี (G to G : Government to Government หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทรัฐต่อรัฐ) ถ้าท่านขายอีก ๓ แสนตัน หมายความว่าคนแผ่นดินใหญ่อพยพมาเพิ่มอีกเป็น ๖ แสนอย่างนั้น ใช่ไหม มันไม่ใช่ครับ ผมถึงได้อยากบอกว่าให้ชาวนามีความมั่นใจได้ไหม ท่านรัฐมนตรี เมื่อก็อ่านรายชื่อจากสหประชาชาติให้ผมฟังนะครับ กรุณาบอกได้ไหมว่าประเทศนี้ส่งข้าว จำนวนแค่ไหนไม่ต้องบอกราคาก็ได้ เดือน ๆ ไหนชาวนาจะได้มีความหวังครับ ผมนี่กำลัง จะหมดหวังไปกับคำตอบของท่านจริง ๆ กรุณาเถอะครับ ใช้อักษรย่อก็ได้ ราคาเป็นบาท ก็ได้ เขาแปลไปเป็นดอลลาร์ไม่ได้หรอก กรุณานะครับ

อันที่ ๒ ที่ยังไม่ได้คำตอบก็คือที่ท่านพูดบอกว่าเรื่องราคาข้าว อย่าจับผิด การันต์ สะกด สระอิ ผม จูติ ก็ไม่มีการันต์แล้วก็ไม่จับผิดท่านแต่ผมอยากให้คนจน กินข้าวถูกรับ ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพราะว่าท่านประธานอนุกรรมการก็บอกแล้วว่า ๘๔ บาท ๓๔ สตางค์ แล้วเราไปขายเขาทำไม คนจน ๑๒๐ บาท ค่าแรงวันหนึ่ง ๑๕๐ กว่าบาท ๑๖๐ บาทเท่านั้นเอง แล้วท่านเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เขา ๒ บาท แล้ววันนี้ ข้าวถูกรับเอากำไร ๓๕ บาทท่านว่ายุติธรรมไหมครับ ถ้าผมไม่พูดอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถ รับเงินเดือนชาวบ้านเขาได้ ผมต้องขออนุญาตพูดจากใจจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้น คำถามผมก็บอกว่าตรงนี้จะครับท่าน ท่านไปทบทวนใหม่เถอะ ผมถึงบอกกระทรวงพาณิชย์ หากินกับคนจนตั้งแต่เมื่อไรไม่อยากจะเชื่อ แต่ว่าเลิกได้ไหม ๑๒๐ บาทนี้เหลือสัก ๙๐ บาท ๑๐๐ บาทได้ไหมคนจนจะได้มีข้าวกิน แล้วท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อท่านไปทำผมไม่ได้จับผิดนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ ท่านบอกว่าถ้าเผื่อท่านไปทำข้าวถูกรับแข่งกับเขา

น้ำมันจะเจ๊งกันหมด ท่านคุณะครับท่านทำ ๓ แสนตันต่อเดือนคือ ๑,๕๐๐ ตันต่อเดือน ๓ แสนถุงต่อเดือน คือ ๑,๕๐๐ ตันต่อเดือน ปีหนึ่งแค่ ๑๘,๐๐๐ ตันต่อปีผลิตข้าวถุงขาย ซึ่งท่านก็ส่งสัญญาณผิดให้กับต่างประเทศว่าจะเอาข้าวสต็อก ๒ ล้าน ๑ แสนตัน มาทำข้าวถุง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่มันไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ ตันด้วยซ้ำไป ไม่ถึง ๑ เปอร์เซนต์ ด้วยซ้ำไป ก็ยากจะให้ท่านกรุณาไปแก้ข่าวเหล่านี้ให้ด้วยเพื่อที่ต่างประเทศจะได้ ไม่ชะลอการซื้อข้าวจะได้ไม่เข้าใจผิด ราคาข้าวชาวนาจะได้ดีขึ้นครับ ที่ผมถามนี้ ถามเพราะเจตนาดีเหมือนกับท่านอยากให้ชาวนาขายข้าวจริง ๆ ได้ราคา

คำถามที่ ๓ ของผมรอบที่ ๓ ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย มีคำถามก็คือว่า สต็อกข้าว ๒ ล้าน ๑ แสนตัน ท่านเป็นนักบริหารที่เก่งผมยืนยันจะค่อย ๆ ทำไปได้ไหมครับ ทຍຍขายไป ดูตลาดไปไม่ให้กระทบราคาตลาด ท่านมีต้นทุนที่ต่ำมากในปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ เกวียนละ ๖,๐๐๐ บาท มีดอกเบ็ญนิดหน่อย แต่ถามว่าส่วนกำไรส่วนนั้น พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอหลายหนแล้วว่ากำไรส่วนนั้นมาช่วยลดราคาปุ๋ย ช่วยต้นทุน ชาวนาที่เขาแบกรับสูงขึ้นได้ไหม เพราะวันนี้ต้นทุนต่อไร่ในการทำนาจาก ๔,๐๐๐ บาท ขึ้นเป็น ๕,๗๐๐ บาทต่อไร่ครับ ถามว่าตรงนี้กระทรวงพาณิชย์ ท่านมีขั้วญคือสวรรค์ ของชาวนาแล้วทำได้ไหมครับ สต็อกตรงนี้อามาขายแล้วเอาส่วนต่างช่วยเหลือต้นทุน ของชาวนาในรูปแบบของราคาปุ๋ยที่มันขึ้นไปมหาศาลเลย แล้วกรุณาด้วย ท่านอาคม ผมนั่งอยู่ตรงนี้บอกกับท่านมีขั้วญหลายหนแล้วว่าช่วยกรุณาประกาศราคาปุ๋ย หน้าโรงงานสักทีเถอะครับ ขอกระทรวงพาณิชย์ไป ๒ เดือนแล้ว ประกาศราคาปุ๋ยหน้าโรงงาน เพื่อที่เกษตรกรซื้อตามต่างจังหวัดจะคำนวณต้นทุนค่าขนส่งถูกจะได้ไม่ต้องถูกเบิกรเนตร ต่อไปเรื่อย ๆ ก็เลยขอความกรุณาว่าเราทำงานนี้ผมทำจริงจังเพราะผมเห็นท่านทำงาน จริงจัง ผมก็อยากให้ผลประโยชน์นี้ตกอยู่กับคนจนที่ได้ซื้อข้าวถุงถูกตกอยู่กับชาวนาที่ได้ ขายข้าวแพง แล้วกรุณาไปทบทวนสักนิดหนึ่งว่าราคาข้าวขาว ๕ เปอร์เซนต์ที่ขายทุกวันนี้ พันเหรียญ ท่านกรุณาดูได้ไหมว่าจริง ๆ แล้วภาวะตลาดอย่างนี้ชาวนาควรจะได้ ๑๖,๐๐๐-๑๗,๐๐๐ บาท -----



# ๑๑๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๕๔/๑

ผมไม่ได้พูดบ่นราคา แต่ว่าข้อเท็จจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นสบาย ๆ แล้วก็ยิ่งถ้าเผื่อคนอื่นขายน้อยราคาน่าจะถึง ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อเป็นเช่นนั้นผมจะเป็นคนลงรักปิดทองให้ท่านรัฐมนตรีเองครับ ขอให้ทำให้ได้นะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญรัฐมนตรีครับ

นายมีงษ์ขวัญ แสงสุวรรณณ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ ท่านเป็นคนจริงจั่งกับชีวิตจั่งเลยครับ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานครับ ผมก็เลือกอาชีพผิดนะครับ ผมย้ายกับท่านอีกครั้งหนึ่งผมไม่อยากพูดประโยคเหล่านี้ แต่ผมอยากจะทำเรื่องออร์เดอร์ซื้อ ผมจะเปิดตอนเซ็นสัญญาและทยอยเปิดออกมานะครับ ท่านอย่าบังคับขู่เข็ญผมเลย ผมขออนุญาตกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ อย่าบังคับขู่เข็ญผมเลยผมจะทำแล้ว จริง ๆ ไม้รู้จะใช้คำพูดว่าอย่างไร ผมอาจจะพูดไม่เก่ง ไม้จะฉาน ไม้จะไรกับท่าน แต่ผมจะตอบแบบจริงใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเงื่อนไขอะไรหรอกครับ แต่ที่ยังไม่เปิดมาเพราะว่าเขายังไม่เซ็นสัญญา แล้วอีกอย่างหนึ่งบางประเทศผมเรียนท่านเลย ขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธาน จี ทู จี เขามาขอซื้อเขาไม่ต้องกาให้เกิดการสั่นไหวในการปกครองประเทศเขา ผมขออนุญาตตรงนี้คงต้องพูดแล้วไม่พูดมันไม่ได้เดี๋ยวนี้นี้หัวกระเปิดตายแน่นอนจริง ๆ แล้วเดี๋ยวมเป็นบ้าตายพอดีแน่นอน ท่านประธานผมต้องหยุดพูดหรือเปล่าอดดั่งอย่างนี้ครับ ยังพูดได้ไหมครับ ได้นะครับ บางประเทศผมจะไม่เอ่ยชื่อประเทศ เขามาเจรจากับผมนี้ เขาบอกว่าเขาเหลือข้าวในสต็อกประเทศเขาสำหรับประชาชนทั้งประเทศกินไม่เกิน ๒ อาทิตย์ ถ้าประเทศไทยไม่ขายข้าวเขาเขาจะเกิดจลาจลใหญ่ ถ้าผมเปิดข้าวออกมาเป็นประเทศอะไร เป็นออร์เดอร์อะไร ท่านว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ท่านต้องนึกออกเขาอกเรา นั่นเรื่องทีหนึ่ง

เรื่องที่ ๒ ประเทศเฮติ นายกรัฐมนตรีต้องลาออกเนื่องจากประชาชนไม่มีข้าวกิน

เรื่องที่ ๓ บางประเทศเกิดจลาจลขึ้นท่านก็รู้ข้าวอยู่ ผมว่าถ้าท่านรอบรู้ขนาดข้อมูลเชิงลึกขนาดนี้ และโดยเฉพาะท่านเป็น ส.ส. ที่มาจากภาคกลางของประเทศ

ผมว่าท่านรู้ข้อมูลลึก ชัดเจน ผมว่าอย่างนี้ บางเรื่องเปิดออกไปมันกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเขามาขอด้วยว่าอย่าพูดแล้วจะให้ผมพูดได้อย่างไร ถ้าผมพูดออกไปแสดงว่าผมไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ดีเลย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เสียหายหมดสิครับ อันนี้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยเถอะ ร ผมชัดใหม่ครับ โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยว่าผมอยากบอกท่านแล้วท่านจะไปห่วงอะไรเรื่องออร์เดอร์ก็ในเมื่อผมบอกแล้วว่าปีนี้เพิ่งประชุม กชช. มาปีนี้ผมทำหน้าที่จริงจังกแบบท่านผมล้อเลียนท่านนะครับ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมกำลังจะบอกวาก็เพิ่งประชุมมาเมื่อเข้าหยก ๆ ถ้าผลิตข้าวได้ ปลูกข้าวได้ นาปรังที่จะออกมา ๔ ล้านกว่าตัน ออกมา ๓ ล้านตัน ตอนนีถ้ามองตรง ตอบตรงไม่โอ้อ้อ ไม่อ้อมอ้อมก็คือปวดหัวตอนนี้ก็ไม่มีข้าวส่งให้เขาครับ แล้วเดี๋ยวพอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วอันไหนที่เปิดได้ก็เปิด บางประเทศเขาไม่ให้เปิดเขาแอบส่งเรือมารับก็ต้องยอมทำเขา แล้วถ้าเกิดเราเปิดเผยออกไปตรงนี้แล้วเกิดจลาจลขึ้นมาประเทศเขาโทษขึ้นมาละ มันไม่ใช่เป็นความสนุก เป็นความคะนองปากเฉย ๆ นี่ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมไม่ได้โทษอะไรใครทั้งนั้น ผมหมายถึงตัวผม แล้วท่านไม่ต้องยกมือประท้วงอะไรผมหรอก ผมกำลังจะบอกว่าผมรู้ดีว่ารับผิดชอบอยู่ตรงไหน ผมขอเถอะ อันนี้ที่พูดด้วยเหตุด้วยผลจริง ๆ ท่านจะมาคาดคั้นทำไมให้ผมเปิด แล้วถ้าผมเปิดออกไปแล้วทะเลาะกันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์เสียหาย การค้าเสียหายแล้วตรงนั้นใครรับผิดชอบ ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับ ผมอยากพูดจ้เลยเรื่องนี้ ผมขอพูดตรงที่ประชุมนี้ก็แล้วกันนะครับ เดี่ยวผมขออนุญาตหนึ่งถึงพันก่อนแล้วตอบตัวเอง เรื่องโอเรก (OREC : Organization of Rice Exporting Countries หรือกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว) ข้าวครับท่าน เรื่องโอเปก (OPEC) ข้าวผมเห็นเขาพูดกันอยู่นั้นแหละ ทำ ไม่ทำ ทำไม่รัฐมนตรีนี่ฝันเพื่อเจ้าอะไรก็ไม่รู้ก็พูดอยู่นั้น ผมบอกว่าอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับ โอเรกกับโอเปกไม่เหมือนกันแน่นอน น้ำมันดิบขุดมาไม่มีใครไปแย่งผลิตแย่งขุดได้แต่ข้าวนี้เขาแย่งปลูกได้ แล้วเมื่อ ๓ เดือนที่แล้วถ้าเจรจากันได้ ตกลงกันได้นั้นดีคุณอาจจะเห็นฮีโร่ (Hero) ----- - ๕๕/๑

แต่เมื่อวันที่เลขาธิการสหประชาชาติออกมาประกาศว่านี่คือวิกฤติการณ์ข้าวและอาหารของโลก ถ้าประเทศไทย ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่และเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วลุกขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ (Leader) ในการทำโอเรก แสดงว่าผมบ้าไปแล้ว นี่ผมพูดจริง ๆ เรื่องนี้เสียหายกับประเทศเพราะอะไร ถ้าผมทำอย่างนั้น ท่านรู้ไหมว่ามาตรการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นจากประเทศต่าง ๆ คืออะไร เดียวครับ ผมขออนุญาตตอบก่อน ท่านทนฟังนิดหนึ่งสิครับ

นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิชณูโลก) : ขออนุญาตครับ ผมก็นั่งตบอกมาพันครั้ง คอยรัฐมนตรี คือผมถามแค่ข้าวถุงนี้จะได้ไหม ขายข้าวเปลือกแพงขึ้นจะได้ไหม ไม่ได้ถามเรื่องโอเรกแม้แต่นิดเดียวครับ ท่านกรุณาตอบสภาจะได้ใช้เวลาอย่างอื่น ต้องไปงานอีกครับ ขอบพระคุณครับ ตอบให้ตรงประเด็นเท่านั้นครับ ต้องขออภัยที่คำถามผมไม่ตรงคำตอบ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญท่านรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรีครับเอากระชับและตรงประเด็นดีกว่า

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : ผมขออภัยนะครับ เพราะว่าถ้าพูดเรื่องนั้นมันโยงกับเรื่องเมื่อก็ แต่ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังถ้าเกิดใครถามขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นเรื่องโอเรกนะครับ โอเปกไม่ต้องถามผมแล้วถือว่าผมจะอธิบายแล้วท่านไม่ฟังอันนี้ก็ต้องขออภัยก็ผ่านนะครับ ประเด็นไปอยู่ตรงเรื่องข้าว ๒.๑ ล้วนต้น ถามว่าจะเป็นอย่างไร จะเอามาทำข้าวถุงหรือเปล่า ผมตอบเลยจะเอามาทำข้าวถุง แล้วข้าวนี้จะทำข้าวถุงไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าข้าวมันจะขึ้นราคาไปเท่าไร และเรื่องนี้ถ้าจะพูดให้เป็นทฤษฎีเป็นวิชาการก็คือการเฉลี่ยราคาดันทุนปีที่แล้วผมย้ำซื้อมาที่ ๖,๕๐๐ บาท แล้วตอนนี้เอามาทำข้าวถุง จริงอยู่นะครับ ราคามันควรจะขาย ๘๐ บาท ๘๕ บาทได้ แต่ได้กำไรมาไม่ได้เอามาทำอะไรครับ เรามีบัญชีเจ้าหน้าที่ทุกคนสะอาด โปร่งใส ข้าวราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้น เขาจะมาถัวเฉลี่ยราคาที่จะซื้อจากชาวนาเข้ามา ๑๔,๐๐๐ บาท แล้วมาทำให้มันถูกลง ๆ ราคามันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ เท่ากับคนไทยจะได้สบายใจขึ้น ๒ ประการครับ ประการที่ ๑ มีข้าวกิน

# ๑๒๐

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๕๕/๒

ประการที่ ๒ ก็คือราคาไม่เขยิบ ๆ ขึ้น ไม่อย่างนั้นราคามันจะสูงมาก ถ้าผมตอบสั้นก็มีแค่นี้ ผมขออภัยนะครับที่ผมพยายามจะอธิบายอย่างอื่นให้ท่านเข้าใจ ขออภัยด้วยนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตถามเรื่องรายงานการประชุมหน่อยครับ สั้น ๆ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านบุญยอดมีอะไรนะครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : กราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ผมต้องขออนุญาตเรียนถามท่านถึงบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีประเด็นสำคัญก็คือการลงคะแนนลับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปรากฏว่าบันทึกของการประชุมในครั้งไม่ได้ส่งให้สมาชิกในการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับ แต่ผมได้ไปดูบันทึกนี้ในอินเทอร์เน็ตของทางรัฐสภา บันทึกนั้นได้เขียนเอาไว้ว่า ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๖ คนนะครับ แล้วก็ไม่ได้ให้ตัวรายละเอียดของคะแนนเอาไว้ ประเด็นของผมก็คือว่า คำถามคือสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบจริงหรือไม่ เพราะว่าการลงคะแนนในวันนั้นท่านคงจะจำได้ ผลคะแนนที่ออกมาสูงที่สุดคือ ๒๐๒ คะแนน ต่ำที่สุดคือ ๑๙๕ คะแนน ผมไม่ต้องไปลงรายละเอียด คะแนนที่มีนัยอย่างนี้ก็คือว่า คะแนนที่ลงคะแนนเสียงกันนั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนของสมาชิกในสภา มันจะไปขัดแย้งต่อเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตหรือไม่ครับ ที่ทางท่านเองเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในอดีตของสภาก่อนหน้านี้ ซึ่งมาตรา ๑๒๖ นั้นก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า

# ๑๒๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๕๕/๓

การประชุมนั้นจะต้องมีองค์ประชุมที่ครบ เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้สภาแห่งนี้  
ได้แก้ไขบันทึกการประชุมนี้ให้ถูกต้อง การประชุมสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบ เพราะว่า  
คะแนนไม่ถึงครับ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านเลขาธิการพอชี้แจงได้ไหมครับ เชิญท่านคุณหมอลชมนานครับ

นายชลอนาน ศรีแก้ว (น่าน) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม ชลอนาน  
ศรีแก้ว พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดน่าน ขออนุญาตท่านประธานในฐานะสมาชิก  
ที่จะต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในประเด็นข้อหารือของท่านสมาชิก -----

- ๕๖/๑

## ๑๒๒

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรรณ ๕๖/๑

เกี่ยวกับผลการลงคะแนนของสภาแห่งนี้ในการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ท่านประธานครับ ผมเองได้อยู่ในสภานี้มาตลอดในวันที่มีการลงคะแนน สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมประชุมถือว่าเป็นองค์ประชุม กระผมเองจริง ๆ อยากจะขออนุญาตท่านประธานได้แสดงผลการลงคะแนนหมายถึงว่าองค์ประชุมในขณะนั้นมีเท่าไร คะแนนที่ได้รับแต่ละคนเป็นอย่างไร ซึ่งท่านสมาชิกเองก็ได้ให้ความกรุณาได้นำผลการแสดงตรงนั้นมาบอกกล่าวไปบ้าง แต่กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ ในข้อสงสัยของท่านสมาชิก เผลอวันนั้นท่านประธานไม่อยู่ในที่ประชุม องค์ประชุมถ้าพิจารณาในแง่ขององค์ประชุมตามรัฐธรรมนูญก็ดี ตามข้อบังคับก็ดีการประชุมวันนั้นถือว่าครบองค์ประชุม เพราะว่า มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ กระผมจำตัวเลขไม่ได้เข้าใจว่า ๓๐๐ กว่าท่าน นั้นประการที่ ๑

ประการที่ ๒ ผลการลงคะแนนของคณะกรรมการแต่ละคนที่สภาแห่งนี้ ต้องให้ความเห็นชอบมีผลการลงคะแนนเรียงตามลำดับจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดจริงอยู่ครับคนที่น้อยที่สุดอาจจะได้คะแนนไม่ถึง ๒๐๐ คะแนน ต้องขออภัยครับผมจำตัวเลขไม่ได้ แต่สิ่งที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในการลงคะแนนในวันนั้น มีสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะลงคะแนนและไม่ลงคะแนน เพราะฉะนั้นคะแนนที่ออกมาถือว่าเป็นคะแนนของเสียงข้างมากที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญเองก็มีได้บอกไว้ว่าจะต้องเป็นเสียงที่เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมหรือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่จะกำหนดอย่างนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการลงคะแนนครั้งนั้น รวมทั้งรายงานบันทึกการประชุมที่ปกติแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรของเราจะมีรายงานการประชุมวางไว้ให้สมาชิกได้ไปตรวจสอบ อาจจะส่งทางช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ด้วยก็ได้ แต่โดยวิปฏิบัติแล้วจะมีการวางไว้ ณ ตรงตำแหน่งที่สมาชิกไปตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตลอดเวลา ท่านประธานครับ ผมถือว่าเป็นเรื่องจริง ๆ ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานที่ลุกขึ้นมาเพื่ออยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า

# ๑๒๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๕๖/๒

ผลการลงคะแนนวันนั้นเป็นเช่นนั้นจริง ๆ แล้วโดยภาพแล้ววิธีปฏิบัติของเราที่ได้กระทำกันมาตลอดก็เป็นเช่นนั้น ผมคิดว่าวิธีการวันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพไว้ กราบขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านบุญยอด ผมจับประเด็นของท่านมีอยู่ ๒ ประเด็น เรื่องที่ ๑ เรื่องไม่มีรายละเอียดในบันทึก เรื่องที่ ๒ เรื่ององค์ประชุมไม่ครบใช่ไหมครับ มี ๒ ประเด็นนะครับ บันทึกการประชุมจะเป็นการบันทึกโดยสรุป ซึ่งไม่เหมือนกับรายงานการประชุม รายงานการประชุมจะมีรายละเอียดครบถ้วนทุกประการ ส่วนบันทึกเป็นเพียงข้อสรุปเท่านั้น คงไม่มีรายละเอียด ส่วนองค์ประชุมนั้นผมกำลังให้ทางเลขาธิการตรวจสอบว่าครบหรือไม่เชิญครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ก็ขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาให้คำวินิจฉัยนะครับ องค์ประชุมครบหรือไม่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ต้องขออนุญาตว่าผมเป็น ส.ส. สมัยแรก แต่ว่าอยู่ในการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมนั้นถ้าหากว่าองค์ประชุมดูเหมือนทำท่าจะไม่ครบ ท่านก็จะยกยอดไปในการประชุมครั้งหน้าทุกครั้ง จะไม่มีการลงมติใด ๆ ไม่ว่าจะป็นตั้งคณะกรรมการหรืออะไรต่าง ๆ นี่เป็นวิธีการปฏิบัติในขณะนี้ -----

# ๑๒๔

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๕๗/๑

เพราะเนื่องจากว่ามีการส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องนี้ แล้วก็กลายเป็นบรรทัดฐานต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วว่าเราจะไม่ลงมติใด ๆ ถ้าหากว่าองค์ประชุมไม่ครบ ไม่สำคัญหรือกว่าตอนเช้าจะมีคนเข้ามาเท่าไร เพราะที่สำคัญคือ ณ ขณะที่ลงมตินั้น จะมีคนอยู่ในที่ประชุมขณะนั้นแล้วลงคะแนนกันเท่าไร คะแนนที่ออกมาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า น้อยที่สุดคือ ๑๙๕ มากที่สุดคือ ๒๐๒ ถ้าดูให้ตรวจสอบด้วยนะครับ ผมขออนุญาตประเด็นสุดท้าย คือในบันทึกของการประชุมนั้นมีคำว่า เห็นชอบ ท่านต้องให้ทางเลขาธิการพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัดเจน ถ้าใครจะเห็นชอบต่อเรื่องนี้ด้วยการที่องค์ประชุมไม่ครบนั้น ท่านต้องรับผิดชอบนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านบุญยอดครับ ผมเข้าใจท่านแล้วครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะ让您ทางเลขาธิการตรวจสอบเรื่ององค์ประชุมตัวเลขที่ท่านต้องการเมื่อไหร่ครับ แล้วผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระ หลังจากนั้นผมจะแจ้งให้ท่านทราบ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : อีกประเด็นหนึ่งคือคำว่า เห็นชอบ นะครับ ดูองค์ประชุมและดูคำว่า เห็นชอบ ด้วยว่าท่านใช้คำว่า เห็นชอบ ได้จริงหรือไม่

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ผมจะแจ้งให้ท่านทราบเฉพาะองค์ประชุมครบหรือไม่เท่านั้นนะครับ

(นายจุมพฏ บุญใหญ่ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ่ ท่านประธานครับ

(นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านชัยวัฒน์ประท้วงหรือครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ ผม ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง



# ๑๒๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๕๗/๒

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชัยวัฒน์ก่อนครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน  
ความจริงท่านประธานก็ทำหน้าที่ดีมาโดยตลอดนะครับ แต่ที่ต้องประท้วงประธาน  
เพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกแสดงการไม่เคารพท่านประธานในที่ประชุม แล้วก็ใช้วิธีการ  
โดยปกติเวลาที่ท่านประธานจะกล่าวอะไรออกมาจะต้องอนุญาตก่อนสมาชิกผู้ที่จะ  
ขึ้นมาอภิปรายหรือจะมาทำอะไรก็ตามแต่ แต่ในที่นี่ลักษณะเหมือนต่อล้อต่อเถียงครับ  
ท่านประธานกล่าวอะไรก็ตามแต่จะต้องนั่งฟังก่อนไม่ใช่ขึ้นมาสวนอย่างนี้ แล้วก็เปิดไมค์สวน  
ท่านประธานอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะสภาครับ เพราะฉะนั้นขอตัดเตือน  
ท่านสมาชิกด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เมื่อที่ท่านจุ่มพญประท้วงหรือเปล่าครับ

นายจุ่มพญ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานครับ กระผม จุ่มพญ บุญใหญ่  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ กระผมไม่ได้ประท้วงครับ กระผมประสงค์ที่จะ  
อภิปรายเรื่องการลงคะแนนให้ความเห็นชอบคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐครับ ท่านจะอนุญาตหรือเปล่าครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คงไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้ตั้งใจเรื่ององค์ประชุมเท่านั้น คงไม่เสียเวลานะครับ ท่านบุญยอด  
พอแล้วกระมังครับ ทางเลขาธิการตรวจสอบองค์ประชุมแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง  
ได้ครับเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับ เดี่ยวท่านจะไปตรวจองค์ประชุมเองนะครับ แต่ผมขออนุญาต  
ใช้สิทธิพาดพิงครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คงไม่มีอะไรเสียหายนะครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานอนุญาต  
ให้ผมพูดแล้วใช่ไหมครับ

# ๑๒๖

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๕๗/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
นั่งก่อนครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณท่านครับ ผม  
บุญยอด สุขถิ่นไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ต้องขอขอบพระคุณ  
ท่านสมาชิกผู้อาวุโสที่กรุณาตั้งเตือนผม แต่ท่านพูดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ ท่านน่าจะตั้งเตือน  
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุการณ์

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านบุญยอดพอเถอะครับ นั่งเถอะครับ มีปัญหาเฉพาะเรื่ององค์ประชุม เดี่ยวผมแจ้ง  
ให้ทราบอีกทีนะครับ ไม่อย่างนั้นก็ได้กันไปได้กันมา

(ร้อยโท กุเทพ ไสกะจ่าง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านกุเทพประท้วงอะไรครับ

ร้อยโท กุเทพ ไสกะจ่าง (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ  
ไสกะจ่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมต้อง  
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้ที่ทักท้วงเรื่ององค์ประชุม เพราะผมอยู่ในสภานี้ก็ถือว่าได้รับ  
ความเสียหาย กระผมยืนยันต่อท่านประธานว่าวันที่ลงมติในวันนั้นเราได้ตรวจสอบ  
องค์ประชุมชัดเจนครบถ้วน การที่มีการกล่าวหาว่าองค์ประชุมไม่ครบ แม้ว่าท่านประธาน  
จะใช้วิธีการให้ทางฝ่ายเลขาธิการไปตรวจสอบก็เป็นภารกิจที่ท่านประธานจะต้อง  
รับผิดชอบต่อผู้ที่ท้วงติง แต่การที่จะกล่าวหาไปเลยในขณะที่พวกเราจำนวนมาก  
ยืนยันว่าครบ แล้ววันนั้นท่านประธานก็ทราบดีว่าเราเพิ่งนัดประชุมในวาระแรก ๆ  
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ วันนั้นถ้าจะมีการลงคะแนนที่ขาดหายไปก็เนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  
ได้ตัดสินใจด้วยวิธีใดก็ตามที่จะไม่ให้คะแนนปรากฏในส่วนที่จะให้มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง  
คะแนนกึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะได้ ถ้าเป็น พ.ร.บ. เป็นพระราชบัญญัติเราก็  
เห็นอยู่ บรรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญก็ทราบอยู่ แต่ในเรื่องการอนุมัติตัวบุคคล  
เห็นชอบตัวบุคคลเราก็ทราบบรรทัดฐานดีว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติบัญญัติเป็นพิเศษว่า  
จะต้องเท่าไร ก็ถือว่าคนที่ได้เสียงมากที่สุดก็ได้รับตำแหน่ง ----- ๕๘/๑

# ๑๒๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๕๘/๑

เพราะฉะนั้นการที่เห็นชอบก็เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับสภานี้ คือสภานี้ฝ่ายที่เห็นชอบ มีเท่าไรก็เท่านั้น ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบเมื่อไม่เห็นชอบแล้วจะมาท้วงติงทำให้กระบวนการทั้งหมดไม่ชอบธรรมก็เท่ากับทำให้ฝ่ายที่เห็นชอบเกิดความเสียหาย ผมจึงบอกว่า ท่านประธานต้องระวังเรื่องอย่างนี้ สมาชิกจะมากล่าวหาอะไรแบบไม่รับผิดชอบต่อสภา ซึ่งคนส่วนใหญ่รับผิดชอบอยู่ไม่ได้ ผมถือว่ามีความเสียหาย ผมจึงขออนุญาตประท้วง ท่านประธาน ขอบคุณครับ

(นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชัยวัฒน์เชิญครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ขอประทานอภัยท่านประธานที่ต้องลุกขึ้นมาประท้วงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอในเรื่องของการพาดพิงครับ ผมไม่คิดเลยว่าการพาดพิงที่กล่าวโทษผมเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเป็นเผด็จการ ผมมาจากการเลือกตั้ง ผมถูกปฏิวัติรัฐประหาร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชัยวัฒน์ครับ ท่านโดนพาดพิงประเด็นไหนครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : กล่าวหาผมว่าผมเป็นเผด็จการ ผมไม่ได้เป็นเผด็จการ ผมไม่เคยไปจับไล่ไสส่งใคร แล้วก็ไม่ได้ยุให้ใครปฏิวัติรัฐประหาร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชัยวัฒน์อย่าไปถึงนั้นเลยเอาแค่ที่ท่านปฏิเสธ ท่านไม่ได้เป็นเผด็จการก็พอแล้วอย่าให้มันยืดไปกว่านั้นเลยครับ พอเถอะครับ เป็นอำนาจผมที่จะวินิจฉัยท่าน ท่านนั่งเถอะครับ ก็ต้องขออนุญาตวินิจฉัยเตือนท่านบุญยอดให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูด แล้วก็เรื่องของมารยาท เวลาผมผู้ทำหน้าที่ประธานพูดก็ไม่อยากให้ท่านพูดสวนเพราะฉะนั้นก็เตือนท่านบุญยอดให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านมีอะไรครับ ท่านประท้วงหรือเปล่าครับ

# ๑๒๘

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๕๘/๒

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมใช้สิทธิพาดพิงนะครับ  
ท่านประธาน ผมต้องขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่ได้พูดคำว่า เดี๋ยวการ เลย  
ถ้าท่านจะไปตรวจสอบเทป (Tape) คุณก็ได้ ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียว ผมมีมารยาทพอสมควร  
พรรคประชาธิปัตย์สอนผมมาดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ ขออนุญาตจบ ผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระเลย ถ้าไม่มี  
ใครประท้วงผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระนะครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาต  
ประท้วง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านจตุพรมีอะไรครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : เพื่อให้ประเด็นเกิดความสมบูรณ์  
มากขึ้น ประเด็นที่ท่านมอบหมายให้กับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ไปตรวจสอบ  
ผมเองเป็นคนติดตามเรื่ององค์ประชุมกันมาตั้งแต่ต้น องค์ประชุมที่เราเคยพูดถึงการทำ  
หน้าที่ของ สนช. แม้กระทั่ง สสร. นั้น ได้ใช้วิธีการเสียบบัตรเป็นการประชุมโดยเปิดเผย  
จึงรู้องค์ประชุมเป็นอย่างดี แต่กรณีที่มีการหักท้วงองค์ประชุมในการเลือก ป.ป.ท. นั้น  
เป็นการลงมติลับ เพราะฉะนั้นในที่ประชุมชิกของพรรคฝ่ายค้านอยู่ในที่ประชุมเพียงแต่  
ไม่เดินไปหย่อนบัตร เพราะฉะนั้นคะแนนจึงออกมาเหมือนองค์ประชุมไม่ครบ สภามันจะ  
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานจะบอกเลขาธิการ ที่วิวงจรปิดครบ  
ชิกฝ่ายนั้นนั่งกันอยู่ครบ เพียงแต่ที่ไม่มาใช้สิทธิเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะนับ  
องค์ประชุมก็คือคนอยู่ในที่ประชุมไม่ใช่รวมกับคนบอกว่าไปหลบคนที่อยู่ในที่ประชุม  
แล้วไม่ออกไปใช้สิทธิ เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นครับ

(นายศุภชัย ศรีหาล้า ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายศุภชัย ศรีหาล้า (อุบลราชธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ

# ๑๒๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๕๘/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขอวินิจฉัยอย่างนี้ครับ ที่จริงถ้าองค์ประชุมไม่ครบวันนั้นสมาชิกก็นั่งอยู่ข้างในก็น่าจะ  
พักทำงเอาเสียต่อนั้น แต่เมื่อมีสมาชิกท่านบุญยอดได้พักทำงวันนี้ ผมก็จะให้ทาง  
เลขาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะแจ้งให้ท่านบุญยอดทราบอีกที ขอเป็นอย่างนั้น  
จะได้จบนะครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานนิดเดียวครับ เพื่อที่  
จะสร้างมาตรฐานของสภา แปลความว่า

(นายศุภชัย ศรีหาล้า ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายศุภชัย ศรีหาล้า (อุบลราชธานี) : ผมประท้วงครับท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมยังไม่อนุญาตใครเลย นั่งเถอะครับ ถ้าไม่ประท้วงก็นั่ง แล้วถ้าท่านประท้วงท่านต้องบอก  
ด้วยนะครับใครผิดข้อบังคับข้อไหนครับ

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านบุญยอดเชิญครับ

# ๑๓๐

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๕๙/๑

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน เพราะว่าท่านประธานให้ข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ตรงกับเหตุการณ์ในวันนั้น ในวันนั้นหลังจากมีการนับคะแนนแล้วผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ยืนยันว่าจำนวน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านไม่ได้ประท้วงท่านนั่งเถอะครับ

(นายศุภชัย ศรีหาล้า ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ ท่านประท้วงนะครับ เชิญครับ

นายศุภชัย ศรีหาล้า (อุบลราชธานี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย ศรีหาล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ผมประท้วงท่านประธานที่กระทำผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๓ ท่านผู้ที่ลุกขึ้นประท้วงเมื่อสักครู่อ้างว่าประท้วงแต่ไม่ได้ประท้วงครับท่านประธาน ลุกขึ้นเสร็จก็อภิปรายเลย

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เรื่องจบแล้วท่านนั่งเถอะครับ ผมขออนุญาตต่อหน้าครับ คงไม่อนุญาตใครแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

นายศุภชัย ศรีหาล้า (อุบลราชธานี) : คนละเรื่องกันครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี

ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาจากเมื่อวาน ในญัตติเรื่องปัญหาเรื่องที่ทำกินครับ ขอเชิญท่านที่ยังไม่ได้เสนอ เจ้าของญัตติที่ยังไม่ได้เสนอครับ ขอเชิญท่านสุวโรชครับ

# ๑๓๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๕๙/๒

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์  
กระผมพร้อมด้วยสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์อีก ๕ ท่าน กล่าวคือ ท่านยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี ท่านภูซงค์ รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชลบุรี ท่านสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ท่านอภิชาติ  
ศักดิ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่านชาญชัย อิศระเสนารักษ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันเสนอญัตติเพื่อขอให้ทางสภาตั้ง  
คณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาในที่ดินของเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินของรัฐ  
ประเภทต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในญัตติที่  
ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานไปทั้งหมดนี้มิใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในวันนี้  
หรือในสภาชุดนี้ แต่เป็นปัญหาที่หมักหมมมีปัญหามาจากหลากหลายสาเหตุของปัญหา  
ไม่ว่าจะมาจากประเด็นของปัญหาความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายก็ดี ไม่ว่าจะ  
จะมาจากความหย่อนยานของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม  
กฎหมายที่ปล่อยปละละเลย ปล่อยให้มีการเข้าไปทำกินในที่ดินที่เสื่อมสภาพของรัฐ  
ประเภทต่าง ๆ จนกระทั่งมีการปลูกพืชผลออกดอกออกผลมีผลอาสินให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก็ตาม  
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลากหลายของสภาพปัญหา  
แต่เป็นที่สรุปได้ว่าในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ตามที่ผมได้กราบเรียนไปทั้งหมดเหล่านี้  
ปัจจุบันนี้สภาพของที่ดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่าง ๆ อีกแล้ว  
แต่สภาพที่ดินเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนไปเป็นต้นผลอาสินซึ่งมาจากการทะนุบำรุงของพี่น้อง  
ประชาชนที่เข้าไปทำกินในที่ดินของรัฐที่เสื่อมสภาพดังกล่าวเหล่านี้ตลอดมา ได้แสดง  
เจตจำนงเจตนาในการเป็นเจ้าของ ได้ทะนุบำรุงปลูกต้นผลอาสิน ที่ดินบางแปลงเป็นที่ดิน  
ที่อยู่ในประเภทที่สาธารณประโยชน์ที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ -----

# ๑๓๒

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๖๐/๑

แต่ปัจจุบันนี้มีแต่คำว่า ทุงสงวนเลี้ยงสัตว์ เท่านั้น แต่บนความเป็นจริงที่เห็นเป็นที่ประจักษ์นั้น ปรากฏว่าวันนี้ที่ดินเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นต้นผลอาสินที่เป็นผลทางด้านเกษตรที่มาจากปลูก ซึ่งในระยะเวลาที่มีการเอาต้นผลอาสิน ต้นกล้าลงไปปลูกไม่มีใครจับ เวลาใส่ปุ๋ยไม่มีใครว่า แต่เวลาที่เขาเหล่านั้นจะมาเก็บผลอาสินเพื่อไปขายเอามาเลี้ยงครอบครัว เขาเหล่านั้นกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายที่บุกรุกที่ป่าสงวน ที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้มีผลเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ทั่วทุกศาลในราชอาณาจักรไทย จากเอกสารที่ปรากฏอยู่ในมือของผมกว่า ๑,๐๐๐ คดี รวมตัวเลขคร่าว ๆ โดยสังเขปไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทที่เป็นค่าปรับที่ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกและพิพากษาปรับ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านี้ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคนที่อยู่ในที่ดินของรัฐที่เสื่อมสภาพ ผมเน้นผมย้ำต่อท่านประธานและในสภาอันทรงเกียรติตรงนี้ว่า ผมจะเน้นเฉพาะที่ดินของรัฐที่เสื่อมสภาพไปแล้ว จะไม่รวมถึงที่ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาพมีผลสมบูรณ์อยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนที่เสื่อมสภาพไปเหล่านี้ครับ ผมคิดว่าการที่ท่านประธานสภาการที่ประธานคณะกรรมการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาลก็ดี ของพรรคฝ่ายค้านก็ตามได้เอาญาติในเรื่องที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ หรือที่ดินประเภทต่าง ๆ ที่เป็นผลทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านี้ได้รับความเจ็บปวดเข้ามาพูดคุยกันในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมคิดว่าวันนี้นับเป็นมิติใหม่ นับเป็นนิมิตหมายสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคน เขาถือบัตรประชาชนคนไทย เขาเป็นคนไทย เวลาเขาปลูกไม่จับเวลาใส่ปุ๋ยไม่ว่า แต่เวลาเอาผลผลิตออกไปขายเหตุไฉนวันนี้คนเหล่านี้จึงกลับกลายมาเป็นจำเลยที่ศาลได้มีคำพิพากษา ซึ่งตรงนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในวันนี้ถ้าเราเดินตามยึดหลักนิติศาสตร์โดยละเอียดเลยหลักรัฐศาสตร์ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากว่า ๑๐ ล้านคนเหล่านี้เป็นคนที่กระทำผิดกฎหมายป่าประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ้น แต่ในแง่ของหลักรัฐศาสตร์ผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านี้ วันนี้ทำอย่างไรที่จะให้คนเหล่านี้เขายืนอย่างสง่างาม



## ๑๓๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๖๐/๒

ในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองประชาชนคนไทยที่ถือบัตรประชาชนคนไทย เป็นคนไทยที่มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยเสียที่ได้ไหม เพราะฉะนั้นการที่สภาชุดนี้ได้เอาญัตติต่าง ๆ เข้ามาพูดกันในสภาแห่งนี้ ผมเชื่อว่าหลังจากที่ท่านประธานได้พิจารณาไปแล้ว ผมฝากว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากหลากหลายสภาพของปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละญัตติ แล้วระดมความคิดร่วมกันครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังในส่วนที่หมดสภาพจากความเป็นป่าของรัฐแล้ว และวันนี้มีผลอาสินแล้ว ให้เขาได้ปลดแอกจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทในฐานะที่เป็นคนไทยเสียที่ได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ไปว่ากันในชั้นกรรมาธิการ ผมจึงขออนุญาตนำเสนอญัตติด่วนของกระผมต่อที่ประชุมสภา และรายละเอียดต่าง ๆ ก็จะไปกราบเรียนกันในชั้นคณะกรรมการวิสามัญอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงได้ถือโอกาสนี้ขอเชิญท่านเลขาธิการไปเรียนเชิญท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้ารับหน้าที่เพื่อดำเนินการประชุมครับ เชิญครับ

(นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบพระคุณครับ เชิญนั่งตามอัธยาศัยครับ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน ผมประธานกรรมาธิการด้วยความเคารพว่าผมได้รับความกรุณาจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ๒๘๓ ท่าน ได้โหวตให้กระผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้ไปรับพระบรมราชโองการชั้นล่าง แล้วก็มีแผนว่าจะขึ้นมาข้างบนก็ต้องอ่านพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมนี้รับทราบ แต่เนื่องจากภาระของท่านประธานสมศักดิ์ท่านได้ติดพัน แล้วก็ท่านกัลวัญติที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอมา ๒๐ กว่าญัตตินั้นตก ก็ไม่สามารถที่จะอ่านพระบรมราชโองการนี้ได้ ถือว่าได้รับทราบแล้วก็แล้วกันนะครับ กระผมขอประธานกรรมาธิการด้วยความเคารพว่าที่กระผมได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประการแรก

(นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : กระผมยังไม่ได้พูดอะไรจบเลย แล้วท่านก็แซวเลยนะครับ ด้วยความเคารพ แซวของท่านนั้นเก็บไว้ในใจก่อน แล้วก็ค่อยเปิดเผยกันทีหลัง ไม่ต้องห่วงครับ กระผมเต็มที่กับท่านนิพิฐฐ์ ด้วยความเคารพให้กระผมจับสัคนิดหนึ่งน้องที่รัก อย่าเพิ่งทดลองเลย

(นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมขออนุญาตท่านประธาน ผมประท้วงครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : กระผมขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ผมอ่าน ผมไม่เห็นครับ คือตอนนี้ยังไม่เห็นครับ ขอให้ท่านนั่งก่อนครับ สำหรับกระผมขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เทียงธรรม ซื่อสัตย์

# ๑๓๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชด ๖๑/๒

สุจริต ผดุงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิกและสถาบันสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสถาบันต่าง ๆ และประชาชนต่อไป แต่การจะบรรลุตามภาระหน้าที่นี้ได้กระผมคงไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพราะการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนั้น ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างมีบทบาทอันสำคัญยิ่งด้วยกันทุก ๆ ท่าน เพราะฉะนั้นกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้และที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนี้ขอเรียน เนื่องจากภารกิจข้อผูกพันเกี่ยวโยงกันที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมศักดิ์ท่านได้ทำหน้าที่อยู่ กระผมก็ขอฝากให้ท่านได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จในกระบวนการพิจารณาของญัตติ ทั้ง ๒๐ กว่าญัตติ -----

- ๖๒/๑

# ๑๓๖

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จรัญช ๖๒/๑

แล้วกระผมขอถือโอกาสนี้ต้องไปเผาศพมารดาของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง จึงประทานกราบเรียนด้วยความเคารพ

(นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมประท้วง ท่านครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ส่วนคุณนิพิฏฐ์มีอะไร ค่อยพูดกันทีหลัง กราบขอบพระคุณครับ เชิญมอบหมายภารกิจครับ แล้วท่านทำหน้าที่ ต่อไปจนกว่าผมจะกลับ อย่าเพิ่งปิดก็แล้วกันครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ความจริงท่านประธานจะต้องรับฟังผม ประท้วงด้วยนะครับ ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านนิพิฏฐ์ประท้วงใช่ไหมครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง ผมอยากให้การทำหน้าที่ของ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านใช้สิทธิประท้วง ท่านต้องประท้วงไม่ใช่ขึ้นมาอภิปรายนะครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมใช้สิทธิประท้วงตามข้อ ๘ ครับ ท่านประธานไม่ได้กำกับดูแลทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาได้อย่างถูกต้อง ผมประท้วง ข้อ ๘ การทำหน้าที่ของท่านครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ ผมอยู่ในสภานี้มานานพอสมควร ผมอยากให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศนี้ ผมไม่เคยพบลักษณะเช่นนี้มาก่อน ที่อยู่ ๆ ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาขึ้นไปนั่งทำหน้าที่ก่อนมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ก่อนจะมีการอ่านพระบรมราชโองการ ผมไม่เคยพบ และผมคิดว่านี่จะเป็นจุดที่เสื่อมเสียของประธานสภาผู้แทนราษฎร

# ๑๓๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จันุข ๖๒/๒

อีกจุดหนึ่งครับ ผมอยากให้ท่านทำหน้าที่อย่างมีเกียรติครับ ต้องรับทราบพระบรมราชโองการก่อนครับ เมื่อยังไม่มีมารับทราบพระบรมราชโองการ เมื่อสักครู่ใครไม่ทราบแต่งชุดขาวขึ้นไปนั่งตรงนั้นไม่ได้เป็นประธานนะครับ ทำไมท่านประธานทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับ ไม่มีเกียรติครับ ผมเรียนว่าท่านชัย ชิดชอบ ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่ครับ ได้เป็นประธานรัฐสภาแน่ ได้บรรลุเป้าหมายของท่านแน่ แต่สิ่งที่ท่านทำอย่างนี้วันแรก ไม่มีเกียรติและไม่มีควมสง่าเลยครับ ต้องรับทราบพระบรมราชโองการก่อน ผมประท้วงท่านประธาน ขอให้ท่านประธานชี้แจงด้วย เมื่อสักครู่ใครขึ้นไปนั่งครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ มีปัญหาในเรื่องญัตติที่เข้าสู่การพิจารณาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนเชิญท่านประธานซึ่งมีพระบรมราชโองการแล้วรับพระบรมราชโองการถูกต้องแล้วขึ้นมาดำเนินการ แล้วพระบรมราชโองการก็จะได้พิมพ์แจกพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง ผมว่าต้องตั้งสติกันสักนิดหนึ่ง ทำไมต้องรีบอย่างนั้นครับ ให้ญัตตินี้เสร็จเสียก่อน เพราะว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือไม่เกินชั่วโมงหนึ่งญัตตินี้ก็ผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว แล้วเมื่อผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว ก่อนที่จะถึงญัตติอื่นหรือก่อนท่านประธานจะปิดการประชุม ท่านประธานก็อ่านพระบรมราชโองการเพื่อให้พวกเราได้รับทราบครับ ทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นครับ นี่คือประเพณีที่ดีงาม ผมก็เพิ่งเคยเห็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกที่ทำอย่างนี้ครับ ทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นครับ ปล่อยญัตตินี้ผ่านไปก่อนแล้วอ่านพระบรมราชโองการ ไม่มีเกียรตินะครับ ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตำแหน่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ทำเล่น ๆ ไม่ได้ ท่านประธานต้องชี้แจงนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณท่านนิพิฏฐ์ครับ ถือว่าเรื่องนี้ผมมีส่วนที่ทำให้ได้ตัดสินใจเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นผมถือว่ามีมารับทราบพระบรมราชโองการถูกต้องแล้ว ส่วนเรื่องพระบรมราชโองการนั้นก็จะได้พิมพ์แจกเป็นหนังสือกับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ถ้าจะมีความผิดพลาดในเรื่องนี้ผมขอรับผิดชอบเองครับ

# ๑๓๘

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จีรνούช ๖๒/๓

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ ผมถามความรับผิดชอบของท่าน ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรครับ ผมไม่อยากกดดันท่านนะครับ ตามประเพณีที่ดั้งเดิมของเราเมื่อมีการอ่านพระบรมราชโองการแล้วท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นคนเชิญท่านประธานขึ้นบัลลังก์นะครับ และเมื่อสักครู่นี้หรือท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ได้สังเกตเห็นนะครับ เป็นคนนำว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นนั่งบัลลังก์ก่อน เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเมื่อผิดพลาดขึ้นแล้วตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์ จริง ๆ ผมไม่อยากทักท้วงหรอกครับ แต่ผมคิดว่าเราทำอะไรลวก ๆ กันมากเกินไปในสภาแห่งนี้ครับ ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรครับ

- ๖๓/๑

# ๑๓๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๖๓/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนิพิฏฐ์ครับ เป็นเรื่องของผู้ทำหน้าที่ประธานที่จะต้องดำเนินการเรื่องการประชุม  
เพื่อปกป้องไม่ให้ญาติที่เข้าสู่อการพิจารณานั้นตกไปก็เลยได้เชิญท่านประธานขึ้นมา  
เพื่อที่จะได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมเข้าใจท่านประธานครับ แต่ผมกราบเรียน  
ท่านประธานว่าถ้าใช้เวลาอีกสักครึ่งชั่วโมง ญาตินี้ผ่านการพิจารณาของสภาไปแล้วก็อ่าน  
พระบรมราชโองการได้ แล้วอยู่ ๆ ท่านทำอย่างนี้ทำไมครับ มันไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีเกียรติ  
ผมเรียนว่าท่านชี้ยได้เป็นประธานแน่ ทำไมต้องรีบขนาดนั้นล่ะครับ ขึ้นไปพูดอะไรไม่รู้  
เลอะเทอะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านครับ คำว่า เลอะเทอะ ถอนเถอะครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมถอนก็ได้ท่านประธานครับ แต่ผม  
ไม่เคยเจอจริง ๆ ธรรมเนียมของสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อน ผมว่าวิปริตแน่  
เกิดอาเพศต่อสภานี้แน่ครับ ต้องอ่านพระบรมราชโองการก่อนถึงจะขึ้นไปตรงนั้น

(นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ท่านประธานครับ ขอประท้วง  
ผู้ที่กำลังอภิปรายครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านชูวิทย์ครับ

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี) : คำว่า เลอะเทอะ แล้วก็ อาเพศ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เมื่อที่ผมให้ถอนแล้ว แล้วท่านก็ถอนแล้วครับ ผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยนะครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบครับ  
ท่านทำผิดธรรมเนียมของสภา ท่านรับผิดชอบอย่างไรครับ

(นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๖๓/๒

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชูวิทย์เชิญครับ

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี) : คำว่า อาเพศ มันจะอาเพศอะไร  
ต้องถอนนะครับ

(นายนิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนิพนธ์ประท้วงหรือเปล่าครับ

นายนิพนธ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ ผมขอความรับผิดชอบ  
ของท่านครับ

นายนิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต  
ท่านพูดครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ใครครับ

นายนิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ

นายนิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ ผม  
นิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์  
ท่านประธานครับ การกระทำในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมาก ถือเป็นความผิดพลาด  
อย่างมหันต์ เพราะไม่เคยมีประเพณีในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เพราะก่อนที่  
จะได้รับตำแหน่งนั้นจะต้องให้สมาชิกในสภา ไม่ว่าจะป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภา รับทราบพระบรมราชโองการก่อนที่ท่านประธานจะให้ไปเชิญ  
ผู้ดำรงตำแหน่งขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนั้น ความจริงทางออกมีมากมายเลยครับ เพราะเรื่องนี้  
เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เคยมีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องซึ่งมีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับ



# ๑๔๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๖๓/๓

พระบรมราชโองการ ความจริงถ้าท่านจะหาทางออกโดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยใช้มติที่ประชุมก็ได้ว่า เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรอยากจะขอใช้เวลาตรงนี้คั่นการพิจารณาญัตติ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องเห็นชอบด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น แต่ท่านเป็นการละเมิด เป็นความผิดพลาดที่ไม่เคยปรากฏนะครับ ซึ่งท่านก็เป็นลูกผู้ชายพอแล้วความจริง ก็ทำหน้าที่ดีมาโดยตลอด ความรับผิดชอบของท่านมีแค่ไหนในเรื่องนี้ มันถึงขั้นที่ ท่านต้องลาออกนะครับ เรื่องนี้มีความสำคัญจริง ๆ ผมอยากจะกราบเรียนครับ ผมอยู่ในสภาแห่งนี้มา ๒๐ กว่าปี ไม่เคยมี แม้แต่เราตั้งองค์กฤษฎีการที่มีพระบรมราชโองการ เราก็ต้องมาแจ้งในที่ประชุมสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ท่านทำผิดแบบแผน ประเพณีที่ปฏิบัติ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคือพระบรมราชโองการ จะต้องให้สมาชิกในสภาทราบก่อนที่จะเชิญขึ้นไปนั่งทำหน้าที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยหรือปล่อยไปได้ -----

- ๖๔/๑

ด้วยความหวังดีต่อท่านแล้วก็เจตนาดี แล้วก็ชมเชยการทำงานของท่านมาโดยตลอด แต่วันนี้เป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นท่านโปรดพิจารณาด้วยว่าท่านจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านไพจิตครับ

นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า ท่านประธานได้ทำหน้าที่ในฐานะประธานที่ประชุมเหมาะสมแล้ว ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับ ขณะที่สภากำลังพิจารณาญัตติที่มีความสำคัญ ผมทราบโดยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องพิจารณาจนแล้วเสร็จ ซึ่งก็เป็นภาระของผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเสนอเรื่องอื่นใดขึ้นมาจะทำให้ญัตตินั้นตกไป นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้น ประโยชน์ของประชาชนที่พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำมา ขณะเดียวกันท่านประธานก็เห็นว่าต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านประธานชัย ชิดชอบ แม้ว่าจะโดยภาระที่เราไม่ได้ฟัง ไม่ได้เห็นโดยการอ่านในที่ประชุม แต่ภาระที่เกิดขึ้นที่เห็นก็คงจะได้รับรายงานพระบรมราชโองการแต่งตั้งเสร็จแล้ว การทำหน้าที่ของท่านประธานในที่ประชุมซึ่งก็ทำให้สืบเนื่องเพื่อให้ญัตตินั้นยังต่อเนื่องอยู่ เพียงแต่ภาระที่ท่านได้ให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขึ้นไปข้างบนนั้น เป็นภาระที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้การประชุมต่อเนื่อง ท่านประธานได้แสดงความเห็นในฐานะที่มีความรับผิดชอบที่ได้ทำภาระหน้าที่ลุกขึ้นเชิญเพื่อให้ท่านประธานชัยได้ขึ้นปรากฏตัวกับท่านสมาชิก เพียงแต่ไม่สามารถที่จะให้ท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการ นั่นก็แปลว่ากลัวญัตติที่เป็นประโยชน์ของประชาชนจะตก ผมว่าเจตนาที่ชัดเจนนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความเคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธาน จึงยืนยันว่าท่านได้ทำถูกต้องแล้ว การปฏิบัติภารกิจอื่นที่เป็นภารกิจที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบนั้น ผมมีความเห็นว่าท่านประธานได้ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ อยากฟังความเห็นพวกเราสักเล็กน้อยครับ ท่านจตุพรครับ

# ๑๔๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ราชันีพร ๖๔/๒

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน วันนี้เราสามารถนำวิธีคิดมาได้ใน ๒ ส่วน ๑. เรื่องประเพณีปฏิบัติ ๒. เรื่องข้อบังคับ การที่สมาชิกทางซีกพรรคฝ่ายค้านได้มาพูดแสดงความเห็นนั้นก็เป็นที่ปฏิบัติ แต่ที่ว่าถ้าดูข้อบังคับให้ท่านประธานไปดูข้อบังคับในข้อ ๗ มีข้อความดังต่อไปนี้ เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อ นำความกราบบังคมทูล เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว ให้เลขาธิการส่งสำเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบด้วย ในข้อบังคับถ้อยคำมีเพียงเท่านี้ ขอกราบเรียนไปยังท่านประธาน เมื่อกี้ี้ผมมีโอกาสไปร่วมยื่นขอรับพระบรมราชโองการพร้อมกับท่านประธานสภาด้วย มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัย ชิดชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน สภาผู้แทนราษฎร โดยหมายพระบรมราชโองการจากสำนักพระราชวังนั้นได้มาถึงที่อาคารรัฐสภา เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา -----

ได้มีการอ่านพระบรมราชโองการ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังผู้นำหมายจาก สำนักเลขาธิการพระราชวังมาครบถ้วน แล้วนายชัย ชิดชอบ ได้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามที่มีพระบรมราชโองการครบถ้วน ในขณะที่ไปรับหมายในชั้นล่างของอาคารประชุม สภาแห่งนี้ ขอกราบเรียนไปยังท่านประธาน เพราะว่าประเด็นนี้ถ้านำไปขยายความ อยู่ที่จะหยิบยกไปอธิบายความในมุมใด นายชัย ชิดชอบ ในฐานะประธานสภา โดยการเชิญของท่านประธานซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายชัยเองก็เดินไป เข้าสู่วัดบัลลังก์ตามคำเชิญของรองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานสภา ปกติที่เราได้ แลเห็นในสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าผมจะเข้ามาเป็นครั้งแรกแต่ก็ติดตามข่าวสารก็คือว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่อ่านพระบรมราชโองการคือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ว่าเมื่อความ ครบถ้วนผมไม่อยากจะมีการใช้คำว่า ว่าที่ เพราะว่ามิใช่พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมออกข่าวโทรทัศน์ครบทุกช่องก่อนที่หมายจากสำนักเลขาธิการพระราชวัง ได้นำมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเสียด้วยซ้ำ เมื่อกี้นี้จึงไม่มีเหตุใดที่คิดว่าจะมีเรื่องที่ไม่สมควร แต่อย่างไร เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงถ้าว่าตามข้อบังคับก็ไม่มีเรื่องที่มีการพูดกันอยู่เวลานี้ว่า จะผิดข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องประเพณีปฏิบัติเนื่องจากว่าได้มีการแต่งตั้งประธานสภา โดยการเลือกประธานสภาซึ่งอยู่ในระหว่างการประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีสถานการณ์ ที่แตกต่างไปจากการเลือกประธานสภาหรือการทำหน้าที่ประธานสภาในการเปิดประชุม ครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการเข้าไปทำหน้าที่ของนายชัย ชิดชอบ ก็ตามคำเชิญ โดยที่ท่านประธานได้เห็นพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แล้วนายชัยก็ขึ้นไปตามนั้น เนื้อหาข้อความก็เป็นเท่านี้ไม่มีใครไปกระทำการอะไร ที่เลอะเทอะ ไม่เหมาะสมหรือจะเกิดอาเพศอะไร เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้เป็น การประชุมสภาวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมัยประชุม เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะหาเหตุอะไร ที่จะมาสร้างความเสื่อมเสียจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง อะไรที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาหรือท่านประธาน เห็นว่าจะมีปัญหา ขาดการแจ้งโดยการอ่านพระบรมราชโองการก็สามารถให้เลขาธิการ อ่านพระบรมราชโองการหรืออะไรก็ได้ แต่ว่าทั้งหมดกระบวนการรับพระบรมราชโองการนั้น ได้ดำเนินการมาครบถ้วนตามที่ผมได้กราบเรียนกับท่านประธานแล้วครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านวิเชียรครับ

นายวิเชียร ขาวขำ (อุดรธานี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม วิเชียร ขาวขำ ส.ส. อุดรธานี พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ผมเห็นว่าการท้วงติงของซีกฝ่ายค้านมีเหตุมีผลที่น่ารับฟัง เรื่องมันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่า ท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและท่านประธานสภาที่กำลังทำหน้าที่อยู่นั้นได้ประสานงาน พูดจากันก่อนหรือไม่ การที่มาเรียนเชิญท่านประธานสภาซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถูกต้องตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขึ้นไปนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องมีการอ่านพระบรมราชโองการให้สมาชิกรัฐสภารับทราบ ถ้ามันเป็นกฎหมายหรือไม่หรือระเบียบข้อบังคับหรือไม่นั้นไม่ใช่แต่โดยประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ ผมถึงอยากเรียนถามว่าท่านเลขาธิการกราบเรียนเชิญขึ้นไปแล้วเหตุใดท่านไม่อ่าน เมื่อมีข้อขัดข้องเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าถ้าอ่านพระบรมราชโองการแล้วปฏิบัติเหล่านี้ จะตกไปแล้วทำไมไม่รอก่อน ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ แต่ถามว่าขัดกฎหมายไหม ไม่ขัดหรือครับ เพราะฉะนั้นผมยอมรับว่าการท้วงติงของซีกฝ่ายค้านมีเหตุมีผล แต่ผม กราบเรียนว่าเพื่อให้ทุกอย่างไม่เป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป ขอท่านเถอะ ผมยอมรับผิดว่า ขั้นตอนนี้ท่านเลขาธิการพลาดจริง ๆ ผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับ ท่านเลขาธิการพลาด ผมกราบเรียนท่านอย่างนี้แหละ ถ้าจะอะไรก็ตามซีกรัฐบาลโดยผมเห็นว่าพวกท่าน ท้วงติงถูกต้องแต่ถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่ครับ ท่านชัย ชิดชอบ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและมีพระบรมราชโองการถูกต้องตาม กระบวนการทุกขั้นตอนจบแล้ว แต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติจะอ่านหรือไม่อยู่ที่ดุลยพินิจ ของผู้จะทำหน้าที่ประธานและท่านเลขาธิการจะต้องเป็นผู้อ่านครับ ขอขอบคุณครับ  
ท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ เพื่อให้สมาชิกได้สบายใจ เมื่อกี้ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีพระบรมราชโองการเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามขั้นตอนทุกประการถูกต้องโดยข้อบังคับและกฎหมาย เพียงแต่อาจจะไม่ถูกต้องกับธรรมเนียมปฏิบัติตามที่ท่านสมาชิกได้ทักท้วง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ขัดกับข้อกฎหมายและข้อบังคับเพียงแต่ทำให้สมาชิกไม่สบายใจในกรณีที่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งก็มีเหตุคือไม่ยากให้มีปัญหาในเรื่องญัตติต้องตกไปก็เลยได้ใช้วิธีการอย่างนี้ เมื่อสักครู่นี้ แต่ถ้าทำให้ท่านสมาชิกไม่สบายใจผมก็ขอโทษสมาชิกนะครับ ท่านสาทิติย์เชิญครับ

นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิติย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องที่ท่านนิพิฐฐ์หยิบยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วทำเป็นเรื่องอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกบางคนพยายามที่จะอธิบายเช่นนั้น และเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่มีความหมาย เป็นความหมายที่แสดงถึงความเคารพทั้งต่อสถาบันนิติบัญญัติ ทั้งต่อพระบรมราชโองการและการทำหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอน ความจริงแม้ว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วก่อนหน้าจะเข้าห้องประชุมนี้ ผมเข้าใจว่าตั้งแต่พวกเราอยู่สภากันมาจนกระทั่งในวันที่ท่านประธานได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน ก่อนขึ้นทำหน้าที่ยังต้องมีการอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อน สภาทำเช่นนั้นตลอดมา มีความหมายอย่างยิ่งครับ แต่วันนี้เพราะประสงค์เพียงโชว์ตัวหรือที่เราจะต้องทำลายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความจงใจเช่นนี้ เมื่อเพื่อนสมาชิกท้วงติง ท่านประธานก็บอกว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายท่านขอโทษ แน่แน่นอนครับ คำขอโทษของท่านก็เป็น การแสดงออกว่าท่านก็ยอมรับว่ามันผิดไป แต่สิ่งที่ผมจะถามก็คือว่ามันพอเหมาะพอสมกับเหตุการณ์ที่มีความผิดพลาดขณะนี้หรือครับ ใครก็ตามที่ขึ้นไปนั่งในตำแหน่งที่เป็น

# ๑๔๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุภาภรณ์ ๖๖/๒

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กับสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเพียงเพื่อจะโชว์ตัว ก็ยอมที่จะทำลายในสิ่งซึ่งทุกฝ่ายเคารพกันตลอดระยะเวลาอันยาวนานทำได้หรือครับ และเมื่อทำผิดไปแล้วก็บอกว่าขอโทษผมผิดไปแล้ว หรืออยากให้เรื่องจบครับ ผมดีใจที่ท่านประธานบอกว่าท่านจะรับผิดชอบ แต่ความหมายของคำว่า รับผิดชอบต่อเรื่องใหญ่ เช่นนี้เป็นอย่างไรครับ แม้ว่าเรื่องนี้ไม่มีเขียนไว้ชัดเจนในข้อบังคับ แต่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติเป็นตำแหน่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญ การพยายามโยนความผิดไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายประจำนั้น ผมว่าไม่ชอบ ท่านประธานรับผิดชอบต่อดำเนินการประชุมอยู่เต็ม ๆ ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด อันนี้มันปฏิเสธไม่ได้หรือครับ แล้วจะบอกว่าขอโทษแล้วเรื่องจบไม่ได้หรือครับ สิ่งที่ทำผ่านมาแล้วมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสภา ผมเรียกร้องท่านประธานนะครับ ท่านประธานบอกว่าต้องการรับฟังความเห็นพวกเราในสภา นี่คือการเห็นนะครับ สมาชิกบางฝ่ายอาจจะบอกว่าเรื่องเล็กน้อย แต่ ส.ส. อย่างพวกเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแน่นอนครับ ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่ชัดเจนกว่านี้ เพื่อนสมาชิกเขาก็เรียกร้องไปแล้วครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านสุทินครับ

นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคพลังประชาชน เรื่องที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าหากเราได้ตัดเอาเรื่องความรู้สึกหรือเจตนาอย่างอื่นออก เราก็พอจะเหลือเหตุเหลือผลที่พอจะพิจารณากันได้ว่าตามข้อบังคับไม่ผิด แต่ถามว่าประเพณีปฏิบัติ อาจจะไม่มีความไม่สบายใจหรือจะบอกว่าผิดที่สุดแต่จะมอง แต่เอาเถอะครับ ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้อาจจะเป็นความโชคไม่ดีของฝ่ายปฏิบัติ แล้วก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดบ้าง โดยความไม่ตั้งใจ ผมเชื่ออย่างนั้น ด้วยวันนี้จะเป็นวันที่ปิดประชุมเป็นวันสุดท้าย มันผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดพลาดแล้วเรื่องนี้ต้องดูที่เจตนา ผมเชื่อว่าในที่ประชุมแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลต่อประเพณีปฏิบัติเบื้องสูงไม่มีใครแม้แต่จะคิดล่วงเลยขั้นตอนนั้นหรอก เมื่อเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่สบายใจแน่นอน แล้วไม่มีใครจงใจหรือเจตนาจะให้เกิดหรอกครับ แต่ความผิดพลาดมนุษย์เกิดได้แต่เมื่อพลาดแล้วเราไม่มีเจตนาหลายคนถามหาความรับผิดชอบ ผมคิดว่าก็ถือว่เป็นการกดดันกันเกินไป แต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในทางปฏิบัติผมเชื่อว่าท่านประธานก็ไม่สบายใจ ผมก็เพียงแต่จะแนะนำว่าในทางปฏิบัติที่ทำกันมากก็มีอยู่ ถ้าจะตัดเสียกลัวว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นเครื่องมือของคนเอาไปขยายความเป็นการเมืองครับ มันมีวิธีที่เราจะขอพระราชทานอภัยโทษต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นขั้นตอนธรรมดาเรียบ ๆ ง่าย ๆ อันนี้ถ้าหากเราไม่เกรงว่าจะเป็นการประด็นการเมืองพิธีการอย่างนี้ก็ไม่จำเป็น แต่เพื่อตัดปัญหานั้น ผมคิดว่าจะทำในวาระใดโอกาสใด สถานที่ใดผมเชื่อว่าทำได้ อันนี้ด้วยสำนึกว่า เอละ เราไม่มีเจตนาแต่มันพลาดได้เราเทิดทูนไว้ ผมขออนุญาตแนะนำอย่างนั้น แต่ยืนยันยืนยันว่าท่านประธาน ท่านรองประธานซึ่งทำหน้าที่ประธานและท่านเลขาธิการ แม้แต่ท่านชัชเอง ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีเจตนาแต่พลาด แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเสียใจ ผมก็เสียตายโอกาสนั้น แต่ทางออกมีครับ เราตัดเรื่องนี้เสีย วันนี้คนกำลังจ้องเอาเรื่องนี้มาเล่นกันเยอะ ผมจึงแนะนำท่านประธานด้วยความที่อาจจะไม่เหมาะสมครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ



# ๑๔๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ประกาศลักษณะ ๖๗/๒

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรวงคราม) : กราบเรียนท่านประธานสภา  
ที่เคารพ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด  
สมุทรวงคราม ดิฉันก็ขึ้นชมท่านประธานมาตลอดตั้งแต่ดิฉันยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร  
ตั้งแต่สมัยท่านเป็นท่านประธานขุนค้อน แต่ปัจจุบันนี้ดิฉันคิดว่าประธานนี้เปลี่ยนไปมาก  
ไม่ว่าการใช้ข้อบังคับต่าง ๆ ก็ไม่เป็นไปตามที่ดิฉันคิดแต่อันนั้นดิฉันไม่ติดใจ ตั้งแต่ดิฉัน  
เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรดิฉันก็เห็นว่าพระบรมราชโองการจะต้องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด  
ท่านเป็น ส.ส. มาก่อนดิฉันหลายสมัยและได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภามาแล้ว  
มีประสบการณ์มาแล้วแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความผิดพลาด แต่ดิฉันมองดูแล้ว  
มันไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดแต่เป็นเรื่องการจงใจมากกว่า เพราะท่านก็ทราบอยู่แล้วว่า  
ประเพณีนี้ปฏิบัติมาอย่างไร แล้วจะมาโทษท่านเลขาธิการ ถ้าท่านประธานไม่สั่งให้  
ท่านเลขาธิการไปเชิญท่านชัย ชิดชอบ มาท่านเลขาธิการจะไปเชิญได้อย่างไร คือเรา  
ถูกผู้ขายนะคะ ดิฉันเป็นลูกผู้หญิง คือถ้าเราทำผิดเราต้องยอมรับผิด แล้วผิดอันนี้  
ดิฉันคิดว่ามันเป็นความผิดมหันต์ที่ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ เพราะว่าท่านจะไปโทษ  
ข้าราชการประจำ ปกติท่านก็ต้องสั่งท่านเลขาธิการให้ไหมคะว่า เลขาธิการอ่าน  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง -----

แต่นี้ท่านให้ไปเชิญโดยที่ไม่อ่านและแถมให้ท่านชั้ยขึ้นไป ดิฉันว่ามันผิดปกติมากเลย อยู่ ๆ มีคนประท้วงก็ไม่ยอมรับฟัง แล้วบอกห้ามปิดเตี๋ยวรอให้ผมกลับมาก่อน เห็นพระบรมราชโองการเป็นอะไรถึงไม่ให้ความเคารพ เห็นงานศพสำคัญกว่าสภา หรืออย่างไร ดิฉันจึงอยากให้ท่านประธานรับผิดชอบ และการรับผิดชอบไม่ใช่ทำเล่น ๆ อย่างที่ท่านผู้ทรงเกียรติเมื่อคืนนี้ได้บอกกับท่านประธานว่าให้ขอโทษหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ดิฉันว่ามันไม่ถูกเลยคะ แต่ถ้าดิฉันเป็นท่านดิฉันลาออกคะ ขอขอบคุณคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านจุมพฏครับ

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ่ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ท่านประธานครับ ผมเห็นว่าพระบรมราชโองการนั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราจะต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และผมรู้สึกถึงความรู้สึกของท่านประธานว่า เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ทราบถึงการมีพระบรมราชโองการ ท่านประธานด้วยความจงรักภักดีครับ ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น ท่านจึงมีอาจชัดเจนต่อพระบรมราชโองการ เมื่อประธานชั้ย ชิดชอบ ประสงค์ที่จะขึ้นนั่งบนบัลลังก์ หลังจากที่ได้รับทราบพระบรมราชโองการแล้วจึงแจ้งความประสงค์ไปยังท่านนั้น ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีได้มีความเสียหายใด ๆ ในสภาแห่งนี้ แต่การที่บุคคลใดที่พยายามจะพูดเพื่ออภิปรายแสดงให้เห็นถึงการชัดเจนต่อพระบรมราชโองการนั้น นั่นคือความเสียหายที่กำลังชักนำเข้าสู่สภาแห่งนี้ ถ้าจะแสดงความรับผิดชอบท่านประธานต้องยืนและนั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานต่อไป ถ้าจะแสดงความรับผิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็จะต้องนั่งอยู่ในตำแหน่งต่อไป ไม่ใช่ความผิดของท่านประธานที่ทำหน้าที่ในการประชุม เพราะเมื่อรับทราบพระบรมราชโองการแล้วไม่อาจจะชัดเจนได้หรือครับ เมื่อประธานสภา ซึ่งสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการจะขึ้นนั่งบนบัลลังก์เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมทราบ แต่เพื่อเป็นการปกป้องยุติอันเป็นเรื่องสำคัญ จึงมิได้อ่านพระบรมราชโองการให้ทราบนั้น แม้จะมีระเบียบประเพณีปฏิบัติต่อมาแต่เมื่อไม่ผิดข้อบังคับการประชุมและไม่ผิดกฎหมาย ผมเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกถ้าจะเอาแต่ระเบียบประเพณีผมไม่อาจจะดำเนินการประชุม

# ๑๕๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จงถนอม ๖๘/๒

กับท่าน ส.ส. อาวุโสทั้งหลายได้ เพราะผมไม่ทราบระเบียบประเพณีที่ท่านปฏิบัติกันมา  
ไม่รู้ว่ากี่สมัย ผมเพียงแต่ยึดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่วางไว้ในโต๊ะนี้  
เพื่อปฏิบัติการประชุมให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ผมเพียงแต่ยึดรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ประชาชนได้มอบหมายมา ผมขอให้ท่านประธานอยู่ใน  
ตำแหน่งต่อไปอย่างสมศักดิ์ศรี ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขอฟังความเห็นสักท่านสองท่าน ท่านเฉลิมลักษณ์ครับ

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท (แบบสัดส่วน) : ดิฉัน รัชฎาภรณ์ ค่ะท่านประธาน  
ท่านเรียกดิฉันใช่ไหมคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ใช่ครับ ประธานโทษครับ

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท (แบบสัดส่วน) : ขอขอบคุณค่ะ ดิฉัน รัชฎาภรณ์  
แก้วสนิท ท่านประธานคะ ดิฉัน ส.ส. แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉัน เป็น ส.ส. ใหม่  
เหมือนกัน เมื่อกี้นี้พอดิฉันได้ยินเสียงในสภาเจี๊ยบ ดิฉันอยู่ที่ห้องอาหารดิฉันมองเห็น  
ท่านแต่งชุดขาวแล้วก็เห็นท่านประธานสภาเดินมา ดิฉันก็วิ่งเข้ามาเพราะคิดว่าคงจะต้อง  
มายืนทำความเคารพ อันนี้เป็นความเข้าใจของดิฉันเอง แต่เมื่อมาฟังอย่างนี้แล้วดิฉัน  
ก็รู้สึกไม่สบายใจ ดิฉันกำลังคิดว่าสภานี้กำลังทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน เมื่อวานที่เราพูดกัน  
เมื่อวานนี้ที่กรรมการสอบสวนเรื่องการทำร้ายร่างกายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กให้แล้ว ๆ  
กันไปเสียซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วย การที่จะสร้างภาพพจน์ของสภาต้องทำให้ถูกต้อง แล้วพอวันนี้  
เราก็บอกว่ามันไม่ผิดข้อบังคับการประชุม ไม่ผิดกฎหมาย มันถูกต้องตามกฎหมาย  
ก็เหมือนกับจะให้เลิกแล้วต่อกัน หรือไม่อย่างนั้นก็ทำอะไรพอให้เป็นพิธี เพราะไม่อย่างนั้น  
จะมีคนเอาไปขยายผลทางการเมือง ที่จริงเรื่องนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีใครเอาไปขยายผล  
ทางการเมืองได้เลย -----

# ๑๕๒

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๖๙/๑

เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากจะกราบเรียนว่า ดิฉันไม่สบายใจ ถ้าเราจะบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นในสภาแล้วก็ให้จบในสภา ถ้าเราพูดถึงพระราชพิธีหรือพิธีกรรมก็ตาม สิ่งที่เราทำมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญ เพราะฉะนั้นเราต้องพูดกันด้วยเหตุและด้วยผล แล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ต้องยอมรับกันแล้วก็ทำให้ถูกต้อง ดิฉันก็จะไม่มีข้อเสนอดิฉันดีใจที่ท่านประธานบอกว่าจะรับผิดชอบเพียงแต่รับผิดชอบอย่างไรขอให้เป็นอย่างคุณหญิงพินิจของท่านค่ะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญคุณหมอลานานครับ

นายชลงาน ศรีแก้ว (น่าน) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผม ชลงาน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดน่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานต่อกรณีที่ท่านประธานได้อนุญาตให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมา ประการแรก สิ่งที่เราได้รับฟังท่านสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็น กระผมขออนุญาตท่านประธานจะไม่เอ่ยนาม จะไม่พาดพิงถึงผู้ใด แต่ลักษณะการนำเสนอต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าต้องแยกประเด็นครับ เพราะว่า การนำเสนอเหมือนว่าท่านประธานสภาหรือสมาชิกขัดพระบรมราชโองการเหมือนอย่างนั้น ถ้าฟังโดยที่ไม่มีมีการฟังมาตั้งแต่ต้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ถ้ามีพี่น้องประชาชนได้ฟังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นว่าท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ผมหมายถึงผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเมื่อสักครู่นี้ขัดพระบรมราชโองการ เพราะพี่น้องประชาชนไม่ได้เห็นกับตาว่าท่านประธานชัย ชิดชอบ ได้รับพระบรมราชโองการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ ๒ การอ่านพระบรมราชโองการต้องแยกเป็น ๒ นัย นัยที่ ๑ คือผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการด้วยตัวของผู้นั้นเองก็คือ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าไปรับพระบรมราชโองการจากเจ้าหน้าที่ที่มาจากสำนักพระราชวังได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมขั้นตอนนั้นถือว่าสำเร็จบริบูรณ์ เชกเช่นนายกรัฐมนตรีนั่งรับพระบรมราชโองการ เชกเช่นตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

# ๑๕๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๖๙/๒

ได้รับพระบรมราชโองการ ท่านประธานที่เคารพครับ สิ่งที่จะเป็นประเพณีปฏิบัติที่เรานิยมกระทำกันมา นั่นคือเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญใด ๆ แล้วสภาแห่งนี้ต้องรับทราบพระบรมราชโองการนั้น ท่านประธานจะกรุณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ เป็นการรับทราบพระบรมราชโองการ ถึงแม้ตัวผู้ที่จะรับพระบรมราชโองการ เช่น นายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระบรมราชโองการแล้วก็ไปทำหน้าที่ของท่านไปในสถานที่ทำงานของท่าน มิได้มาปรากฏกายอยู่ตรงนี้เพื่อจะมาฟังการอ่านพระบรมราชโองการในขั้นตอนที่ ๒ ที่ท่านประธานเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาแห่งนี้รับทราบว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลนั้นบุคคลนี้เข้าสู่ตำแหน่ง ผมขอเน้นประเด็นนี้เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ เรามิได้ขัดพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องรับทราบเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ ก็เป็นวาระที่ท่านเองต้องมาแจ้งให้กับพวกเราในฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือมีการอ่านพระบรมราชโองการซึ่งท่านประธานก็กรุณาให้ท่านเลขาธิการเป็นผู้อ่าน ประเพณีปฏิบัติถือเอียงนั้นกันมาตลอด แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมเองก็เห็นใจทุกฝ่ายที่ไม่อยากจะให้ภาพอย่างนั้นเกิดขึ้น ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วถ้าตัวท่านประธานยังอยู่ในที่ประชุมก็มีการอ่านแล้วท่านก็ขึ้นไปแนะนำตัวหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำหน้าที่ แต่ถามว่ากรณีท่านเองได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นไปทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ ตรงนี้ไม่มีข้อห้ามใด ๆ ที่จะทำไม่ได้เพราะถือว่าได้รับพระบรมราชโองการเรียบร้อยแล้ว

ท่านประธานครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เมื่อสักครู่ท่านประธานมีข้อจำกัดเรื่องของวัน เวลาของการประชุม และระเบียบวาระที่เรากำลังพิจารณาอยู่ ถึงแม้ท่านจะเอาเรื่องใด ๆ ขึ้นมาแล้วมีมติ มีความเห็นให้กระทำสิ่งที่เราพิจารณาตกไปทันที ผมก็เห็นใจท่านพยายามรักษาข้อบังคับ พยายามรักษากติกาที่พวกเรายกกร่างกันมา ทำกันมา แล้วให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเกรงว่ามันจะตกไปด้วยสิ่งที่มันประดังเข้ามาในภาวะปัจจุบัน แล้วท่านเองก็ไม่ได้บรรจุระเบียบวาระด้วยอย่างนี้ก็เห็นใจครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเป็นข้อเสนอก็คือว่า การแจ้งให้สมาชิกในสภาแห่งนี้ได้รับทราบพระบรมราชโองการท่านก็ไปนำแจ้งในวาระต่อไปที่จะมีการเปิดประชุมมิได้เสียหายใด ๆ ท่านประธานช่วยขึ้นไปเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้ถือว่าทำหน้าที่ใด ๆ จริงอยู่ถ้าใช้คำพูดแบบทั่ว ๆ ไปก็ขึ้นไปแนะนำตัว ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับ โชว์ตัว ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนัก แต่ว่าไม่ได้ผิดอะไรในวิธปฏิบัติหรือในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมเองอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ในข้อจำกัดในสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน ผมอยากจะให้ท่านประธานเองได้กรุณา จริงอยู่ต้องรับฟังข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก แต่สิ่งที่จะต้องถือปฏิบัติหลายเรื่องหลายราวต้องมีเหตุมีผล จริงอยู่ถ้าท่านขัดพระบรมราชโองการท่านลาออกได้เลย ท่านลาออกได้เลยถ้าท่านขัดแต่ไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นท่านเพียงแต่อาจจะละเลยขั้นตอนปฏิบัติไปแต่ท่านก็ปฏิบัติได้ในคราวประชุมต่อไปหรือเลิกประชุมหมดวาระวุฒิตีนี้ท่านก็เอาระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบเป็นเรื่องอื่น ๆ มาแจ้งให้ทราบ ให้สมาชิกแห่งนี้รับทราบพระบรมราชโองการซึ่งพวกเราเทิดทูนอยู่แล้วครับ กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านนิพิฏฐ์ครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ผมกราบ  
ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลที่ท่านได้อยู่ในสภานี้มาเป็นระยะเวลา

# ๑๕๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรมิมล ๗๐/๒

พอสสมควรนะครับ ที่ท่านได้ทราบถึงข้อบังคับแล้วก็ประเพณีปฏิบัติที่ดีงามที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และท่านก็ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด ผมต้องกราบขอพระคุณไว้ในโอกาสนี้ ผมกราบเรียนท่านประธานว่า ทางพวกกระผมเองก็อยากให้เรื่องนี้ยุติ เราไม่อยากจะให้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้มีการพูดกันต่อไปอย่างยืดเยื้อ อยากให้มันยุติในวันนี้ นี่เป็นความปรารถนาของพวกกระผมที่อยู่ในซีกของฝ่ายค้านซึ่งตรงกับเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายรัฐบาลหลายท่าน แต่กราบเรียนท่านประธานว่า มีเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่หลายท่านได้กรุณาแนะนำพวกผมที่อยู่ในสภาและถือปฏิบัติอย่างนี้มายาวนานซึ่งผมไม่อาจจะรับได้ไม่ว่าจะเป็นท่านจุดพรหรือบางท่านที่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนาม ที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราถือปฏิบัตินะครับ ผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมพอใจที่ได้ทักท้วงท่านประธาน ผมพยายามทักท้วงว่าท่านชัยต้องลงมาก่อน ต้องรับทราบพระบรมราชโองการก่อน แต่เมื่อผมยืนขึ้นประท้วงแล้วท่านประธานไม่เปิดโอกาสให้ผมได้ประท้วง ถ้าผมได้ประท้วงต่อนั้นแล้วรับฟังกันตรงนั้นสักนิดเรื่องเหล่านี้จะไม่บานปลายถึงขนาดนี้ นอกจากผมจะกราบเรียนถึงความไม่เหมาะสมที่ท่านประธานได้ยอมรับไปเมื่อสักครู่แล้ว ผมเรียนถึงท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับ บ้านเมืองมันอ่อนแอเพราะว่าพวกเราไม่เข้มแข็งในเรื่องเหล่านี้ สิ่งไหนที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะคิดว่าภาคราชการ ส่วนราชการซึ่งท่านอยู่ในสภาแห่งนี้มานานกว่าพวกเราท่านต้องกล้าแนะนำ ผมเสียตายจริง ๆ วันนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ควรจะต้องขอภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าท่านได้ทำลายประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม เรามีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับ นอกจากกฎหมาย นอกจากระเบียบข้อบังคับแล้วประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เรายอมรับและต้องถือปฏิบัติด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมพอใจที่ท่านประธานได้กล่าวขอโทษ -----

# ๑๕๖

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๗๑/๑

แต่ที่ท่านประธานต้องขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อพวกเราในสภาแห่งนี้  
จะได้สบายใจ พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกก็จะได้สบายใจด้วย นอกจากท่านประธาน  
ต้องขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ผมคิดว่าว่าที่หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่  
ของเราท่านก็ต้องขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยและต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้  
ในอนาคตข้างหน้าอย่าให้เกิดขึ้นอีก ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่บังควร  
และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านสมาชิกครับ ขอบคุณทุกท่านจริง ๆ ครับ ที่จริงเมื่อคืนผมก็สับสนพอสมควรว่าจะต้อง  
รับผิดชอบแค่ไหน แต่ฟังท่านนิพนธ์แล้วผมก็สบายใจ ที่จริงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ท่านช่วยขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถือว่าขึ้นมากล่าวกับพวกเราท่านนั่นเอง  
เป็นการได้แจ้งในฐานะผมทำหน้าที่ประธาน ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เรียนเชิญ  
ท่านเลขาธิการให้ไปเชิญท่านขึ้นมากล่าวกับพวกเราซึ่งถือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่  
เพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายครับ นอกจากผมได้กล่าวขอโทษในที่ประชุมแล้ว  
หลังจากพิจารณาญัตติตรงนี้ก็เรียนเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านพระบรมราชโองการ  
ในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่าย แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะทำอย่าง  
ที่ผมได้กราบเรียนผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นเรื่อง  
ที่เราเกิดทุนเหนื่อเกล้าฯ ก็คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ ผมถูกผู้ชายพอเพราะฉะนั้นผิด  
ผมก็ยอมรับว่าผิดแต่มันไม่ได้ผิดข้อบังคับ ไม่ได้ผิดข้อกฎหมายแต่มันไม่ใช่ข้ออ้าง  
เพราะผิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ควรผิดนะครับ ผมก็ขอโทษที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็  
ขอบคุณพวกเราทุกท่านด้วยความจริงใจ ผมไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงในเรื่องการทำหน้าที่  
ของผม ผมทำหน้าที่ที่ผมไม่ได้มองว่าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือผมเป็นฝ่ายค้าน ผมรู้แต่  
ว่าผมต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางอย่างดีที่สุด ผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปไตยนั้นแหละ  
รู้ดีที่สุดว่าผมเป็นคนอย่างไร ผมเป็นคนที่ทำหน้าที่โดยยึดถือข้อบังคับมาโดยตลอด  
อาจจะถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องยอมรับนะครับคนเรามันผิดพลาด



# ๑๕๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๗๑/๒

ได้ทั้งนั้นไม่มีใครไม่เคยไม่ผิดพลาด เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เรื่องนี้จบ เพราะมันเป็น เรื่องละเอียดอ่อน ผมไม่อยากให้เอาไปขยายความข้างนอก ถ้าเรามีความเคารพเทิดทูน อย่างที่พวกเราพูดผมก็ไม่อยากจะให้ตัวผมเป็นต้นเหตุที่อาจจะต้องนำไปขยายความ จนกระทบระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ผมต้องขอว่าอย่าเอาไปขยายความเลยครับ ก็ถือว่าเพียงแต่ขั้นตอนอาจจะไม่ตามขั้นตอน ซึ่งต้องอ่านก่อนแล้วถึงเชิญขึ้นแต่เราเชิญ แล้วก็ค่อยอ่านทีหลัง หลังจากจบญัตติตรงนี้เพื่อไม่ให้ญัตติมีปัญหา และก็ผมได้ กราบขอโทษ ขออภัยจากที่ประชุมแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะให้อภัยผม ผมก็จะได้ทำงาน ในหน้าที่นี้ต่อไปด้วยความสบายใจและจะทำหน้าที่นี้อย่างเป็นกลางอย่างที่เคยเป็นมา โดยตลอด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งครับ ผมขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระเลยนะครับ ท่านสุชาติจบแล้วครับ ขอจบเถอะครับ

# ๑๕๘

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๗๒/๑

นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : เป็นญาติของผมต่อจากคุณสุวโรช พะลัง ญาติที่ ๑๓ ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ

นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้ผมนำเสนอญาติในวันสุดท้าย เกรงว่าญาติเรื่องที่ดินจะตกไปตามข้อบังคับ ข้อ ๕๗ ท่านประธานครับ ข้อ ๕๗ ถ้าญาติใดที่เสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรแล้วไม่ได้เข้าในสมัยประชุมนั้นก็ตกไปนะครับ เรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เอาญาติเรื่องที่ทำกินของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่สุดในประเทศ เพราะประชาชนหวังเหลือเกินว่าทำอย่างไรจะมีผู้แทนราษฎรที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินครับ เรื่องออกโฉนดที่ดิน เรื่องออกเอกสารสิทธิให้เขาได้ ท่านประธานครับ จังหวัดลพบุรีของผมเป็นเมืองทหาร เป็นเมืองที่มีที่ทหารมากที่สุดก็ว่าได้ เหตุการณ์ที่ยื่นญาติเรื่องขอให้ออกที่ทำกินให้กับประชาชนก็มีเรื่องที่ราชพัสดุทับซ้อนที่ชาวบ้าน ที่ทหารไปประกาศเขตพื้นที่ทับที่ชาวบ้าน แล้วก็ น.ส. ๓ ย้ายมาเป็นโฉนดไม่ได้ ที่ออกโฉนดแล้วจะเอาไปจำนองที่ดินก็ต้องไปขออนุญาตทหารก่อนมีที่เดียวในประเทศไทย บางบ้านมีตั้งแต่ ภ.บ.ท. ๕ มีตั้งแต่ น.ส. ๓ ก แล้วก็โฉนดแต่ไปจำนองไม่ได้ถ้าจะไปจำนองก็ต้องไปถามทหารก่อนว่าจะจำนองได้หรือไม่ ผมยกตัวอย่างที่หมู่บ้านท่าแค จังหวัดลพบุรี หมู่บ้านถนนแค หมู่บ้านท่าศาลา จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดกับทหารของกองบิน ๒ ซึ่งอยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลานปู่ย่าตายายตั้งแต่ปี ๒๔๓๕ เกิดก่อนโฉนด เกิดก่อนทหารแต่ออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้านไม่ได้เพราะเป็นที่ราชพัสดุไปทับโฉนด ไปทับ น.ส. ๓ แล้วก็ไปทับ ส.ป.ก. ไปทับ ภ.บ.ท. ๕ ทุกอย่างมีในจังหวัดลพบุรี เคยเอาเรื่องนี้มาแก้ไขในสภาหลายครั้งก็ไม่จบลง เพราะเหตุว่ายุคเมื่อปี ๒๕๔๘ ผมก็เป็นผู้แทนราษฎรอยู่ก็ได้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ที่จะออกที่ทำกินให้กับประชาชน ออกโฉนดให้กับพี่น้อง แต่ก็มาเกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ดินที่ประชาชนหวังเหลือเกินว่า

# ๑๕๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๗๒/๒

อยู่ตรงไหนก็จะได้มีที่ทำกินของตัวเอง มีเพื่อนผู้แทนราษฎรหลายคนได้กล่าวไว้เมื่อคืนนี้  
อย่างเช่นฝ่ายค้านท่านก็พูดไว้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่จังหวัดชุมพร เพราะออก  
เอกสารสิทธิไม่ได้ บางครั้งออกเอกสารสิทธิแล้วก็ยังโดนทางหลวงหรือเจ้าหน้าที่ของ  
กรมที่ดินไปยึดหลักฐานคืน ท่านประธานครับ ตรงนี้ผมถึงอยากจะฝากท่านประธานไปถึง  
ผู้นำประเทศหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ออกที่ทำกินออกโฉนดให้กับชาวบ้านของเขาครับ อีกที่หนึ่ง  
ก็อำเภอบ้านหมี่ ที่บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลพุดา บ้านหนองน้ำทิพย์ วัดทุ่งสิงโต  
เช่นที่ผมเรียนท่านประธานว่าเป็นที่โฉนดแต่ชาวบ้านไปจำนอง ธ.ก.ส. ไปจำนองแบงก์  
ไม่ได้ เวลาจะไปจำนองต้องไปถามทหารก่อนเพราะทหารถ่ายภาพพื้นที่บนอากาศ  
แล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นเขตทหารก็ไปทะเลาะเบาะแว้งกันครับ บางครั้งทหารก็บอกว่า  
ให้ราชพัสดุไปเก็บค่าเช่า ล่าสุดจะมีการเก็บค่าเช่าในจังหวัดลพบุรี เพราะบางคน  
เขาบอกเลยว่าปู่ตายาย ท่าน ส.ส. เอาสำเนาทะเบียนบ้านไปดูสิฉันมาอยู่ตั้งแต่พ่อแม่  
ฉันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้พ่อแม่ฉันเสียชีวิตไปแล้วเอกสารสิทธิก็ออกไม่ได้ จะไปจำนองก็ต้อง  
ไปถามทหารก่อน ท่านประธานครับ เรื่องนี้ผมถึงอยากจะสรุปว่าที่ทำกินในจังหวัดลพบุรี  
หรือในประเทศไทยยังเป็นที่ราชพัสดุ เป็นที่ ส.ป.ก. และเป็นโฉนด เป็น น.ส. ๓ ยังซ้อนกันอยู่  
ยังทับกันอยู่อีกมากจึงอยากจะให้รัฐบาลนี้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา ทำไมผมถึง  
บอกว่าอยากจะให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา ท่านประธานครับ -----

เพราะว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ยังตั้งคณะกรรมการวิสามัญไม่ได้ ช่วงปิดสมัยประชุม เราจะได้มีคณะกรรมการวิสามัญลงพื้นที่ไปดูจริง ๆ ว่าจังหวัดไหนบ้างที่ยังมีที่ทับซ้อนอยู่ ใช้ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขความถาวรสักที บางครั้งน้ำตาชาวบ้าน น้ำตาของผู้ยากไร้ที่นายทุนอย่างที่ท่าน ส.ส. ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ได้พูดไป ขับรถออกไปต่างจังหวัดท่านประธานคงจะเห็นบางที่มีที่รกร้างว่างเปล่าเป็นร้อยเป็นพันไร่ ไปถามว่าเป็นที่ ส.ป.ก. แต่มีนายทุนไปซื้อไว้จาก ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้านไม่ได้ วันนีรัฐบาลนี้ต้องกล้าที่จะเอาที่คืนกลับไปแล้วไปให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินหรือมีที่อยู่อาศัยพักพิง คนจรหมอนหมิ่นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ไม่มีที่อาศัยอาจจะไปขอที่ทหาร ให้จับจองออกโฉนดที่ทำกินให้เขาสักประมาณคนละ ๒ ไร่ ๓ ไร่ หรือสิ่งทีรัฐบาลนี้ จะทำได้ก็แล้วแต่ความเมตตาณะครับ ต้องขออนมาถึงรัฐบาลว่าอยากให้เห็นเอกสารสิทธิที่ชาวบ้านรอคอยอยู่ จึงอยากจะทำให้ท่านประธานได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญไว้ใน คณะรัฐบาลชุดนี้ก่อนจะปิดสมัยประชุมสภา ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านจะอามิ่งครับ

นายจะอามิ่ง โตตะทายง (นราธิวาส) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม จะอามิ่ง โตตะทายง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ผมและคณะได้ยื่นญัตติเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาทบทวนการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรเขตอุทยานเขาบูโด-สุโหงป่าดี กระผมขออนุญาตเรียนชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ผมได้ยื่นญัตตินี้ต่อท่านประธาน และต่อท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ทราบ สืบเนื่องจากประชาชนใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ซึ่งผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ เรื่องที่ดินทำกินในเขตอุทยานเขาบูโด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๓ จังหวัด อันประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันหลายพันครอบครัว เนื้อที่ที่จะต้องได้รับ ผลกระทบจากทีรัฐบาลได้ประกาศทับที่ดินทำมาหากินของประชาชน ผมขออนุญาตเรียน ท่านประธานว่าสภาพที่แท้จริงเดิมทีอาจจะเป็นที่ดินที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

# ๑๖๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สวริศา ๗๓/๒

มาเป็นร้อย ๆ ปี ประชาชนได้ทำมาหากินทำในผลอาสินตรงนั้น ๓ ชั่วของมาแล้ว  
แต่รัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตซึ่งไปทับที่ดินทำมาหากินของประชาชนให้เป็นเขตอุทยาน  
แห่งชาติ ปรากฏว่าการประกาศทับที่ดินทำมาหากินยังไม่พอดันไปทับที่อยู่อาศัย  
ของประชาชนด้วย ประชาชนซึ่งมีผลกระทบจากที่ผมได้ตั้งญาตินี้ไม่ใช่มีที่ดินกันมากมาย  
ก่ายกองอะไร คนหนึ่งมี ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ และเป็นที่ดินที่ทำมาหากินจริง ๆ และสถานที่ที่ดิน  
ที่ประชาชนทำมาหากินนี้ก็ต้องยอมรับครับว่า ถ้าไปดูผลอาสินจริง ๆ แล้วไม่มีเรื่องป่าไม้เลย  
มีแต่พืชสวน มีแต่สวนยาง มีแต่สวนผลไม้ ซึ่งการประกาศอย่างนี้การกระทำการใด ๆ  
ที่มีการประกาศซึ่งเป็นการประกาศของรัฐมนตรีในระดับนโยบาย ส่วนใหญ่จะประกาศ  
อยู่ในห้องกระจก วางนโยบายกันแค่ในห้องกระจกไม่ไปดูข้อมูลที่เป็นจริง และปัญหา  
ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากหน่วยงานของราชการนี้แหละครับ ประชาชนเขาทำมาหากิน  
มาตั้งนานเป็นร้อยปีแต่การประกาศให้เป็นเขตอุทยานเพียงไม่กี่ปี ถามว่าความเดือดร้อนนี้  
ใครทำขึ้น การกระทำนี้เกิดจากใครก็เกิดจากหน่วยงานของรัฐ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา  
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผมถามว่ามีกระบวนการการแก้ มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน  
ในพื้นที่ตลอดและเป็นประเด็นที่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ครับ -----

เกิดความไม่สบายใจ เกิดความแคลงใจ แต่ปัญหาของที่ดิน ณ วันนี้ถ้าเราดูกันทั่วประเทศแล้ว ปัญหาเกิดจากอำนาจรัฐออกกฎออกเกณฑ์แล้วไปทับที่ดินทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีการตั้งรกรากกันมาก่อนทั้งนั้นเลย ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัยป่าดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรก็ควรที่จะต้องมีการศึกษาและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ที่จริงในระดับอำเภอก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในระดับจังหวัดก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา แต่การศึกษาในระดับล่างนั้นศึกษากันหลายปี อย่างเช่นในคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ มติคณะรัฐมนตรี ก็เห็นชอบมาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่คณะกรรมการ กอส. ได้เสนอกรณีเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัยป่าดีทับที่ทำกินของชาวบ้าน นี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อมูลและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีข้อสรุปเรื่องเดียวกันเหมือนกับเรื่องที่เรากระผมได้ยื่นญัตตินี้ละครับ ท่านประธานครับ สิ่งที่เราประชาชน ณ ขณะนี้ต้องการเร่งด่วนมากที่สุดก็คือ ผลกระทบ พื้นที่บางพื้นที่มีการเพาะปลูก มีการปลูกสวนยางพารา การเพาะปลูกยางพาราเมื่อถึงวาระเวลาต้องโค่นราษฎรไม่สามารถโค่นได้ แนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ณ วันนี้ถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการ รัฐบาลน่าจะมีการทบทวนมติให้ราษฎรซึ่งมีเขตที่ถูกทับได้จากเขตอุทยานได้สามารถโค่นยางพาราเพื่อทำมาหากินเพื่อปลูกยางใหม่แทนยางพันธุ์เก่าก่อน อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำ แต่ในภาพโดยรวมแล้วรัฐบาลจะต้องทบทวนทั้งระบบ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาระบบ รัฐบาลจะต้องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ให้ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ไม่ใช่ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ กว่า ปัญหาอุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุโขทัยป่าดีมันเกิดปัญหามาตั้งนาน แต่ว่าปัญหาเหล่านี้ขาดการติดตาม ขาดการทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผมถึงอยากจะทำบอกว่าการแก้ปัญหาในภาครัฐบาลเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีผลกระทบในเรื่องที่ดินนี้ควรทำเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาก็เป็นระบบนี้ต้องมี

# ๑๖๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๗๔/๒

การติดตาม ไม่ใช่เพียงแต่แก้เพื่อสักแต่ว่าจะแก้แต่ในสภาพข้อเท็จจริงการทำงานนั้นล่าช้า  
ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า มีความสำคัญที่ผมจะต้องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
ขึ้นมาเพื่อศึกษา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความเป็นธรรม  
กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมขออนุญาตเพื่อจะได้บันทึกในสภาผู้แทนราษฎรว่า  
อย่างไรในพื้นที่บ้านตำบลปะลุกาสาเมาะ ตำบลกาเยาะมาตี ตำบลลูโบะสาวอ ตำบลบาเจาะ  
ของอำเภอบาเจาะ ตำบลสุวารี ตำบลสามัคคี ตำบลเรือเสาะออก ตำบลลาโละ  
ของอำเภอรือเสาะ ตำบลตะปอเยาะ ตำบลลูโบะบายะ ตำบลจอบะเยาะ อำเภอเย็งอ  
ตำบลมะรือโบตก ตำบลบองอ อำเภอระแงะ ตำบลจวบ ตำบลบุญกิต ตำบลเจาะไอร้อง  
ตำบลริโก ตำบลโตะเต็ง ตำบลซากอของอำเภอสู่ไหงป่าดี และพื้นที่ในตำบลเกียร์  
อำเภอสู่คริน จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งตำบลตะโละดีอรามัน ตำบลกะรุปี ของเขต  
อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี -----

- ๗๕/๑

และตำบลกระหวะ ตำบลจะกะวี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผมเห็นถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอเสนอญัตติที่ผมได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ผมขออนุญาตให้เจ้าของญัตติได้อภิปรายก่อนเพราะยังเหลืออยู่ ๔ ญัตติที่ยังไม่ได้อภิปรายญัตติต่อไป ท่านมนตรีชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ แล้วก็ท่านนิยม ช่างพินิจ คุณหมอแวมาฮาดี แวดาโอะ คุณมานพ ปัตนวงศ์ คุณทศพร เทพบุตร ครับ ญัตติที่ ๖ เชิญครับ

นายแวมาฮาดี แวดาโอะ (นราธิวาส) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส. จากจังหวัดนราธิวาส พรรคเพื่อแผ่นดิน ญัตติที่ผมได้ยื่นนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุโหงปาดี ซึ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ และท่านเจอะอามิง โตะตาหยง ได้อภิปรายในเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ มาพอสมควรแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต่อ ยอดในการที่จะนำเสนอเพื่อแสดงถึงความจำเป็นในการที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้ขึ้นคงสะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากการประกาศที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ผมขออนุญาตจากท่านประธานเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยการนำภาพประกอบด้วยนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ

นายแวมาฮาดี แวดาโอะ (นราธิวาส) : ทางเจ้าหน้าที่ครับ ผมได้ติดต่อไปแล้ว อันนี้คือภาพรวมที่ ส.ส. ๒ ท่านได้อภิปรายไปแล้ว ภาพต่อไปครับ อันนี้คือภาพล่าสุดที่ทางกองทัพประมาณ ๑,๐๐๐ นายได้ไปค้นพบบนเทือกเขาบูโด พบค่ายของขบวนการแบ่งแยกดินแดน ประกอบด้วยที่พักประมาณ ๙ หลัง อาทิตยที่แล้วนี้เองแล้วก็มีห้องประชุมจตุรมาชิกประมาณ ๖๐ คน แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แล้วในที่สุดท่านแพทย์หญิงพรพิชญ์ก็ได้ขึ้นไปตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในภาพ ต่อไปครับ



# ๑๖๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๗๕/๒

สิ่งที่ทางประชาชนได้ยืนยันว่าพื้นที่ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเป็นอุทยานเขาภูโต-สูงไหงป่าดี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ นั้นเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้อยู่ก่อนที่จะมีการประกาศ พยานหลักฐานที่ประชาชนได้แสดงถึงอันดับแรกคือมัสยิดแห่งนี้แหละครับ เป็นมัสยิดตะโละมาเนาะ อายุประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ปี ซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในเทือกเขาภูโต-สูงไหงป่าดี เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่รัฐบาลได้ประกาศมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ภาพต่อไปครับ อันนี้คือบ้านเรือนที่อยู่ในเขต เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับ อันนี้คือสวนมะพร้าวที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ต่อไปครับ อันนี้คือต้นยางต่อไปครับ อันนี้คือหลักฐานสำคัญก็คือสุสานหรือกุโบร์ที่เป็นพยานหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ว่ามีการตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณนี้อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ต่อไปครับ อันนี้คือศาลาแล้วก็เป็นสุสาน ต่อไปครับ การแก้ไขปัญหานั้นประชาชนได้เรียกร้องมาตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลมากนัก -----

- ๗๖/๑

จึงเกิดขบวนการภาคประชาสังคมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนจาก ปอช. หรือ กอส. ที่ตั้งในอดีตนั้นเกิดเวทีชาวบ้านเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ต่อไปครับ อันนี้คือเวทีต่าง ๆ ต่อไปครับ ผลจากการศึกษาและการสำรวจโดยประชาชนเองนั้นสามารถจะพิสูจน์และกำหนดพื้นที่เป็นแผนที่ที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่มาก่อนแต่ถูกทับที่โดยเขตอุทยาน ต่อไปครับ อันนี้ก็เช่นกันหนึ่งในนั้นก็เป็กฎบัตรหรือสุสานที่อายุประมาณ ๓๐๐ ปีต่อไปครับ โอเค (OK) อันนั้นคือทั้งหมดที่ผมพยายามจะเก็บรูปภาพย่อ ๆ เพื่อที่จะแสดงว่าก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ นั้นปรากฏว่าพื้นที่เหล่านั้นประมาณ ๙๖,๐๐๐ กว่าไร่ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้อยู่มาก่อน ผลกระทบจากการประกาศที่ดินเขตอุทยานแห่งชาตินั้น มีผู้สะท้อนความรู้สึกท่านหนึ่งคือ เปาะจิตติอราแม่ซึ่งเป็นนักปราชญ์ของเทือกเขาบูโดบอกว่า ทัศนคติของผู้บริหารและทางการนั้นสวนทางกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เราอยู่กันอย่างสันโดษมาช้านาน เราได้ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในบนเทือกเขานั้นมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปาะจิตติอราแม่ได้พูดว่า คำว่าอนุรักษ์ ที่ทางการนำมาใช้ในเทือกเขาบูโดนั้น ด้วยการประกาศกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมายเป็นคนละความหมายของคำว่า อนุรักษ์ในวิถีของชาวบ้าน ครับ ที่มากกว่านั้นมีการสะท้อนโดยผู้นำศาสนาในพื้นที่บอกว่า คนที่นี่คือคนที่อยู่ในเทือกเขาบูโดนั้นมีรัฐธรรมนูญอยู่ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ก็คือรัฐธรรมนูญของบ้านเมืองหรือกฎหมายของบ้านเมือง และฉบับที่ ๒ ก็คือรัฐธรรมนูญของศาสนาเพราะส่วนใหญ่ที่นั่นนับถือศาสนาอิสลาม ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการประกาศอุทยานแห่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้ารัฐธรรมนูญของบ้านเมืองขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักการศาสนาแล้วชาวบ้านก็รับไม่ได้ หรือถ้ารับก็รับแบบไม่เต็มใจ หลักเกณฑ์ของศาสนาที่พูดถึงเรื่องที่ดินนั้นมีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าห้ามรัฐยึดทรัพย์สินของประชาชนโดยพลการหรือยึดทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นของชาติ ผู้ปกครองไม่มีสิทธิที่จะยึดสิ่งใด ยกเว้นโดยให้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าที่ดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ดินของประชาชน จะอ้างความจำเป็นของสาธารณะก็ไม่อาจทำลายสิทธิส่วนบุคคลได้ เพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้มันไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับ มันนำไปสู่

# ๑๖๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๗๖/๒

แนวคิดของการเข้าร่วมของขบวนการแบ่งแยกดินแดนรอบ ๆ ของชุมชนที่อยู่ในเขต  
เทือกเขาบูโดอย่างนี้ ผู้นำท้องถิ่นท่านหนึ่งได้พูดเมื่อปี ๒๕๔๓ หลังจากที่รัฐบาลได้  
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปักเขตของเขตอุทยานนั้น  
เขาพูดอย่างนี้ครับ ซึ่งวันนั้นผมก็ได้อยู่ในขบวนการในการที่จะจัดการแก้ปัญหาของ  
ภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาที่ดินนั้น เขาพูดอย่างนี้ครับ อดีตเราเคยร่วมขบวนการ  
แบ่งแยกดินแดนเป็นกำนันท่านหนึ่งในพื้นที่ เรามีความสำนึกจึงมาขอตัวเพื่อเป็น  
ผู้พัฒนาชาติไทย มาทำสวนยาง มาปลูกต้นไม้เชิงเทือกเขาบูโดพร้อม ๆ กับประชาชน  
ต่อมาประชาชนก็ได้เลือกเป็นผู้นำคือเป็นกำนัน แต่มาวันนี้ทางรัฐมาบุกรุกที่ทำกินของเรา  
จะมาปักแนวเขตซึ่งรุกที่ของเราที่ทำมาหากินมาก่อนเราจะไม่ยอมหากรัฐยังดื้อดึง  
เราคงต้องทบทวนตัดสินใจเข้าร่วมกับขบวนการโดยเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งครับ ในเมื่อ  
เราขอสิทธิของเราเพื่อที่ดินแปลงเล็ก ๆ ให้ออกเอกสารสิทธิเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า  
เราสามารถจะอยู่บนแผ่นดินนี้ด้วยความสงบสุข -----

รัฐก็ไม่ยอมออกเอกสารสิทธิ ดังนั้นเราอาจจะต้องมีการทบทวนเพื่อต่อสู้ในการที่จะได้ดินแดนคืนมาทั้งหมด อันนี้คือความรู้สึกที่ไม่ดีของคนในพื้นที่ต่อแนวทางการจัดการที่ดินของรัฐในเทือกเขาบูโดครับ คุณสุริชัย กรรมการการศึกษาที่ดินและป่าไม้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวว่า ปัญหาหลักของภาคใต้ เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้นั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาแบ่งแยกดินแดนแต่มันเป็นปัญหาแบ่งดินแยกแดนครับ ข้อเสนอของ กอส. ปราบกฏชัดเจนในรายงานบอกว่า กรณีที่ดินได้พิสูจน์ว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนและอยู่นอกเขตอุทยานนั้นให้ราชการรีบออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน แต่กรณีอุทยานทับที่ดินของประชาชนนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำการสำรวจให้ชัดเจน หากพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้อยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อนให้เสนอออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิกถอนพื้นที่เหล่านั้นออกมาแล้วก็มอบให้กับประชาชนต่อไป อันนั้นคือข้อเสนอของ กอส. ที่ปรากฏตอนสมัยรัฐบาลที่แล้วได้ตั้งขึ้นมาครับ พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๕ ความว่า ที่ดินทำกินนั้นใครมีไว้เพื่อปลูกถั่วปลูกงา ครั้นมีผู้ใจร้ายแลชิงที่ชิงทาง แบ่งเขตแบ่งแดนผู้อื่น ผู้อื่นจึงไล่ตีไล่ด่า กระแสพระบรมราชาบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันระพี เมื่อวันที่พุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่าในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนก แต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปแล้ว ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมายก็คือผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อนเขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการได้บุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมืองครับ อันนี้คือทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมเพื่อประหยัดเวลาในการนำเสนอความจำเป็นในการที่จะต้องมี การตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ ทั้งความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ทั้งความรู้สึกของประชาชนในเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติดังที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

# ๑๖๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๗๗/๒

พระวอของท่านศาสดาคือท่านศาสดามูฮัมมัด คือลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นศาสดาที่มุสลิมถือว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายได้พูดเมื่อ ๑,๔๐๐ กว่าปีก่อนว่า ชีวิตและทรัพย์สินของท่านเป็นสิ่งที่ใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่ดินที่อยู่ในเทือกเขาบูโดจำนวนทั้งหมด ๙๖,๐๐๐ กว่าไร่ ผู้เดือดร้อนทั้งหมด ๖,๙๙๕ ครัวเรือนจาก ๓ จังหวัด ๙ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๖๖ หมู่บ้าน แยกเป็นจังหวัดนราธิวาส ๘๙,๐๐๐ ไร่ จังหวัดยะลา ๔,๖๐๘ ไร่ จังหวัดปัตตานี ๒,๕๗๐ ไร่นั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่คนเหล่านั้นจะต้องได้รับกรรมสิทธิ์บนที่ดินเหล่านั้น เพราะทั้งหมดนั้นเป็นที่ดินที่เขาอยู่มาก่อน และรัฐบาลเพิ่งประกาศเป็นเขตอุทยานเมื่อปี ๒๕๑๒ ความจำเป็นทั้งหมดนั้นจึงขอเสนอญาติให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านทศพรครับ

นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมทศพร เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ ผมได้เสนอญัตติติตัวร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ ด้วยการสนับสนุนของเพื่อนสมาชิกในพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายท่าน -----

รวมทั้งท่านเฉลิมลักษณะ เกือบทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับทราบปัญหาของราษฎรในจังหวัด  
ภูเก็ตเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขออนุญาตท่านประธานเพื่อกล่าวไปถึงเรื่องในอดีต  
สักกระยะหนึ่งซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึง เนื่องด้วยในปี ๒๔๖๒  
และปี ๒๔๖๓ ประมาณ ๘๘ ปีที่ผ่านมาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตบางส่วนได้มีการสำรวจ  
เพื่อออกประทานบัตรทำเหมืองแร่ และที่ดินที่ผมจะขออนุญาตจะกล่าวถึงคือที่ดิน  
ที่บริเวณบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ดินที่ได้มีการสำรวจ  
และพบว่ามีสินแร่อยู่ใต้พื้นดินในที่แห่งนั้นเป็นจำนวนมากจึงได้มีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง  
ได้เข้ามาขอประทานบัตรจากทางภาครัฐ และภาครัฐในขณะนั้นคือกระทรวงเกษตรธิการ  
ก็ได้บังคับซื้อที่ดินจากราษฎรจำนวน ๒๐๗ ราย มีเนื้อที่โดยประมาณ ๗๐๔ ไร่ เรื่องที่  
ผมนำมาเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกร้องขอให้ภาครัฐชื้อที่ดินคืนให้กับ  
ราษฎรที่อยู่ในที่ดินที่เคยไปบังคับซื้อเมื่อ ๘๘ ปีที่ผ่านมา ในปี ๒๕๕๐ สัมปทาน  
เหมืองแร่ที่รัฐได้ออกไปให้กับเอกชนรายนั้นได้หมดสิ้นลง ราษฎรที่อยู่ในที่ทำกินเหล่านั้น  
จึงได้เรียกร้องขอให้ทางรัฐดำเนินการดังที่เคยมีหนังสือแสดงความยินยอมกับราษฎร  
เอาไว้ แต่ในปีต่อ ๆ มาคือเมื่อปี ๒๕๒๙ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งได้นำเรื่อง  
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แห่งนั้นมาเรียนต่อที่ประชุมสภาและได้  
ดำเนินการต่อจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ชื้อที่ดินคืนให้กับผู้ที่อยู่อาศัย  
และประกอบอาชีพในที่ดินแห่งนั้นโดยมีเงื่อนไขว่าให้คืนให้กับผู้ถือสิทธิเดิมในราคา  
ที่ผู้ซื้อรับภาระได้ ส่วนผู้ที่เป็นผู้บุกรุกในภายหลังให้โดยการเช่า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น  
ก็เพราะมีการสำรวจตรวจพบว่าราษฎรที่อยู่ในปี ๒๕๒๙ หลายคนเป็นผู้สืบสิทธิ หลายคน  
เป็นทายาท และหลายคนก็ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงถึงการครอบครองสิทธิต่อเนื่อง  
จากบุคคลเดิมซึ่งเป็นผู้ครอบครองในขณะปี ๒๔๖๒ ได้ ต่อมาในปี ๒๕๓๖ นางอัญชลี  
วานิช เทพบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นก็ได้้นำ  
เรื่องเดียวกันนี้เข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยนำมาหารือในสภาและได้ดำเนินการต่อไป  
ยังท่านธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยขอให้ท่านเข้าไปสำรวจแล้วก็จัดแบ่งกลุ่มราษฎร

# ๑๗๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรรณ ๗๘/๒

และมีมติให้ราษฎรแบ่งออกมาเป็น ๓ กลุ่ม โดยให้ขายคืนให้กับทายาทตามกฎหมายของผู้ถือสิทธิเดิม โดยให้ขายคืนในราคาที่ราชการเคยไปบังคับซื้อและบวกดอกเบี้ยในอัตรา ๑.๕ เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๐ ซึ่งก็คือปีที่ประทานบัตรได้หมดอายุลง ส่วนราษฎรกลุ่มที่ ๒ ก็คือราษฎรกลุ่มที่ถือครองที่ดินในแปลงนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ก็ให้ขายคืนที่ดินในเงื่อนไขที่มีดอกเบี้ย ๑.๕ เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน ส่วนราษฎรที่ถือครองในที่ดินนั้นไม่เกิน ๓๐ ปีก็ให้เป็นการเช่า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ลงไปพูดคุยกับประชาชนในขณะนั้นพบว่ามีการถือสิทธิในที่ดินทับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ดังนั้นในปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๔๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นจึงนำเรื่องเข้าสู่สภาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอให้ท่านพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นโดยกรมธนารักษ์ให้ดำเนินการสำรวจและลงไปรังวัดพร้อมกับตั้งคณะกรรมการร่วมกันเป็น ๒ ส่วน -----

# ๑๗๒

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๗๙/๑

เพื่อให้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในพื้นที่ทั้ง ๗๐๔ ไร่ โดยสามารถแบ่งราษฎรออกมาเป็น ๔ กลุ่ม และมีมติออกมาอย่างชัดเจนแล้วดังนี้ครับ กลุ่มที่ ๑ คือทายาทตามกฎหมายของผู้ถือสิทธิเดิม กลุ่มที่ ๒ คือผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องจากผู้ถือสิทธิเดิม และครอบครองมากกว่า ๓๐ ปีตลอดจนทายาทตามกฎหมายของผู้ถือสิทธิเดิมนั้นกลุ่มที่ ๓ ซึ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือกลุ่มผู้ที่ยอมรับสืบทอดการครอบครอง และเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้ในขณะนี้ บุคคลทั้ง ๓ กลุ่มนี้ในขณะปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๑ ได้มีมติให้สามารถซื้อที่ดินคืนได้ ส่วนราษฎรอีกกลุ่มที่ถือครองที่ดินไม่เกิน ๓๐ ปีนั้นยังต้องเช่าและคณะกรรมการร่วมกับกรมธนารักษ์ในขณะนั้นได้ทำแผนที่และรายละเอียดตามสภาพความเป็นจริง และมอบให้กับราษฎรในพื้นที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ในปี ๒๕๕๑ ระยะเวลาผ่านมารวมแล้ว ๘๘ ปี ผมจึงนำเรื่องนี้มาหารือท่านประธานพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ทุกท่าน เพื่อแสดงเจตนาของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกบังคับซื้อโดยรัฐ และราษฎรเหล่านั้นก็ได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของเขาด้วยความอดทนและด้วยสันติวิธีเป็นอย่างยิ่ง ความพยายามอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและมีหนทางเยียวยาแล้วเพียงแต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าไม่มีบุคคลซึ่งไม่สมควรจะได้ และไม่มีบุคคลอื่นได้ไปสวมสิทธิของราษฎรเหล่านั้นและหาผลประโยชน์จากที่ดินแปลงนี้ และเพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญได้เสนอแนวทางให้รัฐดำเนินการต่อเนืองเพื่อแก้ปัญหาให้กับราษฎรเหล่านี้ต่อไป ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : มีผู้เสนอญัตติท่านใดที่ยังไม่ได้อภิปราย เชิญท่านมนต์ชัยครับ

นายนิยม ช่างพินิจ (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน ผมได้เสนอญัตติด่วนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิสำหรับที่หลวงที่ราชพัสดุกำแพงเมืองเมืองพิษณุโลก ร่วมกับท่าน ส.ส. มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์



# ๑๗๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๗๙/๒

สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานทราบ ผมเชื่อได้ว่าหลาย ๆ จังหวัดในเรื่องของปัญหาที่ว่าโดยเฉพาะกรมธนารักษ์หรือกระทรวงการคลังที่ออกเอกสารสิทธิไปทับในที่ดินของพี่น้องประชาชนที่มีเอกสารสิทธิอยู่แล้ว โดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก ผมเคยปรึกษาหารือกับท่านประธานสภา โดยเฉพาะทำเรื่องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไป ๑ ครั้งแล้ว และสิ่งที่สำคัญผมลงไปในพื้นที่ก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะพี่น้องที่มีปัญหาเดือดร้อน ๔๐๐ กว่ารายไม่ว่าจะเป็นหอการค้าก็ดี ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ที่เขาประกอบธุรกิจพร้อมทั้งที่อยู่อาศัยสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นในการออกเอกสารสิทธิเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเฉพาะกรมธนารักษ์ได้ออกเอกสารสิทธิบนที่ดินของพี่น้องมี ๓ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือ พี่น้องที่มีโฉนดแล้ว มีเอกสารสิทธิในสิทธิทำกินซึ่งออกมาแล้ว โฉนดนี้ดูจากหลักฐานออกเมื่อปี ๒๔๘๐ ถือว่านานมากแล้วอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ และอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไปอยู่ในที่ของกำแพงเมืองก็มี ๓ กลุ่มด้วยกัน เพราะฉะนั้นการออกเอกสารสิทธิเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ออกไปแล้ว ๓ แปลง โดยเฉพาะในบริเวณของถนนธรรมราชา ถนนเอกาทศรถ โดยเฉพาะออกเลขที่ทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๐๖๗ -----

# ๑๗๔

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๘๐/๑

แล้วอีก ๑ แปลง โดยจำนวนที่ดินของพี่น้องประชาชนประมาณ ๑๑๕ แปลงก็ออกเหมือนกัน ทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ ๑๐๖๘ และอีก ๑ แปลงอีกกลุ่มหนึ่ง นี้จำนวน ๕ แปลงของพี่น้องประชาชนออกในเอกสารสิทธิทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๐๖๙ ทั้งหมด ๓ แปลงที่ออกไปแล้ว ที่นี้ปัญหาก็จะตามมาคือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคณะกรรมการที่ไปดำเนินการในช่วงของปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมานี้ก็ทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนประมาณ ๔๐๐ กว่าแปลงหรือ ๔๐๐ กว่ารายที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ดี แล้วก็สถานที่ตรงนี้เทียบแล้ว ๑ ใน ๕ ของพื้นที่ตัวเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก ถ้ามี ๕ ส่วน ออกมาได้ ๑ ส่วน เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่อยู่อาศัย แล้วก็การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ทำไม่ได้ ตอนนี้อย่าหยุดชะงักไปหมด เพราะสำคัญที่สุดปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ แล้วปัญหาการเมือง สังคมก็จะตามมา เพราะผมเชื่อได้ว่าพี่น้อง ๔๐๐ กว่ารายเขาไม่ยอมแน่ ถ้าภาครัฐเองไม่มาดำเนินการแก้ไข และการออกโฉนดครั้งนี้ออกเอกสารสิทธิแล้วจะไปให้พี่น้องที่ว่าเขามีโฉนดอยู่แล้วไปทำสัญญาเช่าซึ่งมันเป็นไปได้ ผมมาดูจากระเบียบของกฎกระทรวงซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ การที่จะให้พี่น้องประชาชนเช่าที่ราชพัสดุก็ต้องมีที่ไปที่ไป แต่ไปดูแล้วเอกสารสิทธิซึ่งออกมาเมื่อปี ๒๕๔๐ ถือว่านานมากแล้วจะไปให้เขาเช่า ซึ่งมันเป็นไปได้ก็กราบเรียนท่านประธานนะครับ แล้วผมเองคงไม่ได้มีโอกาสได้เป็นกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาครั้งนี้ ก็อยากจะฝากคณะกรรมการวิสามัญหรือเพื่อนสมาชิก ส.ส.ด้วยกันช่วยพิจารณาแล้วให้ความเป็นธรรม และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชน ๔๐๐ กว่าราย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง เพราะอย่างแปลงที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกว่าส่วนที่ไม่มีโฉนด หรืออาศัยอยู่ในกำแพงคูเมืองจริงอาจจะไม่มีปัญหา แต่สิ่งสำคัญที่ว่าส่วนที่พี่น้องมีโฉนดต้องมีปัญหาแน่นอน ก็อยากจะกราบเรียนรบกวนเวลาท่านประธานเพียงเท่านี้ ขอบพระคุณมากครับ

# ๑๗๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๘๐/๒

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านวิฑูรย์ครับ

นายวิฑูรย์ นามบุตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ แบบสัดส่วน ท่านประธานที่เคารพครับ ญัตติที่ดินที่ทำกินถือ  
ว่าเป็นญัตติและเป็นปัญหาที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทย มันเป็นเรื่องเหมือนกับญัตติน้ำท่วม  
ญัตติภัยแล้ง ซึ่งสภาเราทุกสมัยได้มีการพิจารณาและหยิบยกขึ้นมาทุกครั้ง ผมเป็น  
ผู้แทนราษฎรมา ๗ ครั้ง สมัยที่ ๗ ผมก็ยังมาพูดถึงเรื่องที่ดินที่ทำกิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  
ปัญหาดังกล่าวมันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือได้รับ  
การแก้ไขก็ล่าช้าหรือเป็นจำนวนไม่มากนัก เรื่องที่ดินที่ทำกินนั้นเป็นอย่างที่สมาชิก  
พวกเราทั้งผู้ยื่นญัตติและผู้ให้นำเสนอปัญหาต่อท่านประธานสภาว่ามีหลากหลายมากมาย  
จริง ๆ ไม่ได้เฉพาะเรื่องที่ทำกินเท่านั้นยังมีเรื่องที่อยู่อาศัย ยังมีที่อุตสาหกรรม ยังมีที่ทหาร  
ยังมีที่ราชพัสดุ ยังมีที่สาธารณะและที่อื่น ๆ อีกมากมายที่ยังเป็นปัญหาที่จะนำไปสู่  
การแก้ไขต่อไป ผมเองขออนุญาตจะพูดเฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุและที่สาธารณะ  
เพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่จะตั้งและไปศึกษาพิจารณากันต่อไป -----

- ๘๑/๑

# ๑๗๖

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป.)

นิรรา ๘๑/๑

ท่านประธานที่เคารพครับ ที่ราชพัสดุนั้นต้องยอมรับว่ามีจำนวนมาก ในจำนวนที่ กรมธนารักษ์ดูแลที่ราชพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ราชพัสดุมีทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๒๖ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๙,๒๑๙,๐๐๐ ไร่ ดูเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับ ที่ราชพัสดุในจำนวนเหล่านี้ใช้ในส่วนราชการไปประมาณ ๙ ล้านไร่ จัดให้เช่าประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ แล้วก็สงวนไว้สำหรับใช้ในงานราชการ ทำไมผมต้องหยิบยกให้ ท่านประธานได้ทราบปัญหาที่ราชพัสดุตรงนี้ครับ จำนวนไม่น้อยที่ส่วนราชการนำไปใช้นั้น ไม่ได้ใช้ให้ก่อประโยชน์เต็มรูปแบบ เพราะถ้าคำนวณราคากลางซึ่งเป็นราคาของราชการ ไม่ใช่ราคาของเอกชนที่ซื้อขายกัน ในจำนวน ๙ ล้าน ๒ แสนกว่าไร่ที่กราบเรียนมา ถ้าคิด เป็นมูลค่าเป็นราคาประเมินที่ดินตกอยู่ที่ ๑,๓๒๙,๕๓๓ ล้านบาท เป็นจำนวนมูลค่า มหาศาล ที่ผมกราบเรียนตรงนี้ก็คือว่ายังมีส่วนราชการอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความจำเป็นต้อง การใช้พื้นที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถขอหรือจัดแบ่งจากส่วนราชการเดิมที่ขอใช้ไว้ได้ ปัญหาเหล่านี้ละครับที่คณะกรรมการจะต้องไปดำเนินการแก้ไข ไม่อยากให้ส่วน ราชการส่วนใดส่วนหนึ่งไปยึดและไปครอบครองและไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ ไม่สามารถให้ส่วนอื่น ๆ เข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ด้วยกันได้ ท่านประธานที่เคารพครับ ที่ราชพัสดุส่วนหนึ่งที่กรมธนารักษ์ดูแลนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนที่ชาวบ้านเขาได้อยู่อาศัย เขาได้ครอบครอง ปัญหาที่ผมกราบเรียนขอยกตัวอย่างสัก ๑ แห่ง ที่บ้านท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบ้านท่าวารีก็อาจจะเหมือนกับ หลาย ๆ หมู่บ้านหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งมีปัญหาไม่ต่างกัน สภาพปัญหาคืออย่างนี้ครับ หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นมาเป็นเวลานับร้อยปีมีชาวบ้านไปอยู่อาศัยทำบ้านทำเรือน ผมไม่ได้ บอกว่าเป็นพื้นที่ทำกินนะครับ เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่อาศัยมีบ้านเรือนถือครอง ตกทอดกันมาปุ่ย่าตายายนับร้อยปีไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้เพราะเป็นที่ราชพัสดุ ท่านประธาน ทางแก้ปัญหาทำอย่างไร ที่ผ่านมากกรมธนารักษ์ก็ไม่เคยคิดที่จะมาเก็บ ค่าเช่าหรือครับ เพราะถือว่าเขาอยู่อาศัยกันมาต่อเนื่องยาวนาน แต่พอช่วงหลัง ๆ ในเมื่อออกเอกสารสิทธิ ออกโฉนดให้กับเกษตรกรและราษฎรไม่ได้ทางกรมธนารักษ์ ก็จะมาขอเก็บค่าเช่าเป็นต่อไร่ จำนวนค่าเช่าดูแล้วก็ไม่แพงครับ แต่โดยความเป็นธรรม

# ๑๗๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป.)

นิรรา ๘๑/๒

โดยการถือครอง โดยการครอบครอง โดยความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของถือครองมาเป็นสิบปีร้อยปี อยู่ ๆ วันดีคืนดีจะต้องมาเสียค่าเช่า เหมือนกับที่ดินของเขา เพียงแต่เขายังไม่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น ปัญหาอย่างนี้ละครับ คณะกรรมการจะต้องไปศึกษาและหาวิธีแก้ไขว่าทำอย่างไรถึงจะให้ราษฎรซึ่งเข้าอยู่อาศัยและสามารถสืบสิทธิกันได้ว่าเขาอยู่อาศัยกันจริง และอยู่กันมาเนิ่นนานแล้วจะได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้

ประการที่ ๒ ที่อยากขอฝากกราบเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการก็คือ ที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์มีหลายอย่าง ทั้งสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นบ่อน้ำ เป็นแหล่งน้ำ เป็นลำธารต่าง ๆ เหล่านี้เราก็ยอมรับว่าเป็นที่ซึ่งควรจะต้องสงวนไว้สำหรับใช้ส่วนรวม แต่มีที่สาธารณประโยชน์อีกจำนวนไม่น้อยที่พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยและครอบครองบางพื้นที่ บางแปลงซึ่งเป็นแปลงใหญ่ ราษฎร ชาวบ้านปกติทั่ว ๆ ไปไปอยู่อาศัย ไปขอออกโฉนดออกไม่ได้ -----

# ๑๗๘

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๘๒/๑

แต่ขณะเดียวกันที่ใกล้ชิดติด ๆ กันเป็นที่แปลงใหญ่เป็นที่ผืนใหญ่ อยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่นกันกลับมีวิธีการสามารถออกโฉนดที่ดินได้ เรื่องนี้ผมขอยกตัวอย่างเลยครับ เป็นข้อเท็จจริงเป็นของจริงที่มีอยู่จริงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือพื้นที่ในห้วยแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี พื้นที่หนองปลาปาก พื้นที่ดงคำอ้อ พื้นที่ดอนยุง ซึ่งอยู่ในชานเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ที่เหล่านี้มันบางแห่งเป็นที่ผืนเดียวกัน เป็นแปลงใหญ่มีจำนวนเป็นพัน ๆ ไร่ ขณะเดียวกันครับมีลำราง มีแหล่งน้ำ มีลำห้วย สาธารณะ แต่บริเวณรอบ ๆ ห้วยแจระแมซึ่งเปรียบเหมือนแก้มลิงไม่ให้น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่าสามารถออกโฉนดที่ดินได้เป็นของผู้มีอันจะกิน เป็นของผู้มีรายได้ ที่เหล่านี้พอออกโฉนดที่ดินได้มูลค่า ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาทต่อไร่ แต่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คือ พื้นที่ที่อยู่ติดกันกับลำห้วยแจระแม แต่เดิมเขาเรียกว่า ศูนย์ลาวอพยพ บริเวณศูนย์ลาวอพยพนั้นเป็นที่สาธารณะซึ่งเป็นผืนใหญ่ เป็นเนื้อที่นับพันไร่ เป็นคลังอาวุธ เป็นศูนย์อพยพที่สมัชชทหารอเมริกันเข้ามาบ้านเราแต่ก่อน เป็นจำนวนหลายร้อยและเป็นพันไร่ แต่เชื่อไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้ในขณะนั้นไม่สามารถออกโฉนดได้ มีเพียงแต่ชาวบ้านราษฎรไปอยู่ ไปทำมาหากินแล้วปลูกเป็นกระต๊อบ เป็นเรือนอยู่ชั่วคราว แต่มาถึงวันนี้พื้นที่บริเวณที่สาธารณะศูนย์ลาวอพยพ ขออนุญาต กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ พื้นที่บริเวณบ้านดงคำอ้อ บ้านดอนยุง บ้านหนองปลาปาก ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่านายทุนหรือผู้มีอันจะกิน สามารถไปออกโฉนดที่ดินบนที่สาธารณะที่เป็นของราชการได้ และก็เป็นจำนวนหลายสิบหลายร้อยรายออกเป็นโฉนดที่ดินได้ตรงนั้นไม่สำคัญครับ ผมอยากจะให้คณะกรรมการฯ เข้าไปตรวจสอบต่อไปว่าทำไมในส่วนของราษฎรที่เขาไปอยู่อาศัยปลูกบ้านปลูกเรือน ในพื้นที่ ๑๐๐ ตารางวา ๒๐๐ ตารางวาเขาก็อยู่อาศัย เขาไปออกโฉนดที่ดินเขาไม่สามารถออกได้ พื้นที่ดังกล่าวถ้าเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๕๐ ไร่ออกเป็นโฉนดได้สบายเลยครับ ข้างกัน ติดกัน ชาวบ้านไปขอออกโฉนดไม่ได้ จะไปขับไล่ชาวบ้านออกทุกวันนี้ก็ขับไล่ไม่ได้หรอกครับ ชาวบ้านเขาก็อยู่อาศัยกันไปแล้วก็มีการซื้อขายกันมาเรื่อย ๆ ไร่หนึ่งไร่ละ ๕ แสนบาท ไร่ละ ๔ ล้านบาท ๕ ล้านบาท เพราะฉะนั้นผมเสียดายในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์

# ๑๗๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๘๒/๒

ที่น่าจะสงวนไว้เป็นของราชการ หรือถ้าจะมีการออกเอกสารสิทธิได้ก็น่าจะเกิดความเท่าเทียมกัน  
ในเมื่อเจ้าใหญ่รายใหญ่ออกได้ รายเล็ก ๆ นี่ก็น่าจะออกเอกสารสิทธิ ออกโฉนดที่ดิน  
ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเขาจะได้มีเอกสารสิทธิไปทำเรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ผมถึงขอโอกาส  
ตรงนี้ฝากท่านประธานเพื่อให้คณะกรรมการวิชาการไปศึกษาและไปหาข้อมูลเท็จจริงครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชูการ์โนครับ

นายชูการ์โน มะทา (ยะลา) : ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
ผู้ทรงเกียรติ ผม ชูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชาชน  
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาอภิปรายญัตติด่วน  
เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถูก  
รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ -----

ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วเท่าที่เราได้ฟังเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้อภิปรายถึง ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องยอมรับว่าปัญหาที่ดิน ทำกิน ณ วันนี้ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหรือข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน ทำกินของพี่น้องประชาชนจะต้องตระหนักและหามาตรการแนวทางในการดำเนินการ แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมที่สุด ท่านประธาน ที่เคารพ วันนี้ผมเป็นผู้หนึ่งที่เสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา ปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยของราษฎรที่ถูกรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุโหงปาตี ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกจากพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้อภิปรายในข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนั้น ก็เป็นที่ทราบกันว่าปัญหาที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุโหงปาตีนั้นเกิดขึ้นจาก การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภายหลังจากที่ราษฎรได้เข้าไป อยู่ทำกิน โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารหลักฐาน ที่ทางราชการเป็นผู้ออกหรือเอกสารหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์หรือโบราณสถาน ต่าง ๆ ที่ปรากฏตามที่เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันและพิสูจน์ ได้ว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุโหงปาตีนั้น พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง ๓ จังหวัด ๙ อำเภอ ๒๔ ตำบลนั้นได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยาน แห่งชาติดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวนั้น ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๒๑๓,๑๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตร จากการที่ ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ก่อนและประกอบ อาชีพทำสวนยางพารา สวนพืชผล ผลไม้โดยสุจริต แล้วก็หาเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่ บรรพบุรุษจนถึง ณ วันนี้สืบทอดตกเป็นมรดกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับความเดือดร้อน และเท่าที่ผมได้ศึกษาข้อมูลพบว่าจากการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าในพื้นที่ อนุรักษ์ตามกฎหมายพบว่า การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุโหงปาตี



# ๑๘๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๘๓/๒

จำนวน ๒๑๓,๑๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๙ อำเภอ ๒๔ ตำบลนั้นและได้ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรจำนวนถึง ๙๖,๒๑๖ ไร่ มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนถึง ๖,๙๘๕ ครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีอยู่ ๒ ตำบล คือตำบลจะก๊ะ และตำบลเกะรอก -----

- ๘๔/๑

ท่านประธานที่เคารพ ตามข้อเท็จจริงปัญหาการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดยะลานั้น พี่น้องประชาชนหรือราษฎรผู้ประกอบอาชีพสุจริตในการเลี้ยงดูส่งเสียให้บุตรหลานได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนั้น ไม่เฉพาะได้รับผลกระทบจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุโหงป่าดีเพียงเท่านั้นนะครับ ในพื้นที่จังหวัดยะลาเท่าที่ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปรากฏว่าการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาตินั้นได้ส่งผลกระทบจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๒ อำเภอคือ พื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา พื้นที่ตำบลกาตอง อำเภอยะหาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกาศเขตดังกล่าวขึ้นไปทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตมากกว่า ๕๐-๖๐ ปี แล้วก็โดยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลกาตองซึ่งผมเองก็เคยนำเสนอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือปัญหาที่ดินทำกินที่หมู่ ๔ บ้านกาตอง ตำบลกาตองนั้นมีราษฎรประมาณ ๒๐๐ กว่าคนประกอบอาชีพทำสวนยางพารามาตั้งแต่บรรพบุรุษ แล้วก็ได้ประกอบอาชีพตามสิทธิหรือเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ คือ น.ส. ๒ หรือใบจับจองตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ แต่ว่าภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเรื่องเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวทำให้พื้นที่หลายพันไร่ในเขตตำบลกาตองทั้งที่เป็นสวนยางพารา สวนผลไม้หรือที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นสุสานหรือกุโบร์และมัสยิดถูกเขตอุทยานดังกล่าวประกาศทับของราษฎรและที่ดินสาธารณะ จนกระทั่งปี ๒๕๓๑ ราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพะยาและตำบลกาตองก็ได้ออกมาชุมนุมคัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว แต่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงบัดนี้ปี ๒๕๕๑ ๒๐ ปีการแก้ปัญหาของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินั้นไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจังและจริงใจ ทำให้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ท่านประธานครับ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยตำรวจเฉพาะกิจ ตชด. ที่ ๔๔ ก็ได้เข้าไปจับกุมนายลาริ จาะบองอ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ ๒๕๕ หมู่ ๖ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในขณะที่กำลังเข้าไปทำสวนยางพารา

# ๑๘๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จිරุช ๘๔/๒

ท่านประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ การปลูกหรือการทำสวนยางพารา นั้นมีระยะเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการของการปลูกที่เราทุกคนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบกันดีว่าเมื่อปลูกต้นกล้าจนถึงระยะเวลาประมาณ ๒๐ กว่าปี ผลผลิตน้ำยางพารา นั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ก็จะถึงกระบวนการตัดโค่น แต่เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ผมกล่าวมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปจับกุมประชาชนหรือราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกาทอง อำเภอยะหา และได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงผม -----

- ๘๕/๑

ผมก็ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขออนุญาตท่านประธานนำภาพถ่ายที่ผมได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่ ภาพถ่ายเหล่านี้คือภาพสวนยางพาราซึ่งแสดงว่าการเข้าไปประกอบอาชีพทำกินของราษฎรในพื้นที่ตำบลตากองนั้นเขาได้ทำมากกว่า ๕๐ ปี และเขามีกระบวนการขั้นตอนของการตัดโค่นต้นยางพารา พื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ซึ่งผมไปดูแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มี แล้วในสภาพข้อเท็จจริงชาวบ้านก็ได้เตรียมการต้นกล้ายางพาราเพื่อที่จะปลูกทดแทนต้นเก่าที่ตัดโค่นไป เท่าที่ผมทราบจากราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลตากอง ภายหลังจากที่ผมได้หารือท่านประธานในสภาแห่งนี้ ต้นกล้าที่ผมนำแสดงที่ผมได้ไปถ่ายเอาไว้ ซึ่งเป็นต้นกล้าที่ราษฎรเขาเตรียมไว้ที่จะปลูกทดแทนต้นยางพาราเก่าที่ตัดโค่นไปโดนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวไปทำลายครับ นี่แสดงให้เห็นว่าการที่ราษฎรร้องเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วมานำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อสภาแห่งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนั้น ทำยี่สิบสองราษฎรก็ได้รับผลกระทบจนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวนี้นี้ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าราษฎรกว่า ๒๐๐ คนในพื้นที่ตำบลตากอง หรือที่มีอาชีพในการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ไม่กล้าเข้าไปทำอาชีพที่เคยทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนตกถึงรุ่นลูกหลาน ท่านประธานที่เคารพ วันนี้ผมคิดว่าการที่สภาแห่งนี้ได้รับฟังเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน ที่ดินอยู่อาศัยของราษฎร ผมคิดว่าวันนี้สภาแห่งนี้ควรที่จะเห็นชอบในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรผู้ยากไร้ที่ตั้งตารอคอยความหวังในการแก้ปัญหาจากรัฐบาล และผมคิดว่าปัญหาที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการวิสามัญที่จะเข้าไปศึกษาและหามาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวให้โดยเร็ว ขอขอบคุณมากครับ ท่านประธาน

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

# ๑๘๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๘๕/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เหลือญาติของท่านสมชาย เพศประเสริฐ เจ้าของญาติอยู่ไหมครับ แล้วผู้เสนอร่วมมือไหมครับ เชิญเป็นญาติ ๆ ไปดีกว่า คุณไฟจิตขอความกรุณาสักนิดหนึ่งให้จบญาติไปก่อน คือทั้ง ๒๒ ฉบับ ก็เหลืออยู่ฉบับเดียว คุณไฟจิตตัวแทนใช่ไหมครับ

นายไฟจิต ศรีวรรณ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ไฟจิต ศรีวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ และท่านบุญเลิศ ครุฑขุนทด ได้มอบหมายให้กระผมได้นำญาติเสนอต่อ ท่านประธานแทน ซึ่งญาติดังกล่าวคือ ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แม่นมนโยบาย ของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาในการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เป็นโอกาสของพี่น้อง ประชาชนได้เข้าทำกินและมีเอกสารสิทธิ -----

- ๘๖/๑

แต่ปัจจุบันได้มีกลุ่มนักค้าที่ดินหรือผู้ลงทุนทางที่ดินได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อเข้าไปถือครองที่ดิน มีการเปลี่ยนมือ โอนถ่ายเปลี่ยนชื่อเข้าไปถือครองอยู่เป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวเจตนารมณ์ที่แท้จริงของเรื่อง ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ยังอยู่ในหลักการที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนได้ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้นำปัญหาเหล่านี้สมควรที่จะต้องหาวิธีการในการที่จะป้องกัน แล้วก็หากมีการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ในการให้ ส.ป.ก. ๔-๐๑ กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเป็ช่องทางในการเข้าไปแย่งที่ของคณยากคนจนต่อไป กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ได้ให้คณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะนำปัญหาดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็อีกแนวทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่ง ท่านประธานครับ ขอถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนว่า แม้ว่ามีปัญหาที่เราจะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่ว่าช่องทางจริง ๆ ในสภานี้เวลาเราตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วกว่าที่มีผลของการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา บางทีข้อสรุปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รวบรวมกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือนและหลายปีไม่ได้รับการปฏิบัติหรือครับ ผมจึงกราบเรียนว่า ณ วันนี้มีรายงานศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องที่ดินอยู่หลายชุดครับ ผมเองก็เคยอยู่ในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ ปัญหาใดที่มีข้อสรุปแล้วคณะกรรมการวิสามัญชุดที่สภาจะตั้งขึ้นก็อย่าได้โปรดเสียเวลา ขอได้โปรดนำข้อสรุปที่มีข้อยุติแล้วนำกลับมาขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว แปลว่าถ้าเรื่องใดมีข้อสรุปที่เป็นความคิดเห็นของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่ผ่านมาแล้วเอามาเถอะครับ ท่านแสดงความคิดเห็นประกอบเห็นด้วยแล้วก็รายงานเป็นฉบับที่ ๑ เข้ามาสู่สภา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้เอาข้อยุติอันนี้ไปแก้ปัญหให้กับพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างรุ่นต่างวาระที่เข้ามาผลัดเปลี่ยนกันนี้ส่งมอบภารกิจอันนี้ให้กับคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะไปทำต่อ สภาใดที่เป็นเรื่องใหม่ ผมก็ขอให้คณะกรรมการชุดที่จะตั้งขึ้นไปใช้เวลาศึกษา ผมไม่อยากจะหวังว่าต้องเป็น ๑๒๐ วัน ๒๔๐ วัน ก็เอาให้มันกระชับผมเชื่อในความตั้งใจ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตได้ฝากเรื่องปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในเขตอำเภอธาตุพนมเป็นเขตที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม ก็พูดเป็นครั้งที่ ๓ ที่ ๔ ในสภาแห่งนี้ ที่ ๑,๒๒๔ ไร้มีผู้บุกรุกแล้วก็

# ๑๘๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๘๖/๒

เอาที่ดินไปขายเพื่อไปปลูกยางพารา วันนี้คนยากคนจนที่อาศัยป่าผืนนี้เป็นที่เก็บผัก  
หักฟัน เก็บเห็ด แล้วก็เลี้ยงสัตว์เข้าไปไม่ได้ ดงคัดเค้า ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม  
ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก มีปัญหาครับ ผมติดตามว่าฝ่ายตำรวจจับให้หน่อย ฝ่ายพี่น้อง  
ประชาชนเข้าไปแจ้งความ จับไปจับมาไม่กล้าดำเนินคดี ทำยสุดคณะกรรมการแก้ไข  
ปัญหาที่ดินในระดับจังหวัด ท่านประธานคงทราบ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
มีที่ดินจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ แล้วก็ทำงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา

- ๘๗/๑

ในทำยที่สุดก็บอกว่าคนบุกรุกจะต้องเช่า ผิดกฎหมายแล้วครับ จะเช่ากันได้อย่างไร ก็ต้องคืนสมบัติอันนี้ให้กับคนยากคนจนเขา ผมอยากฝากเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจัง ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านประจักษ์ แก้วกล้าหาญ ส.ส. ขอนแก่น เมื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการปกครองก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหามีข้อสรุปนะครับ แต่ว่าวันนี้ยังเหมือนเดิม ก็อาศัยช่องว่างของกฎหมายในขณะที่เราไม่มีประชาธิปไตยกัน ก็หลบช่องนี้ไป เมื่ออำนาจมาเป็นของประชาชนแผ่นดินทุกตารางนิ้ว ขอให้กลับมาเป็นของพี่น้องคนยากคนจน ท่านประธานครับ ก็หวังว่าคณะกรรมการชุดนี้ ตัวแทนจังหวัดนครพนม ท่าน ส.ส. ศุภชัย โพธิ์สุ แย่งกันเป็นครับท่านประธาน ส.ส. อีสาน นั่งเจรจากันอยู่ ก็นั่งเจรจาขอโควตากันอยากเป็น ผมภูมิใจนะครับ ในขณะที่ท่านทำหน้าที่ประธานวิป ท่านอนุญาตบอกว่าเอาญัตติเรื่องที่ดินมาแล้วพิจารณาตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอย่าเป็นมวยล้มล้มคนดูนะครับ เข้าไปแล้วนำผลงานออกมาให้ปรากฏ ผมสนับสนุนญัตตินี้แล้วก็ขอให้กำลังใจในการไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากว่าที่ประชุมเราก็มีภารกิจกันไม่อยู่ในห้องประชุมบ้าง อะไรบ้าง ก็อยากจะขอความกรุณาเนื่องจากว่าเราได้พิจารณากันในเรื่องการอภิปรายญัตติของแต่ละท่านทั้ง ๒๒ ฉบับเป็นการสิ้นสุดแล้ว ต่อไปก็เป็นการดำเนินการอภิปรายสนับสนุนญัตติ แต่ผมคิดว่าญัตติทั้ง ๒๒ ฉบับมีญัตติที่ไม่ตั้งคณะกรรมการคือส่งให้รัฐบาล ๗ ฉบับ แล้วก็ตั้งคณะกรรมการ ๑๕ ฉบับก็มากพอสมควรครับ แต่ผมว่าคงจะสมควร

(นายเทพไท เสนพงศ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานครับ หรือครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมปรึกษาสักนิดหนึ่ง เพราะว่าผมเพิ่งมานั่งครับ ตามสัญญาที่ว่าผมจะพยายามไปแล้วเอากุศลมามอบให้ท่าน ส.ส. สมุทรสงครามด้วย กระผมก็เอากุศลที่ผมไปสร้างกุศลมาเมื่อสักครู่แบ่งภาวะ



# ๑๘๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๘๗/๒

กุศลอันนั้นมอบให้ท่านครึ่งหนึ่งของผมครึ่งหนึ่ง ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ  
คุณเทพไทเชิญครับ ปรีक्षा ๑ นาทีนะครับ

นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม  
เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  
ขอหารือกับท่านประธานนิดหนึ่งเพื่อจะได้บันทึกความถูกต้องในที่ประชุมแห่งนี้ เมื่อ  
ระหว่างผมเดินทางมาสภา กลับจากการร่วมงานคุณแม่ของท่านรองประธานสภาแล้ว  
ผมได้ฟังการอภิปรายในสภา แล้วท่านรองประธานสมัคคีต์ท่านได้พูดกับที่ประชุมว่า  
ท่านได้ขอโทษเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วท่านก็จะย่อมนรอยไปบอกว่าหลังจากก่อนที่  
ท่านชัยจะทำหน้าที่ก็จะอ่านพระบรมราชโองการอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าข้อตกลงนั้น  
หรือเงื่อนไขนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือท่านมานั่งทำหน้าที่แล้ว ผมไม่ทราบข้อตกลง  
หรือเงื่อนไขที่ท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งท่านวางไว้จะยกเลิกหรือเปล่า ถ้าจะยกเลิก  
ผมก็ไม่ว่าอะไร เพราะว่ามันพลาดมาแล้ว

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คืออย่างนี้คุณเทพไทครับ  
ขอประทานกราบเรียนด้วยความเคารพ ก็คงจะต้องอ่าน คือถึงผมมานั่งแล้วผมนั่งตาม  
พระบรมราชโองการที่ผมได้รับจากห้องโถงข้างล่างผมถือว่าสมบูรณ์แล้ว แล้วผมก็ได้  
มานั่งครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แต่เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะปิดการประชุมก็ต้อง  
อ่านพระบรมราชโองการฉบับดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจ  
อีกครั้งหนึ่งตามที่ทางฝ่ายค้านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่อสภาก็จะปฏิบัติอย่างนั้นครับ

นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช) : ก็หมายความว่าท่านจะทำหน้าที่  
ไปก่อนแล้วก็ค่อยอ่านตอนปิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เพราะเวลามันจำกัดนะครับ

นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช) : ก็แล้วแต่ท่านประธาน ท่านประธานต้องรับผิดชอบเองแล้วกัน ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมรับผิดชอบครับ ทำหน้าที่นี้รับผิดชอบ ขอความกรุณาเนื่องจากมีรายชื่อของท่านที่ยกมือแล้วตามลำดับขอท่านละนาที่สองนาที่ได้ใหม่ครับ มีอยู่หลายท่าน อยากจะขอความกรุณาเรียงตามลำดับที่กระผมมาใหม่ก็เห็นตามรายชื่อ มีท่านเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ เชิญครับ ขอสักนาที่สองนาที่เพื่อกล่อมเกลาบรยากาศในสภาให้มันชื่นมันดีชื่นนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ตัวจริงเสียงจริงคะท่านประธาน ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะก่อนหน้านี้ท่านประธานมาดำเนินการ ท่านประธานคนก่อนได้เรียกชื่อท่านสมาชิกผิดไป ๒ ท่านเรียกเป็นชื่อดิฉันคะ ท่านประธานคะ ดิฉันขออนุญาตที่จะใช้เวลาเพียง ๒-๓ นาทีอย่างที่ท่านประธานตั้งใจอยากจะขอสนับสนุนญาติของเพื่อนสมาชิกคือคุณทศพร เทพบุตรที่ได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาได้แก้ไขปัญหาของราษฎรบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดิฉันอยากเรียนเพิ่มเติมที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ก็คือว่า ในส่วนของรายละเอียดที่จะต้องขายคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวนี้ให้กับราษฎรบ้านบางเทานั้นตอนนี้อรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นระวางแผนที่ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิหลังจากที่ได้มีการสอบสวนสิทธิกันเสร็จแล้ว ราคาที่จะต้องขายคืนพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ในสวนกรมธนารักษ์ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้เหตุผลที่ยังขายคืนที่เหล่านี้ให้กับพี่น้องบ้านบางเทาไม่ได้เนื่องจากว่าติดขัดตรงที่แปลงนั้นกลายเป็นที่ราชพัสดุแล้วปัจจุบันมีกฎหมายที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บังคับไว้ว่าการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ออกเป็นพระราชบัญญัติ ดิฉันจึงอยากเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้ดิฉันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสภาเรียบร้อยแล้วก็หวังเพียงแต่จะให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ช่วยส่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามาในสภาเพื่อสภาแห่งนี้จะได้มีโอกาสพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องต่อไป ขอขอบคุณคะ

# ๑๙๑

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุภาภรณ์ ๘๘/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : สภาจะตามเรื่องนี้ให้ครับ

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (แบบสัดส่วน) : ขอบคุณท่านประธาน  
อีกครั้งค่ะ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : จะพยายามทำให้เร็วที่สุด  
ที่จะเร็วได้ เนื่องจากคุณอิสสระ สมชัย ต่อเนื่องก็คิดว่าคงไม่นานสัก ๑ นาทีนะครับ  
เชิญครับ

นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม  
นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์  
ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมจะขออภิปรายสนับสนุนญัตติทั้ง ๒๒ ฉบับ แม้ว่าจะเป็น  
ชีกฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเสนอกรณีเรื่องที่ทำกินของราษฎรและที่อยู่อาศัยตลอดจนกระทั่ง  
การขอลอกเอกสารสิทธิให้กับที่ทำกิน ท่านประธานครับ เป็นที่น่าเสียดายญัตติที่มี  
ความสำคัญอย่างนี้รัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบน่าจะมานั่งฟังอย่างน้อย ๆ ๓ กระทรวงคือ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านอิสสระ สมชัย ครับ  
มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีหลายรัฐมนตรีนั่งฟังท่านอยู่ครับ

นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี) : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ  
ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับ ความจริงที่นี้รัฐมนตรีข้างบนก็มี ที่ผมอยากให้มาฟังจะได้  
รับทราบปัญหาเพื่อว่าจะได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไข เพราะว่าทุกคนที่อภิปราย  
ในวันนี้ไม่ได้เป็นกรรมาธิการทุกคนหรอกครับ ไปเป็นกรรมาธิการเพียงบางส่วนแค่นั้นเอง  
เพราะฉะนั้นกระผมจึงอยากกราบเรียนกับท่านประธานว่าปัญหาเรื่องที่ทำกินของพี่น้อง  
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ของท่านประธานก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ที่ประชาชน  
เดือดร้อน เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ว่าจะราษฎรบุกบุกที่ป่าสงวนหรือป่าสงวนบุกรุกที่ราษฎร

ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมเห็นโครงการของรัฐบาลมานานแล้วก็คือการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดินโดยหลักการนั้นเป็นหลักการที่ดีมาก เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีที่ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิและถูกกล่าวหาว่าไปบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ดี หรือที่ดินสาธารณะก็ดี การที่มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นก็คือการไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น ท่านประธานครับ หลักการดีแต่วิธีปฏิบัติของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่าที่ผ่านมากะผมไม่เห็นด้วยหลายอย่างครับ อยากจะเรียนว่าวิธีการมันไม่ดีก็เนื่องจากการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินนั้นแทนที่จะประกาศในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม แต่สภาพที่เป็นจริงนั้นประกาศครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอ ทั้งตำบล ทั้งจังหวัดครับ เมื่อประกาศเช่นนี้แล้วมันก็เลยเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเหตุว่าการประกาศเช่นนั้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นมันไปครอบคลุมเอาพื้นที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งบางรายมีใบ ส.ค. ๑ บางรายมี น.ส. ๓ กรณีมีใบ น.ส. ๓ นั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิสามารถโอนถ่ายเปลี่ยนมือกันได้ทางทะเบียน แต่กรณีที่เป็นใบ ส.ค. ๑ นั้นมันตกทอดได้เฉพาะทางมรดกเท่านั้น รับผิดชอบเฉพาะทายาทเท่านั้นเอง และมีปัญหาในการที่ราษฎรเอาใบ ส.ค. ๑ ไปขอออกเอกสารสิทธิ จะไปออกโฉนดก็ดี จะไปออกใบ น.ส. ๓ ก็ดีก็ปรากฏว่าใบ ส.ค. ๑ ที่มีอยู่นั้นถูกเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมเอาไปเสียแล้ว ถ้าหากว่าจะไปดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิอย่างที่ว่านั้นจะต้องไปยื่นเรื่องให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกันเขต ส.ค. ๑ ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน นี่คือปัญหาใหญ่ ราษฎรบางรายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ เนื่องจากว่าเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมันครอบคลุมเอาพื้นที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีใบ ส.ค. ๑ กระผมจะยกตัวอย่างครับ กระผมเคยยื่นกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านดูแลกรมที่ดินมาตอบผมในสภาแห่งนี้ กรณีราษฎรตำบลโพธิ์ใหญ่และตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ ๒ ตำบลนี้รวมทั้งหมด ๒,๔๐๐ ราย ได้นำใบ ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรังวัดก็ดี ในการปักหมุดก็ดี ค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของพยานซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ก็ดี

# ๑๙๓

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ประกาศลักษณ ๘๙/๒

ชำระเงินไปแล้วคนละ ๑,๔๕๐ บาท ยื่นไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับ  
โฉนดทั้ง ๆ ที่ไปรังวัด ปักหมุดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลกรมที่ดินได้มาตอบผมที่สภาแห่งนี้ได้บอกว่า  
จะดำเนินการให้เสร็จภายใน ๓ เดือน เดียวนี้เดือนที่ ๓ ครบ เดือนที่ ๓ แล้วยังไม่คืบหน้า  
แต่สิ่งซึ่งท่านตอบผมในวันนั้นท่านบอกว่าติดขัดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
ในโฉนด กระผมไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดไม่ได้ลงนามในโฉนดนานแล้ว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงนามในโฉนดเลย เป็นเรื่อง  
ของอธิบดีกรมที่ดิน ผมเลยไม่รู้จะเชื่อใครดี ระดับเสนาบดีมาตอบในสภา แต่ในที่สุดแล้ว  
จนเดี๋ยวนี้โฉนดก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเดือนที่ ๓ แล้ว และสิ่งหนึ่งซึ่งท่านตอบผมวันนั้น  
มีที่ดินของราษฎรบางรายไปมีพื้นที่ติดกับเขต ส.ป.ก. อยู่ในระหว่างกันเขตพื้นที่ นี้ละครับ  
ผมจึงกราบเรียนกับท่านประธานว่า หลักการดี -----

แต่วิธีการในการออกเอกสารสิทธิจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ กิติ หรือแม่กระทั่ง ใบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ กิติไม่ได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกันเลยทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสน นั่นคือเรื่องที่ดินของ ส.ป.ก. และที่ดินของกรมที่ดิน

อีกเรื่องหนึ่ง ที่ดินราชพัสดุ มีเพื่อนผู้แทนราษฎรหลายท่านได้อภิปราย เรื่องที่ดินราชพัสดุ ที่ดินราชพัสดุนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์นั้นมีที่ดินอยู่ในความดูแลทั่วประเทศหลายล้านตารางกิโลเมตร ผมจะยกตัวอย่างที่ดินบางแห่งซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ดินนั้นเป็นที่ตั้งของบ้านแก่งยาง ตำบลดอนจิก เป็นที่ตั้งบ้านโนนเจริญ บ้านโนนพัฒนา ตำบลกุดชมภู ๒ ตำบลนี้อยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านนี้มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว เขาอยู่ตกดกอดกันมา ๔-๕ ชั่วอายุคนแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ออกไปทำการรังวัดบ้านของราษฎรซึ่งปลูกอาศัยอยู่แต่ละหลัง ๆ เขียนเป็นพื้นที่แบบผังเมืองในหมู่บ้านนั้น เสร็จแล้วเรียกให้ราษฎรในบ้านแก่งยางกิติ บ้านโนนเจริญกิติ บ้านโนนพัฒนากิติให้มาทำสัญญาเช่าที่บ้านพักอาศัยนั้นกับสำนักงานธนารักษ์จังหวัด เขามาปรึกษาผม บอกว่าเขาอยู่อาศัยที่นี้ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพามาอยู่จนถึงวันนี้บอกว่า จะมาให้ทำสัญญาเช่า สิ่งที่เขาเรียกร้องเขาบอกว่าแท้ที่จริงนั้นเป็นที่ใครเขาไม่ทราบ รู้แต่ว่าพ่อแม่พามาอยู่อาศัยจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีโรงเรียน มีวัด ผมก็มิแต่ได้แนะนำว่า อย่าเพิ่งไปลงนาม อย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญา ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ใจร้ายที่จะมาบังคับเอาค่าเช่าที่ดินสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยของราษฎรหรอกครับ ผมเลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ราชพัสดุได้ไปดูแล้วว่ากรมธนารักษ์นั้นซึ่งมีหน้าที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนด้วย ท่านประธานครับ ผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการนั้น ควรจะมีการศึกษาอย่างรอบคอบ อย่างรอบด้าน และควรจะใช้เวลานั้นเร็วด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหาอย่างนี้ผมมาอยู่สภานี้ครั้งไหน ๆ ก็เจอแต่ญัตติลักษณะอย่างนี้ แต่แก้ปัญหาไม่เคยสำเร็จลุล่วงไปแม้แต่ครั้งเดียว ครั้งนี้ผมก็หวังว่าคงจะเสร็จโดยสภา ซึ่งมีท่านประธานเป็นผู้นำ และวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่า ผมถือว่าเป็นเกียรติยศ

# ๑๙๕

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส.ทั่วไป)

จงถนอม ๙๐/๒

แก้ตัวผมเองเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานท่านได้แต่งตั้งตัวชุดขาวเต็มยศมาทำหน้าที่เป็นประธาน  
ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณ  
คุณอิสสระครับ ผมขอเรียนที่ประชุมให้ทราบตอนนี้มีผู้ที่จะขออภิปราย ฝ่ายชีกซ้ายคือ  
ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์มีคุณสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ คุณผ่องศรี ธาราภูมิ คุณประกอบ  
คุณรังสีมา แล้วก็ฝ่ายชีกทางขวาของมือผมมีคุณจุมพฏ คุณชูวิทย์ คุณวรศลี คุณศุภชัย  
ก็หลายท่านด้วยกัน ท่านนี้จุมพฏไม่มีชื่อครับ ในจอไม่ออกก็แสดงว่าไม่ได้ยกมือตั้งแต่ต้น  
ก็ถือว่าเป็นอันพับไป ก็ขอความกรุณาสลับกันนะครับ เพราะว่าไหน ๆ เราก็จะจากกัน  
ชั่วคราวในคืนนี้แล้ว เราก็ประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด  
ที่จะมากได้ เชิญท่านจุมพฏครับ

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพ ผม จุมพฏ บุญใหญ่  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ ท่านประธานครับ ผมจะใช้เวลาประมาณ  
๓ นาที ไม่ใช้มาก -----

ท่านประธานครับ อันเนื่องมาจากดินทำนาของพี่น้องชาวอำเภอพรหมานิคม อำเภอนิคมน้ำคูน อำเภอวาริชภูมิ แล้วอำเภอพังโคนได้มีการสร้างเขื่อนน้ำคูนที่บริเวณ ๕ อำเภอนี้ ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำอันดับที่ ๑ ใหญ่กว่าหนองหานอีกในการกักเก็บน้ำ พี่น้องของกระผมใน ๕ อำเภอนี้ได้ถูกน้ำท่วมมา ท่วมบ้านเพราะการสร้างเขื่อนน้ำคูน เขื่อนน้ำคูนได้สร้างเสร็จเมื่อปี ๒๕๑๖ ทางรัฐได้จัดนิคมน้ำคูนขึ้นมาแล้วก็หาที่ทำกินให้ แต่ก็ยังไม่สามารถหาที่ทำกินให้กับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมมา ไม่มีบ้านอยู่จวบจนกระทั่งบัดนี้ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดม็อบเดินม็อบก็ไปม็อบได้ที่ดิน สำหรับคนที่ไม่อยากไปเดินม็อบแต่ใช้วิถีทางที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามธรรมดาโดยไม่ไปใช้ขบวนการของกฎหมายนั้นม็อบอยู่ ๙๙๑ ครอบครัวยังไม่ได้รับการทดแทนที่ดินทำกินให้กับชาวนาที่ถูกเขื่อนน้ำคูนสร้างเสร็จแล้วน้ำท่วมมาเหล่านั้น ในขณะที่ม็อบอยู่ ๔๒ ครอบครัวซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปแย่งที่ดินทำกินในนิคมน้ำคูนได้ต้องมาอาศัยอยู่แถวบ้านดงคำโพธิ์ ดินเขื่อนไม่มีที่ทำกินครับ ในบ้านบะแต่ก็ไม่มีที่จะทำกิน จึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการวิสามัญซึ่งจะได้รับการตั้งขึ้นโดยสภาแห่งนี้ได้เอาประเด็นนี้ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อก็มานั่งอยู่ที่นี้ครับ กรุณาหาที่ดินทำกินหรือจัดเงินทดแทนให้กับพี่น้องของกระผมจำนวน ๙๙๑ รายนั้นด้วย นอกจากนั้นการจัดรูปที่ดินหรือการออกเอกสารสิทธิที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ท่านประธานครับ ผมได้มาหารือในที่ประชุมแห่งนี้ปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ ๖๐๐ กว่ารายเห็นโฉนดที่ดินแล้วแต่ไม่จ่ายให้สักที อันนี้ก็ฝากด้วยครับ โดยเฉพาะสำนักงานจัดรูปที่ดินที่สกลนครนั้นไม่ให้ยื่นหนังสือไม่ลงเอกสารรับ บอกว่าจะไปรังวัดออกโฉนดที่ดินให้มันตามอารมณ์ถ้าพอใจใครก็จะไปออกให้ ขอให้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้กับประชาชนนั้นควรที่จะทำให้มันถูกต้องโดยไม่มีลักษณะได้ไต่ะได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญอาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ครับ เชิญตามลำดับไปเลยครับ



# ๑๙๗

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๙๑/๒

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ (แบบสัดส่วน) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ ผม  
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอญัตติ  
ผมอยากจะพูดสั้น ๆ ว่าสภาแห่งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องที่ดินมานับสิบชุด  
ถ้าเราไปตรวจสอบดูในห้องสมุดจะพบว่าข้อมูลเพียงพอที่จะออกนโยบายแก้ปัญหาได้  
การตั้งญัตติเพื่อศึกษาในเรื่องเดิม ๆ ทั้ง ๆ ที่มีปัญหาหลักของชาติอยู่ แล้วข้อสรุป  
อันแหลมคมแทบทุกฉบับได้สะท้อนว่ามั่นคงต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายอยู่ ๓ เรื่อง  
ผมใคร่ใช้เวลาสั้น ๆ รายงานผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชน  
ที่กรุณารับฟังอยู่ว่า ขณะนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ออกหนังสือพิมพ์วันนี้ว่าจะจัดการ  
เด็ดขาดกับผู้ที่ถูกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งพื้นที่ป่าและที่ราชพัสดุรวมทั้งที่สาธารณะ  
และในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าขณะนี้ผู้บุกรุกอยู่  
๖ ล้านไร่ หนังสือพิมพ์ที่เพิ่งอ่านวันนี้ะครับ แต่ตัวเลขปี ๒๕๔๔ ที่ผมได้เคยวิจัยมา  
เราได้อ้างอิงกรมป่าไม้ได้ระบุว่าปี ๒๕๔๔ ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ป่าแล้ว ๘ ล้านไร่  
ตัวเลขขององค์กรพัฒนาเอกชน ๑๐ ล้านไร่ ถ้าท่านประธานจะกรุณาให้ผมได้ยกตัวเลข  
เพื่อให้เห็นความรุนแรงของภาคต่าง ๆ ก็จะทำให้ ส.ส. แต่ละภาคได้ตระหนักถึงปัญหา  
ของภาคชน -----

ขณะนี้ความรุนแรงจำนวนผู้ไร้ที่ดินมากที่สุดปรากฏอยู่ในภาคเหนือ ๓๑๓,๑๗๙ ครัวเรือน เป็นผู้ไร้ที่ทำกินไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีเลย รองลงมาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔๔,๙๐๔ ครอบครั้ว แล้วภาคกลางบางส่วนระดับ ๓๘,๐๐๐ ครอบครั้ว ภาคใต้บางส่วนระดับ ๓๗,๐๐๐ ครอบครั้ว สิริรวมแล้วจำนวนผู้ไร้ที่ดินทำกินเพียงปี ๒๕๔๔ ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕๓๐,๐๐๐ ครอบครั้ว ถ้าเราย้อนดูภูมิภาคที่ยากจนที่สุดเราจะพบว่าจังหวัดที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่ามากที่สุดปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทยคือจังหวัดเลย ถึง ๔๕๒,๐๐๐ ไร่ จังหวัดชัยภูมิ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ แล้วผมจะไม่อ่านนะครับ จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ในระดับสูง โคราชก็อยู่ในระดับสูง ที่ผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่าความรุนแรงของที่ดินได้เกิดอย่างสูง เพียงการตั้งคณะกรรมการไม่เพียงพอครับ วันนี้ผมอยู่ในห้องสมุดทั้งวันเลยไปถ่ายเอกสารมา ผมอยากจะรู้ว่าผมเคยเขียนบทความในเนชั่นสุดสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนก่อนตัดสินใจลงสมัครผู้แทนราษฎร ซึ่งอยากจะตราไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกคนจนถูกจับกุมทั้งหมด ๓๓๙ รายเรื่องที่ดินยังอยู่ในคดีชั้นศาลและชั้นตำรวจอยู่ ความรุนแรงของการประท้วงตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นต้นมา อันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปดูภาคใต้ครับ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนภาคใต้อยู่ในศาลจังหวัดกระบี่ และศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๕ คดี จำเลย ๒๓ คน บางคนคนเดียวหลายคดี และล่าสุดได้มีการสลายพี่น้องภาคใต้ราว ๓,๐๐๐ คน ในนามองค์การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคใต้ มาดูภาคเหนือนิดหนึ่ง ผมอยากจะยกให้ท่านประธาน เพื่อจะเห็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างประเทศของเราว่ามันไม่เป็นธรรมจริง ๆ ภาคเหนือสรุปรายงานของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ขณะนี้ที่ศาลจังหวัดลำพูน มีชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ป่าถูกดำเนินคดีทั้งหมด ๑๔๕ คน ถูกจำคุกไปแล้วจำนวน ๑๕ คดี ที่ผมเพียรพยายามเสนอมานี้ก็คือจะบอกว่าทุกภาคเกิดวิกฤติถ้วนน้า ถ้าเป็นภาคใต้ ยิ่งหนัก ยกเว้นจังหวัดพัทลุงอย่างเดียวที่ผมได้เขียนรายงานไปในบทความเรื่อง แผ่นดินเดือด ในสงครามพื้นที่ป่า ๑,๐๐๐ คดี ที่เนชั่นสุดสัปดาห์ เขาระบุว่าเฉพาะ ๔ ราย ศาลจังหวัดพัทลุงได้ส่งคำบังคับให้ชาวบ้าน ขออนุญาตยกรายชื่อชาวบ้านจริง ๆ สักรายหนึ่ง ๔ ราย

# ๑๙๙

สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรกิมล ๙๒/๒

ทั้งหมด ๑๓ ล้านบาท ถูกจำคุกไม่พอถูกปรับด้วย ยกตัวอย่างท่านแรกก่อน ขอโทษด้วยครับ นายวิโรจน์ สว่างรัตน์ มีสวนยาง ๓๕ ไร่ ภ.บ.ท. ๕ เทือกเขาบรรทัด ถูกศาลสั่งบังคับให้เสียค่าปรับ ๔ ล้าน ๔ แสนบาท เพราะมี ภ.บ.ท. ๕ แต่คนอีสานแถวเขายายเที่ยง แถวสี่คิ้วที่ราชพัสดุไม่โดนครับ ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เขาบอกว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย แต่พี่น้องภาคใต้ถูกจำคุกไม่พอแล้วยังถูกปรับด้วย ที่จังหวัดชัยภูมิก็ถูกปรับ ศาลจังหวัดภูเขียว คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๗๙/๒๕๕๐ ผมจะไม่เอ่ยชื่อจำเลยเพราะเป็นคนอีสานมาหาผมแล้วถูกปรับไป ๒ ล้าน ๔ แสนบาท ผมเห็นว่าเรื่องนี้เราควรศึกษา ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก นำรายงานกรรมวิธีการประมาณ ๑๐ กว่าชุด รกห้องสมุดเต็มไปหมดเลยมาสังเคราะห์ใหม่ว่าเขาเสนออะไรบ้าง อันที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไปศึกษา ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วเอามาผนวกกัน เมื่อผนวกกันแล้วต้องขอกราบเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านท่านประธานและท่านนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๕ ระบุว่า บุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยย่อมได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ นี่เป็นเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐที่จะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจเลยว่าใครบ้างที่ไม่มีที่ดิน ที่ผมบอกว่าประมาณ ๕ แสนกว่าครัวเรือนปรากฏใน ๓ แสนกว่าครัวเรือนที่ภาคเหนือที่เป็นวิกฤติที่สุดตอนนี้เราจะต้องดำเนินการอย่างไร

ประเด็นที่สอง รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศไปแล้วว่าจะนำรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๘๔ ว่าด้วยการปรับปรุงระบบภาษีก้าวหน้า ถ้าไม่มีการเก็บภาษีก้าวหน้าการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ผมเคยศึกษาเรื่องนี้มา ๒๐ กว่าปีของการเป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจนและที่ปรึกษาสมัชชาเกษตรกรรายย่อยรวมทั้งพี่น้องภาคใต้ เคยประท้วง เคยเป็นกรรมการระดับชาติตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเป็นต้นมาทุกนายกรัฐมนตรียุคหนึ่งจนถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านพ้นไปแล้วสรุปก็คือว่ามันไปผูกพันกับหนี้สินครับ ตามรายงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขณะนี้หนี้สินอยู่ ๕ แสนล้านบาท และเอาที่ดินไปจำนองอยู่ในธนาคารและสถาบันการเงิน ๓๘ ล้านไร่ มีที่ดินเสมือนไม่มีที่เลยมันถูกจำนองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่ารัฐโดย ชพชช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรุณานำแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๘๔ ว่าด้วยการปรับปรุงระบบภาษีก้าวหน้าในที่ดินที่เคยเสนอมาตั้งแต่รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชุติ ๑ ปี ๒๕๔๕ ไปสัมมนาที่โรงแรมขอนแก่น ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ นายแพทย์กระแสตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณก็เชิญผมไปด้วย ก็เห็นบ้านเมืองจะดีขึ้นเมื่อเราเสนอกฎหมายเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า แล้วในขณะเดียวกันประโยชน์สุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือว่าในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญเขาใช้ภาษาอย่างนี้เลยนะครับ รัฐต้องกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รัฐต้องกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม มาตรานี้เป็นมาตราที่แสดงเจตจำนงมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ แล้วปี ๒๕๑๗ แล้วที่เกิดกระบวนการนิสิตนักศึกษา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ผมจะลงท้ายจบอย่างนี้ครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อท่านประธานและสภาแห่งนี้ครับ ต้องขอพูดตราไว้วันนี้เลยว่าที่ดิน ส.ป.ก. เลขที่ ๑๗๒๑ บ้านห้วยผึ้ง ตำบลอินทขิล